
ยํ้า‘สายสีเขียว’ยึดกม.

‘ศักดิ์สยาม’บี้แจง‘หนี้’

ประยุทธจูบปากภท.

ศบค.เมินเคาะคุมโควิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง  

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ยืนอยูขางหลัง หลังเกิดเหตุ 7 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจ

ไทยไมเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันที่ 8 ก.พ.

บอก‘หนูชวยกันหน�อยนะ’/พท.โวอยูไมถึงประชุม‘เอเปก’

หนา...2หนา...2
จะหยุดเลือดที่เปอนแผนดิน
‘ปลายดามขวาน’ อยางไร
จะหยุดเลือดที่เปอนแผนดิน
‘ปลายดามขวาน’ อยางไร

             
|

อัศวินก๊ักลงชิงผูวาฯกทม.

ดร.เอลุยปปช.ใหคุยฐานะ

ทําเนียบรัฐบาล • “หนูชวยกันหน�อยนะ”                                                          

กลบรอยราวในรัฐบาล “บิ๊กตู” ควง “อนุ 

ทิน-ศักดิ์สยาม” แถลงขาว ยันไรความขัด

แยง ไมมีอะไรตองเคลียร ขอฝายนิติบัญญัติ

อยาใหมีปญหากันมากนัก  อยาทําอะไรให

สับสนอลหมาน ไมมีอะไรดีกับประเทศทั้ง

สิ้น รัฐมนตรีดีอีเอสแบงรับแบงสูอุบัติเหตุ

ทางการเมือง ขณะท่ีเพ� อไทยคุยคําโตซักฟอก

ไมลงมติ รัฐบาลอยูยาก

เม� อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ภาย

หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2565 ที่

ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดหารือ

นอกรอบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข, นายศักด์ิสยาม                                                               

ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยพูดคุยถึงการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

โดยเฉพาะเร� ององคประชุมในศึกอภิปราย

ทั่วไปแบบไมลงมติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 

ก.พ.นี้ 

มีรายงานวา ชวงหนึ่งนายกฯ ไดหัน

ไปกลาวกับนายอนุทินวา “หนูชวยกันหน�อย

นะ” จากนั้น พล.อ.ประยุทธไดแถลงขาววา 

วันนี้แกใหทุกเร� อง มากบางนอยบาง โดย

เฉพาะวันนี้มีเร� องงบประมาณ แนวปฏิบัติ

และกฎหมายที่มีอยู จึงขอความเขาใจดวย

วานายกฯ หวงใยคนทุกกลุมทุกฝาย ขอความ

รวมมือไปยังฝายนิติบัญญัติทุกอยาง อยาให

มีปญหากันมากนัก ซึ่งจริงๆ

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” สยบขาวเกาเหลา

สายสีเขียว ยืนแถลงขาวรวม “อนุทิน-ศักดิ์

สยาม” ยันทุกอยางทําตามกฎหมาย “บิ๊กตู-

เสี่ยหนู” ปดขาวประชุม ศบค.อึมครึม นอง

เนวินย้ําตองตอบคําถามเร� องหนี้ใหชัดเจน 

วิษณุชี้เดินหนาไดทางกฎหมาย แตทางการ

เมืองยังตองลุนตอ “อัศวิน” ลั่นตอบไปแลว 

8 รอบ ขึ้นกับผูใหญตัดสินใจ

เม� อวันศุกรที่ 11 ก.พ. หลังการประ                

ชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการ                                                              

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ครั้งที่ 3/2565 พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ไดแถลงขาว โดย

มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข รวมทั้งนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม

เสาชิงชา • “อัศวิน” ยังกั๊กจะลงสมัครผู

วาฯ กทม.หรือไม บอกใหรอ 3 วันหลังมี

กฤษฎีกาเลือกตั้ง “สุชัชวีร” จัดเอง ย� นเร� อง

ให ป.ป.ช.คุยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ชี้

มีหนาที่โดยตรงน�าเช� อถือ ไมมีรังแกกลั่น

แกลง!

เม� อวันท่ี 11 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหสัม 

ภาษณเปนครั้งแรกถึงความชัดเจนการลง

สมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม. วาตองรอให

มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.ออกมากอนถึงจะตัดสินใจลาออก ถา

เห็นวาลาออกก็หมายความวาจะลงสมัคร 

แตถาไมลาออก และอยูในตําแหน�งจนกวา

จะมีผูวาฯ คนใหม ก็หมายความวาไมลงสมัคร 

“ผมมีเวลาตัดสินใจ 3 วัน และการ

ตัดสินใจงาย ไมยุงยากอะไร ตอนนี้ผมเปน

ผูวาฯ อยู จะประกาศทําไมวาจะลงสมัคร

หรือไมลง” พล.ต.อ.อัศวินกลาวตอบขอถาม

วา ถาตัดสินใจงายแลวเหตุใดไมประกาศให

ชัดวาจะลงสมัครหรือไม

ขณะท่ีนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ วาท่ี  

ผูสมัครผูวาฯ กทม. พรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

ไดเดินทางมาท่ีสํานักงานคณะกรรมการปอง                                             

กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)   

ย� นหนังสือเพ� อให ป.ป.ช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย 

สินของตนเอง และนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ 

ภริยา 

โดยนายสุชัชวีรกลาววา นายธีรัจชัย 

พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล 

(ก.ก.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผูแทนราษฎร

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 15,242 

ราย เสียชีวิต 23 ราย “บิ๊กตู” ประชุม ศบค.

ชุดใหญ พอใจแนวโนมท่ัวไปดีข้ึน ส่ัง 10 จว.                      

สูงสุดเรงลดตัวเลขลงใหได  พรอมไฟเขียว

ฉีดซิโนแวคในเด็ก ปล้ืมอียูรับรองไทยแลนด

พาส “สปสช.” เตรียมลดราคา ATK และคา

ตรวจ RT-PCR เริ่ม 1 มี.ค.นี้ “หมออุดม” 

วอน ปชช.อยาการดตก ชวยกันไมใหผูปวย

ใหมทะลุ 2 หม� น “อนุทิน” มั่นใจระบบ

สาธารณสุขยังรับมือได หวงกลุมเสี่ยงไมฉีด

วัคซีนเสียชีวิตสูง

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 11 ก.พ. พล.อ.                                                

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํานวยการคณะ

กรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

เปนประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ ครั้ง

ที่ 3/2565

พล.อ.ประยุทธกลาววา ในที่ประชุม 

ศบค. มีการรายงานมาตรการความกาวหนา

ในทุกมิติ ทั้งในเร� องของการเปดประเทศ ไม                                                        

วาจะมาตรการใดก็ตาม ทุกอยางยังมีสถาน                                                         

การณแนวโนมท่ีดีข้ึน ทําใหเกิดผลประโยชน

กับการประกอบการตางๆ มากมาย ส่ิงสําคัญ

ที่สุดเราตองระมัดระวังการแพรระบาด ถึง

แมวาจะไมรุนแรงก็ตาม จะเห็นวาตัวเลข

อาจจะติดเชื้อมากขึ้น แตตัวเลขคนที่อาการ

หนักก็ลดลง สถานพยาบาลก็สามารถเตรียม

มาตรการรองรับไวไดเพียงพอ เพราะฉะนั้น

ระหวางนี้ขอทุกคนอยาต� นตระหนก 

“ถาทุกคนไมปฏิบัติตามมาตรการที่                                                         

กําหนดไวแลวเดิม มันก็จะมีอันตราย

แนะอเมริกัน

เผนจากยูเครนทันที

จอขยับคาดการณ 

‘เงินเฟอ’

ทาดีอยาทีเหลว

กรุงเทพฯ • คลังโยน “บ๊ิกตู” ช้ีขาดลดภาษี

สรรพสามิตดีเซลอุมราคานํ้ามันในแพ็กเกจ                                                              

แกไขราคาพลังงาน ชงหั่นตั้งแต 50 สตางค

ถึง 5 บาท รับมีผลกระทบงบประมาณ 2565 

แน� 

เม� อวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระ                                                         

ทรวงการคลัง ใหสัมภาษณวา ในวันอังคาร

ที่ 15 ก.พ.นี้ กระทรวงพลังงานเตรียมจะ

เสนอแพ็กเกจมาตรการดูแลคาครองชีพใน

หมวดพลังงานใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม เปนประธานพิจารณา 

โดยจะมีมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ํามัน

รวมอยูในแพ็กเกจดวย ซึ่งนโยบายหลัก

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  11  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

คลังโยน‘ครม.’

หั่น‘ภาษีดีเซล’
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2 ในประเทศ

เห็นธาตุแท้นักการเมือง

รอวันประชาชนตัดสิน

มื่อกระแสความนิยมของนายกรัฐมนตรีอยู่ในจุดที่

เรียกว่าขาลง ปฏิกิริยาของกลุ่มการเมืองที่เคยอยู่ใน 

กฎ กติกา มารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลกลับเปลี่ยน

ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ต่างอ้างเรื่องหลักการ ความถูก

ต้อง และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขึงขังสร้าง

พลังต่อรองในเรื่องส่วนรวม แสดงอาการเหมือนเป็นคนละ

พวกกับคนที่เคยทำางานร่วมกันมา ซึ่งคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ว่า

เริ่มเกิดความไม่ลงรอยในเรื่องผลประโยชน์ของรัฐบาลผสม ที่

ย่อมฉวยจังหวะที่นายกรัฐมนตรีเจอศึกภายในขย่มซ้ำา 

วาทะที่ยืมกันมาใช้ เช่น ศัตรูของศัตรูคือมิตร ตามที่

อดีตลูกหาบของพรรคพลังประชารัฐที่ขึ้นชั้นผู้จัดการการเมือง

หยิบยกขึ้นมาเปรียบเปรยการต่อสู้ทางอำานาจในขณะนี้ ไม่ได้

ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นในเกมต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาล

แม้แต่น้อย เลยไปถึงภาพการทำางานในสภาผู้แทนราษฎรที่

ล่มเป็นว่าเล่นที่ทำาให้เห็นว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรู และอาจ

เป็นเพราะสภาฯ ยุคนี้ ประกอบไปด้วยนักการเมืองหลาย

เจนเนอเรชั่น มีทั้งนักการเมืองอาชีพ มนุษย์ที่มีอาชีพนักการ

เมือง นักการเมืองสายก้าวหน้า ที่คำาว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่

สามารถนำามาใช้เป็นกรอบในการกำาหนดทิศทางการทำางานได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากเส้นแบ่งเรื่องอุดมการณ์ 

นโยบาย เลยไปถึงกลุ่ม มุ้งจากความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้ว ยัง

มี ส.ส.แบ็กแพ็ก ที่พร้อมย้ายพวก รวมกลุ่ม เพื่อให้หัวหน้า

แถวนำาไปต่อรอง สอดรับกับวาทกรรมแจกกล้วยให้ลิงไม่แตก

แถว กระจองอแง พร้อมยกมือ แสดงพลัง ด้วยการชี้นำาของ

หัวหน้ากลุ่ม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ล่าสุดจากการแถลงถึง

ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองกลุ่ม 16 ที่มีนักการเมืองของ

พรรคการเมืองขนาดเล็ก หรือพรรคจิ๋ว เข้ามาร่วม แม้ตอน

หลังจะมีหลายคนออกมาปฏิเสธแล้วก็ตาม

กระนั้นคำาแถลงของ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์  

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะผู้ประสานงาน

กลุ่ม 16 ก็เป็นไปตามคาดว่าเหตุผลหลักในการร่วมกลุ่มเพื่อผล

ประโยชน์ของประชาชน โดยระบุว่าสิ่งใดที่เป็นมติของรัฐบาล 

แล้วจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ ทางกลุ่มก็จะมีมติร่วมกันในทางที่เป็นประโยชน์กับ

ประชาชนเป็นหลัก ไม่สนใจว่าจะเป็นมติวิปรัฐบาลหรือไม่ แม้

จะบอกว่ากลุ่ม 16 จะเป็นคนละกลุ่มกับพรรคเศรษฐกิจไทย แต่

จากทิศทางการเคลื่อนไหวค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไปแนวทาง

เดียวกัน ที่ไม่มีการยืนยันว่ามีเรื่องกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่

 ไม่เท่านั้นยังมีข้อสังเกตมากมาย  จากกระแสข่าวที่

เกิดมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพฤติกรรมนักการเมืองรับจ้าง

บางคนที่กำาลังอาศัยช่วงเวลาทอง  ที่นอกจากจะรับกล้วยจาก

ผู้เล่นเกมการเมืองกดดันรัฐบาลในขณะนี้แล้ว ยังรับกล้วยจาก

นายทุน เลยไปถึงผู้ที่เสียประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติบาง

ฉบับ เลยไปถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่เป็นแค่การโจมตี

เพื่อเคาะกะลาหาตังค์เข้ากระเป๋า วิพากษ์วิจารณ์เพื่อเรียก

ราคา รวมไปถึงพฤติกรรมการโหวตลงคะแนนที่มีนัย หรือ

ความไม่ชอบมาพากลในบางเรื่อง 

จากปีก่อนที่เห็นองครักษ์พิทักษ์ลุง กับการอภิปราย

แบบตีกินจากนักการเมืองบางคนที่ใช้ข้อมูลเท็จ ตัดต่อให้

เกิดความเข้าใจผิด ทำาให้ความคาดหวังของประชาชนในการ

ทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติลดน้อยถอยลงไม่ใช่น้อย ในปีนี้

ความขัดแย้งในรัฐบาล และในพรรคฝ่ายค้านเอง ยิ่งทำาให้เห็น

ถึงคุณภาพของ ส.ส.กลุ่มหนึ่งต่ำาเตี้ยเรี่ยดินมากขึ้น ยิ่งทำาให้

คนเสื่อมศรัทธามากขึ้น แต่ส่วนหนึ่งก็มีข้อดีตรงที่ประชาชน

จะได้เห็นธาตุแท้ของนักการเมืองแต่ละคนว่าได้เข้าไปทำางาน

คุ้มค่ากับภาษีที่พวกเขาเสียไปหรือไม่ อย่างน้อยก็เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ง่ายขึ้น.

เรื่องนี้เกิดมานานแล้ว ตั้ง 20-30 ปี ไม่ได้เกิดในสมัย

ผม ฉะนั้นผมอย่างไรก็ได้ เพราะมีหน้าที่เพียงสานต่อและ

ได้หารือกับทุกภาคส่วน ทำาให้ถูกต้องตามกระบวนการและ

กฎหมายแล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ ผมทำา

ตามคำาสั่งอย่างเดียว.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องทำาความเข้าใจถึงความก้าวหน้าใหม่ ที่

เปลี่ยนผ่านโลกใบเก่าสู่การเป็นโลกใบใหม่วันนี้ให้ละเอียด

และประณีตทางความคิด มากกว่าแค่ได้ยินหรือเข้าใจอย่าง

ฉาบฉวยด้วยเหตุว่าการเปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าสู่โลกใบใหม่นั้นมีความ

ละเอียด ลุ่มลึก เกินกว่าที่หลายคนคิด และมันส่งผลต่อการพัฒนา

คนและการศึกษา ที่มีสถานะบทบาทสำาคัญที่จะชี้ชะตาความก้าวหน้า 

ความล้าหลัง-ถดถอย หรือความรุ่งเรืองของประเทศ จากวันนี้สู่

อนาคตอย่างปฏิเสธไม่ได้!!!

ประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่กล่าวข้างต้นนั้นมีนัยสำาคัญกับการ

พัฒนาบุคลากร การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม 

หากพิจารณาถึงการบริหารจัดการไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนายกระดับคน

หรือองค์กร ที่กำาลังเคลื่อนอยู่ในกระแสเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 

โดยจะพบว่าสภาพที่เปลี่ยนไปโดยรวมนั้นมี

ความเคลื่อนไหวและการงานราวเหมือนเป็น

คนละโลกทีเดียว! 

หากปรมาจารย์ด้านการบริหารอย่าง 

ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ ผู้สร้างคัมภีร์การบริหารที่

รุ่งโรจน์อยู่ในช่วงศตวรรษก่อนหน้านี้ ต้อง

มาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ขณะ อาจต้องพลิกตำาราคิดค้น-วางกรอบ

แนวทางใหม่ให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ไม่

ว่าเรื่องขององค์กร สภาพการผลิต-บริการ 

อาชีพ-การทำางานที่ผุดขึ้นใหม่วันนี้ ซึ่งหมาย

ถึงว่าความคิดฝังลึกในด้านการบริหารจัดการ 

หรือ mindset ที่ฝังอยู่ในผู้คนตลอดไป จนถึง

กระบวนการปฏิบัติการแบบเดิมๆ มีสภาวะ

แตกต่างอย่างยิ่งกับโลกวันนี้!!!

มิติความเข้าใจโลกยุคอุตสาหกรรม 

4.0 ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นนี้ มีข้อกังขา

ว่าผู้คนจำานวนไม่น้อย รวมถึงผู้บริหารและ

บุคลากรในหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร-การ

จัดการศึกษา นั้นเข้าใจความคิด ทิศทาง และกลไกในบริบทการ

เปลี่ยนแปลงเพียงใด เพราะบทเรียนจากการทำางานและการปฏิรูป

การศึกษาที่ผ่านมาบอกสอนว่า ความเข้าใจที่พร่ามัว-ไม่กระจ่างชัดนำา

สู่ความคิด ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีและภาคปฏิบัติที่บิดเบี้ยวพิกลพิการ! 

ซึ่งแน่นอนว่ามันจะสร้างผลลัพธ์ที่พิกลพิการ ไม่ตอบโจทย์ความ

เคลื่อนไหวของโลกใหม่ยุค 4.0 ได้!!!

สมการที่ว่า การตั้งข้อสังเกตและค้นคว้า – นำาไปสู่ความเข้าใจ 

– ความเข้าใจจะนำาสู่การปรับสร้างความคิดฝังลึกในทิศทางใหม่/

เปลี่ยนมายเซตใหม่-นำาสู่วิสัยทัศน์ใหม่/คอนเซ็ปต์ใหม่-สร้างแนวทาง

การทำางานใหม่-ปรับกระบวนการปฏิบัติใหม่-เพื่อสร้างผลลัพธ์ใน

ทิศทางและเป้าหมายใหม่ ฯลฯ นั้น สมการนี้ยังมีมนต์ขลังเสมอกับทุก

สถานการณ์-ทุกบริบทของความเปลี่ยนแปลง-ทุกการสร้างการเปลี่ยน

ผ่านให้ทุกองค์กร!!! นี่คือความสำาคัญของการตั้งข้อสังเกต-ทำาความ

เข้าใจให้ชัดถึงโลกที่กำาลังเปลี่ยนผ่าน..เพื่อนำาสู่การจัดการสร้าง

คุณภาพคนยุคใหม่ในระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ-สังคมยุคใหม่ ที่กำาลัง

เปลี่ยนไปทุกขณะ!!!

การเปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าสู่โลกใหม่ที่ปรากฏวันนี้ ไม่ใช่ความ

บังเอิญ แต่เป็นผลิตผลของสติปัญญา-การสร้างความก้าวหน้าจากการ

ประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร และการพัฒนา

ศักยภาพหลากหลายมิติผสมผสานเข้ากัน จนก่อรูปความเปลี่ยนแปลง

ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ-สังคมใน 2 ทิศทางคือ การเกิดขึ้นของโอกาส

ใหม่ๆ หรือไม่ก็การทำาลายล้าง! โอกาสใหม่จะเป็นของผู้คน-องค์กรที่

เคลื่อนไหวรับรู้เร็วเท่าทันโลกใหม่ ส่วนการทำาลายล้าง-วิกฤตการณ์

จะเกิดกับกลุ่มที่ปรับตัวยากหรือไม่ปรับตัวเคลื่อนไหวให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น! นี่คือสภาวะที่ต้องระมัดระวังยิ่งในการพัฒนา

บุคลากรยุคใหม่!

ลองพิจารณาถึงผลสำารวจอย่างง่ายๆ ที่สำานักงาน EEC HDC 

จัดทำาขึ้นเสริมสร้างแนวทางการเปลี่ยนผ่านกระบวนระบบการพัฒนา

บุคลากรจากแบบโลกเก่าสู่โลกใหม่ จากการสำารวจเชิงคุณภาพพบว่า 

การปรับเปลี่ยน ความคิดฝังลึก (mindset) ในการพัฒนาบุคลากรและ

การศึกษา จากแบบเดิมสู่โลกใหม่ยุค 4.0 พบว่าบุคลากรของสถาบัน

การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีจำานวนน้อยกว่า

ร้อยละ 10 เท่านั้นที่เข้าใจและตระหนักพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ส่วน

กลุ่มผู้ประกอบการมีมากกว่าร้อยละ 70 เข้าใจและตระหนักถึงการ

พัฒนาองค์กร-ระบบการผลิต-การบริการที่ต้องการบุคลากรในทิศทาง

ที่ต้องปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่ นี่คือช่องว่างที่น่าสนใจว่าบ้านเมือง

ในสภาวะอย่างนี้จะไปต่อกันยังไง?

ส่วนผลรวมการยกระดับพัฒนาการผลิตระบบเดิมสู่ระบบ 4.0 

ของโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ สำารวจพบว่าอัตราส่วน

การใช้คนทำางานมูลค่า 1 ล้านบาท 

เดิมใช้คน 10 คน หลังปรับเป็น 4.0 

จะใช้คนเพียง 1 คน และมีการลด

ลงของต้นทุน-การใช้ทรัพยากร-การ

สูญเสียโดยเปรียบเทียบระบบเดิม

พบว่า อุตสาหกรรม 4.0 มีผลรวม

ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย-เพิ่มศักยภาพ

การผลิต-หยุดยั้งการเสียหายได้ดีกว่า

ระบบเดิมสูงถึงร้อยละ 38 ถึง 40 ที

เดียว นี่คือ 3 มิติง่ายๆ ที่หยิบยกมา

ขยายความให้เข้าใจความเคลื่อนไหว

และผลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นโดยเปรียบเทียบ!

ส่วนมิติปัญหาอุปสรรคในการ

ปรับตัวเปลี่ยนผ่านนอกจากปัญหา

ทักษะ-ความรู้ โดยทั่วไปแล้ว ปัญหา

จะวนอยู่กับเรื่องใหญ่ๆ 2 เรื่องคือ 

ระบบระเบียบ-สิ่งแวดล้อมในการ

บริหารจัดการ ปัญหา-อุปสรรคที่สุดคือ ระบบระเบียบ-แนวปฏิบัติของ

ราชการที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่ 2 ก็

คือ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ในการจัดการองค์กรที่มีผลต่อ

การวางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ผิดแผกแตกต่าง

กันไป ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากรและศึกษา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

สำาคัญก็เป็นเช่นเดียวกับภาคเอกชนคือ ระบบระเบียบราชการและ

ความคิดฝังลึก (mindset) ที่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร/หน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหาในการพัฒนา

คน-พัฒนาบ้านเมืองอย่างมีนัยสำาคัญทีเดียว!!!.

ฝ้าติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร ภายใต้

สังกัดของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ามานาน พบเห็นความ

เปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า พัฒนาการ ในการแก้ปัญหา

ความไม่สงบ หรือการ ดับไฟใต้ ด้วยความเป็นห่วงกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการปิดล้อม 

ตรวจค้น เป้าหมาย ที่เป็น กองกำาลังติดอาวุธ ของขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน บีอาร์เอ็น มักจะจบลง

ด้วยการ จับตาย หรือที่เรียก

ภาษา กฎหมาย ว่า วิสามัญ

ฆาตกรรม หมายถึงการ 

ฆ่า ด้วยความ ชอบธรรม 

ทาง กฎหมาย ต่อคู่กรณี ที่

ต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของ

เจ้าหน้าที่ หรือที่ กองทัพ 

เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ

ตามกฎหมาย 

สังเกตว่ากองกำาลังติดอาวุธ

ในระยะหลังจะใช้ บ้าน ของชาวบ้านเป็น

ที่หลบซ่อน หรือไม่ก็โรงเรียนสอนศาสนา และในการปิดล้อม ตรวจ

ค้น และ วิสามัญ คนร้ายทุกครั้ง สิ่งที่ตามมานอกจากได้ศพของกอง

กำาลังติดอาวุธแล้ว ยังต้องทำาการ ซ่อมแซม บ้านเรือนของชาวบ้าน 

ที่ได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ ด้วยอาวุธ ซึ่งกลายเป็นความ

เสียหายที่เจ้าของบ้านได้รับ 

แน่นอนว่า ถ้าเอาข้อ กฎหมาย มาใช้อย่าง

เต็มที่ เจ้าของบ้านก็เป็นผู้ที่มีความผิด ในข้อหาให้ที่ 

หลบซ่อน หรือที่ พักพิง แก่คนร้าย ซึ่งในสมัยแม่ทัพ

ท่านหนึ่งก็มีการบังคับใช้ กฎหมาย ในมาตรานี้อย่าง 

เข้มข้น จับกุมเจ้าของบ้านเป็นผู้ต้องหา และให้ศาล

ตัดสินลงโทษ และมีเจ้าของบ้านหลายรายที่ต้องจ่าย

ค่าปรับ ส่วนโทษจำาคุก ศาลให้รอลงอาญา แต่สุดท้าย

การบังคับใช้ กฎหมาย อย่าง เข้มข้น ก็ไม่สามารถแก้

ปัญหาในกรณีการที่ชาวบ้านให้ที่ พักพิง หรือ หลบ

ซ่อน แก่กองกำาลังติดอาวุธเหล่านี้ ได้ เพราะการให้ที่ 

พักพิง กับคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งเป็น

คน เชื้อชาติ ศาสนา เดียวกัน กลายเป็นเรื่อง ปกติ 

หรือเป็น วิถีมุสลิม ที่ยิ่งมีการบังคับใช้ กฎหมาย ใน

กรณีให้ที่ พักพิง หรือ หลบซ่อน แก่ โจร ยิ่งทำาให้

เกิด ช่องว่าง ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น 

การ วิสามัญ กองกำาลังติดอาวุธ ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น 3 ศพ 

และ จับเป็น ได้ 1 ราย ที่บ้านโคกเค็ด ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

จะเห็นได้ว่า 1.คนร้ายใช้ โรงเรียนสอนศาสนาเป็นที่ พักพิง และ

ใช้ มัสยิด เป็นเกราะกำาบังในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด 2.จะเห็นว่า

คนร้ายไม่ได้คิดที่จะ ยอมตาย แต่มีความพยายาม หนีตาย ด้วยการ

หลบหนีออกจากที่ซ่อน และยิง เปิดทาง เพื่อหลบหนี แต่ไปไม่รอด 

เพราะกำาลังเจ้าหน้าที่รอที่จะ วิสามัญ อยู่แล้ว และ 3.ที่เหมือน

กันกับทุกครั้งที่ก่อนจะมีการ วิสามัญ คือการใช้ ผู้นำา ในพื้นที่ เช่น 

ผู้นำาศาสนา, ผู้นำาท้องถิ่น, ผู้นำาท้องที่ รวมทั้งบิดา มารดา ญาติ มิตร 

มาขอร้องให้มอบตัว ซึ่งในอดีตอาจจะเห็นภาพที่เป็น คลิป ที่ถูกถ่าย

โดยเจ้าหน้าที่ ถูกส่งไปยัง สังคมโซเชียล ให้เห็นถึงปฏิบัติการของ

เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายจากเบาไป

หาหนัก แต่ในปัจจุบันอาจจะมีทีม รายงานสดๆ เพื่อเป็นการ ไอโอ 

ให้สังคมได้เห็นว่ามีการปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ได้บุกเข้าไปฆ่าคนที่ 

มือเปล่า ไม่มีอาวุธ เพราะจะได้ยินเสียงปืนจากทั้ง 2 ฝ่ายที่ต่อสู้กัน 

แน่นอน วิธีการทั้งหมดมีทั้งผู้ที่ เห็นต่าง และผู้ที่ เห็น

ด้วย สำาหรับผู้ที่ เห็นด้วย ย่อมมองว่ากองกำาลังติดอาวุธมีความผิดที่ถูก

ระบุจากเจ้าหน้าที่เป็น หางว่าว ในการ ก่อเหตุ ในพื้นที่ เมื่อไม่ มอบตัว 

ก็ต้องถูก วิสามัญ และเป็นการ วิสามัญ เพราะมีการ ต่อสู ้ขัดขวางการ

จับกุม หรือคิดไกลกว่านั้น คือ สมควรตาย และตาย 1 คนก็ลดจำานวนผู้

ก่อเหตุไป 1 คน วิสามัญ ไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็หมดเอง และ ไฟใต้ อาจ

จะ ยุต ิได้ โดยวิธีนี้ 

แต่ในความเห็นของผู้ เห็นต่าง มองว่าการ วิสามัญ 

เป็นการใช้ความ รุนแรง เกิดความ สูญเสีย ที่ตามมาหลาย

ด้าน และเป็นการสร้างความ เกลียดชัง และ โกรธแค้น กับ

คนในกลุ่มผู้สูญเสีย ไม่เป็นผลดีในการแก้ปัญหาความไม่สงบ

ที่เกิดขึ้น และขบวนการแบ่งแยกดินแดนได้ประโยชน์ในเรื่อง

ของ มวลชน ในการสูญเสียกองกำาลังติดอาวุธทุกครั้งไม่มาก

ก็น้อย 

วันนี้เริ่มมีคำาถามว่า นอกจาก วิสามัญ แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ อีก

หรือไม่ในการปิดล้อม ตรวจค้น และ จับเป็น เช่น การปิดล้อมให้หมด

กระสุนในการยิงต่อสู้ การใช้ แก๊สน้ำาตา หรือการใช้เจ้าหน้าที่หน่วย

เฉพาะกิจที่มีความสามารถในการบุกเข้า จับเป็น ซึ่งถ้าทำาได้น่าจะได้

ประโยชน์ในการ ซักถาม มากกว่า จับตาย ที่มีการนำาศพไป แห่แหน ให้

เป็นแบบอย่าง วีรบุรุษ ที่ผิดๆ ทั้งในข้อเท็จจริง และในหลักของ ศาสนา 

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ถึงจำานวนคนร้าย และจำานวนอาวุธของ

คนร้ายแล้ว เราเพียงพอหรือไม่ในการ กุมสภาพ ของพื้นที่ และวิธีการที่

จะ จัดการ กับ เป้าหมาย เพราะเจ้าหน้าที่มีความได้เปรียบทุกด้าน ทั้ง

ด้านของกำาลัง และอาวุธ โดยเฉพาะการ ปิดล้อม ใน หมู่บ้าน เช่นที่ บาโง

ระนะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หรือที่ โคกเค็ด ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

การใช้ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาศาสนา และคนในครอบครัวของ เป้าหมาย เมื่อ

ใช้หลายครั้งไม่ได้ผล ก็เหมือนกับเป็นการ ดื้อยา หรือเป็นการใช้ยาที่ หมด

อาย ุคือ รักษาโรคไม่ได้ และกลายเป็น เงื่อนไข ที่ผู้ เห็นต่าง เห็นว่า

เป็นการสร้างความ กดดัน และความ ลำาบากใจ ให้กับคนเหล่านั้น ซึ่ง

หลังจากจบลงด้วยการ วิสามัญ แล้ว บุคคลเหล่านั้นถูก กดดัน จากคนใน

ขบวนการ ทำาให้ อยู่อย่างไม่เป็นสุข นอกจากนั้นยังถูกมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐ 

ใช้ผู้นำาในพื้นที่เพื่อสร้างความ ชอบธรรม ในการ วิสามัญ กลุ่มติดอาวุธ 

เพื่อให้เป็นการ ฆ่า ที่ถูกต้องทั้งในด้าน กฎหมาย และ มนุษยธรรม 

แต่...เมื่อ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มนาย

ทหาร สายเหยี่ยว ที่ ยึดกุม กำาลังพล และงานด้าน ยุทธวิธี อยู่ใน

ขณะนี้ รวมทั้งเหล่า เสนาธิการ ต่างเชื่อมั่นว่า การใช้วิธี ปิดล้อม 

และจบลงด้วย วิสามัญ จะเป็นหนทางดับ ไฟใต้ นำาแผ่นดินจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ไปสู่ความ สงบ ได้ ก็คงจะไม่มีหน่วยงานไหน หรือ

องค์กรไหนสามารถที่จะ คัดง้าง ได้สำาเร็จ แต่..ก็ให้ เสนาธิการ ทั้ง

หลาย เตรียมแผนการ รับมือ การ ตอบโต้ จากกองกำาลังติดอาวุธ

ของบีอาร์เอ็น ที่อาจจะ เอาคืน ทั้งกับ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน, 

ครู, พระ และอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมาย อ่อนแอ ทุกครั้ง 

เพราะบีอาร์เอ็นอาจจะอาศัยการปิดล้อม และ วิสามัญ ที่

เกิดขึ้น โดยเฉพาะใน โรงเรียน ใน มัสยิด เป็นข้ออ้าง (จอมปลอม) 

ต่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อก่อการร้ายกับผู้ อ่อนแอ ซึ่งหากไม่เกิดก็ดีไป 

แต่ถ้าเกิดขึ้น นั่นหมายถึงความสูญเสีย ถ้า กอ.รมน. ภาค 4 ส่วน

หน้า ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยกลุ่มเป้าหมาย อ่อนแอ ซึ่งมี

อยู่ทุกพื้นที่ รวมทั้งเมือง เศรษฐกิจ ที่เป็น ไข่แดง ของพื้นที่ เช่น 

หาดใหญ่ และอื่นๆ อีกมากมาย 

การเปิดหน้ารบในขั้น แตกหัก กับ กองกำาลังติดอาวุธ โดยที่

ตำารวจ ทหาร และปกครอง ยังไม่สามารถ ยึดกุม ความได้เปรียบใน

ด้าน มวลชน และยังไม่สามารถที่จะ พิทักษ์ ความ ปลอดภัย ให้กับ

เป้าหมาย อ่อนแอ และพื้นที่ ไข่แดง ได้อย่างเบ็ดเสร็จ อาจจะสร้าง

ความสูญเสียครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นก็ได้ 

     จะให้มั่นใจอย่างไรว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะ 

รับมือ กับการ เอาคืน ของบีอาร์เอ็น ที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับเป้าหมาย อ่อนแอ อีกครั้ง ในเมือง จะนะ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ เคลื่อนไหว ของกลุ่มติดอาวุธบีอาร์

เอ็น กลุ่มที่ไม่ใหญ่โต มีพื้นที่ เคลื่อนไหว เพียงไม่

กี่หมู่บ้าน ใน ต.บ้านนา, ตลิ่งชัน ไม้แก่น เจ้าหน้าที่

รัฐยังไม่สามารถทำาให้ จะนะ เป็นพื้นที่ ปลอดภัย 

แสดงว่า 18 ปีผ่านไป หน่วยงานความมั่นคงไม่

ได้มีแผนหรือ นโยบาย กับการแก้ปัญหาในพื้นที่ 

จะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ กันชน ในการ สกัด มิให้เหตุ

ร้ายเกิดขึ้นกับ หาดใหญ่ ที่เป็น หัวเมืองเศรษฐกิจ 

และหลังการ วิสามัญ 3 ศพ ยังมีการปล่อยให้เกิด

ความ สูญเสีย กับประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วย

เก็บกู้ระเบิดแบบ สวนควันปืน นั้นแสดงให้เห็นว่าใน 

จะนะ วันนี้สถานการณ์ความรุนแรงไม่ได้จบที่การ 

วิสามัญ 3 ศพอย่างแน่นอน 

เราชูธงด้วยคำาว่า สันติวิธ ีเราพร่ำาเพรียกใน

เวทีการ พูดคุย ในระดับของ สล.3 ด้วยวาทกรรมว่า ไฟใต้ จะจบ

ลงด้วยสโลแกน นักรบพบรัก และเราหมดเงินมากมายในการ ขับ

เคลื่อน ด้วยโต๊ะการ พูดคุยสันติสุข ที่ประเทศมาเลเซีย กับตัวแทน

ของบีอาร์เอ็น แต่ในพื้นที่มีแต่เรื่อง นักรบพบกับความตาย ทุกครั้ง 

ที่มีการ ปิดล้อมตรวจค้น วันนี้สิ่งที่เป็น นโยบาย กับสิ่งที่เป็นข้อเท็จ

จริง จึงเป็นการเดิน สวนทางกัน  

ผู้เขียนเชื่อมั่นในตัวของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4 / ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ว่าเป็น แม่ทัพ ที่หัวใจไม่เปื้อนเลือด มือ

ไม่เปื้อนเลือด แต่วันนี้แผ่นดินปลายด้ามขวานเปื้อนไปด้วยเลือดของ

ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขา เราจะหาวิธีการในการ หยุดเลือด อย่างไร 

นี่ต่างหากที่คนในพื้นที่ต้องการ คำาตอบ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

จะหยุดเลือดที่เปื้อนแผ่นดิน ‘ปลายด้ามขวาน’ อย่างไร

คำาตอบที่คนชายแดนใต้อยากได้จาก ‘กองทัพ’

เ

เ

เ

ปฏิบัติการรื้อสร้าง-เปลี่ยนผ่าน..

การพัฒนาบุคลากรสู่โลกใหม่
tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

องบอกว่าเห็นแล้วถูกอก ถูกใจ เป็นการปรับ เป็นการแก้

ปัญหาที่ถูกจุดอีกครั้งของ “สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” 

ในงานด้านการบริหารงานบุคคล ที่เสนอคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งฯ                                                                         

โดยการเข้าสู่ตำาแหน่งสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

สืบสวน สอบสวน จราจร และบริหารงานป้องกันปราบปราม 

ตั้งแต่ระดับ สารวัตร (สว.)  ถึง ผู้กำากับการ (ผกก.)

ต้องเคยดำารงตำาแหน่งระดับรองลงไปในสายงานสอบสวน

ทุกระดับ!!!

จน ก.ตร.มีมติอนุมัติแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวตามที่เสนอเป็น

ที่เรียบร้อย

เพราะการทำางานของตำารวจสายปฏิบัติการหัวใจสำาคัญคือ 

“งานสอบสวน” แต่ “ตำารวจ” ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพวกมีเส้น มี

สาย มีนายคอยช่วยเหลือ มักไม่ค่อยมีใครอยากอยู่งานสอบสวน 

ซึ่งเป็นงานเอกสาร งานเขียนสำานวน ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์

สำานวนคดี 

ไม่เท่ ไม่บู๊ เหมือนสายงานอื่นๆ

ถ้าถามใจ “ตำารวจ” ร้อยคน หากให้เลือกสายงานเกือบ

ทั้งหมดน่าจะขอไปอยู่งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม หรือ

งานจราจร งานสอบสวนน่าจะมีพวกใจรักจริงๆ และอยากมาอยู่

ไม่น่าจะถึง 10%

การเพิ่มกฎ เพิ่มกติกา เพิ่มคุณสมบัติในการแต่งตั้ง  สว.-

ผกก. หากใครมีตำาแหน่งสูงขึ้น ต้องผ่านงานสอบสวนแต่ละระดับ

นั้นมาก่อน เป็นนโยบายที่มาถูกทาง

ยิ่งมามีออปชันให้ผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำารงตำาแหน่งไม่ครบ

ถ้วน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้เพิ่มเพื่อทดแทนประสบการณ์

งานสอบสวน

ก็ถือเป็นทางเลือกให้ “ตำารวจ” ที่ดี โดยเฉพาะทั้ง 2 ทาง

นั้นมุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาการขาดความรู้ ความสามารถ เกี่ยว

กับงานสอบสวน เกี่ยวกับคดี ที่เมื่อมาเป็นหัวหน้าหน่วย หัวหน้า

โรงพัก หัวหน้าสายงานในแต่ระดับ ต้องสัมผัสกับประชาชนตรงๆ 

แล้ว

เหมาะสมลงตัวทุกประการ!!!  

เพียงแต่ว่าเมื่อ “นโยบาย” ดีแล้ว “ปฏิบัติ” ก็ต้องดีตามไป

ด้วย โดยเฉพาะ “ผู้บังคับบัญชา” พวก “นาย” ทั้งหลาย อย่ามา

ซิกแซ็ก อย่ามาทำาลายแนวทางดีๆ เสียเอง

เมื่อกำาหนดให้ทดสอบความรู้ ซึ่งตามไทม์ไลน์กำาหนด

ทดสอบความรู้กันไว้ถึง 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ทดสอบในวันอาทิตย์

ที่ 27 ก.พ.65 ครั้งที่ 2 และ 3 ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 

และวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค.65 ก็ต้องสอบกันจริงๆ จังๆ ใครไม่ผ่านก็

ต้องไม่ผ่าน ไม่ใช่แค่ทดสอบกันเป็นพิธีกรรมเท่านั้น 

เช่นเดียวกับการมาอยู่ในตำาแหน่ง “สอบสวน” ก็ต้องทำา

สำานวน ทำาคดีกันจริงๆ ไม่ใช่แค่มีชื่อเป็นพนักงานสอบสวน แต่

ตัวไปช่วยราชการอยู่สำานักงานผู้บังคับบัญชา หรือไปติดตามนาย 

ต้องมีสำานวนเพียงพอเป็นประจักษ์ เป็นค่าเฉลี่ยสำานวนคดีโรงพัก

นั้นๆ ต่อพนักงานสอบสวนทั้งหมด  ถึงจะเหมาะสม 

ไม่ใช่แค่แปะชื่ออยู่ “สอบสวน” เอาคุณสมบัติเพื่อเลื่อน

ตำาแหน่ง หรือเอาเงินประจำาตำาแหน่ง แต่สำานวนไม่ทำา เหมือนที่

กำาลังถูกวิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้

นโยบายดีๆ จะบ้อท่า...น่าเสียดาย.

ท่าดีอย่าทีเหลว

ต้

สั่งป้องกันน้ำ�มันรั่วซ้ำ�ซ�ก

‘จักรวาลนฤมิต’ ฝ่ายค้าน

ายประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาฯ พรรคเพื่อไทย

น่ี ไม่ใช่ข้ีไก่นะ

เป็นถึง “มหาบัณฑิต” รัฐประศาสนศาสตร์ เชียว

แหละ!

แต่เมื่อวาน (๑๑ ก.พ.๖๕) ท่านบอกถึงเหตุเพื่อไทยจงใจ

ทำาให้ “สภาล่ม” ถึง ๑๗ ครั้ง ด้วย “วิสัยทัศน์มหาบัณฑิต” 

น่าทึ่ง 

“.......รัฐบาลมีความเชื่อมโยงกับสภาอย่างหลีกเล่ียงไม่

ได้ ฉะน้ัน จึงเป็นหน้าท่ี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ท่ีต้องช่วยกันประ

คับประคองให้สภาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ จะอ้างว่าสภาไม่

เก่ียวข้องกับรัฐบาลไม่ได้ 

ส่วนท่ีอ้างว่า เป็นเกมการเมืองของฝ่ายค้านท่ีไม่อยู่ร่วม

เป็นองค์ประชุมให้น้ัน ก็ ‘เป็นกลไกหน่ึงในระบอบรัฐสภา’ ท่ี

สามารถกระทำาได้ 

เราไม่เคยขาดประชุมสักคร้ัง 

มาเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง 

การ ‘ไม่แสดงตน’ เป็นหน่ึงในวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเครื่อง

มือของฝ่ายค้านในการกดดันรัฐบาลอีกทางหน่ึง 

หลังจากน้ี เราจะยึดวิธีการน้ีต่อไป แต่ต้องยึดถึงผล

ประโยชน์ของประชาชนมาเป็นอันดับแรก”

ตามนัยน้ี เท่ากับว่า......

มหาบัณฑิตประเสริฐ “แยกกรอบ” ส.ส.ฝ่ายค้าน-ฝ่าย

รัฐบาล ขาดออกจากกัน เป็นว่า

-ส.ส.รัฐบาล มีหน้าท่ีทำาให้ “สภาไม่ล่ม” 

-ส.ส.ฝ่ายค้าน มีหน้าท่ีทำาให้ “สภาล่ม”

ก็ “วิตถารศาสตร์” ดี!

ท่านยืนยัน ส.ส.เพื่อไทย ไม่เคยขาด เข้าร่วมประชุมทุก

คร้ัง โดยเซ็นชื่อประชุม แต่ “ไม่แสดงตน”!?

การเซ็นชื่อประชุม แต่ไม่แสดงตน ก็เท่ากับเซ็นชื่อ

มาทำางาน รับผลประโยชน์จากการทำางานเต็มๆ แต่ว่าไม่ได้

ทำางานเลย 

เซ็นชื่อแล้ว “โดดร่ม” ก็เท่ากับ “หนีงาน” โดยตรง 

เหมือนข้าราชการบางคน ชื่อทำางานอยู่ใต้ ตัวอยู่กรุงเทพฯ  แต่

ได้รับข้ัน รับเงินเดือนเพ่ิม ในฐานะ “เส่ียงภัยอยู่ใต้”

ท่านประเสริฐว่าคนแบบน้ี มันน่ารังเกียจ และต่ำาทราม

ทางจิตสำานึกม้ัย?

ก็ถือเป็นความรู้ใหม่ในยุค “จักรวาลนฤมิต” คือ แรกๆ ผม

ก็เข้าใจว่า........

ส.ส.คือคนท่ีประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปทำาหน้าท่ี  คือ

ทำางาน ออกกฎหมาย และคอยถ่วงดุล ตรวจสอบรัฐบาล

ท่ีเป็น “ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล” น่ันกลไกรัฐสภา แยกกัน

ทำาหน้าท่ี “ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายตรวจสอบ” โดยใช้สภาเป็นท่ีทำางาน 

“ตรวจสอบ-ถ่วงดุล”

ฝ่ายค้านจ้องล้มรัฐบาลน่ะ ไม่ผิดหรอก 

แต่การจ้องล้มน้ัน ต้องล้มด้วยการตรวจสอบการทำางาน

รัฐบาลในสภา ไม่ใช่ล้มด้วยวิธีการ “ไม่เข้าประชุม” ซ่ึงน่ัน เท่ากับ 

“ไม่ทำาหน้าท่ี” แต่กลับชูหน้า-ชูคอ อวดว่าเป็นผลงาน 

ท่านมหาบัณฑิต ลองพลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ ดูซิ  

กฎหมายหลักของประเทศบัญญัติไว้ว่า อย่างไร?

มาตรา ๑๑๔.......

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้

แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย

หรือความครอบงำาใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก

ของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

แล้วท่ีฝ่ายค้านทำาน่ี.......

-ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ม้ัย? 

-ซื่อสัตย์สุจริตม้ัย? 

-ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำาของใครม้ัย? และ

-เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก

ของประชาชนโดยรวมม้ัย?

ใครก็ไม่ต้องตอบออกมาดังๆ ตอบในใจ ให้แต่ละจิตใต้สำานึก

มันสะท้อน “คุณภาพความเป็นคน” ออกมาทางละอาย

พรรคร่วมรัฐบาล หากเขาจะเล่นเกมเพื่อโค่นล้มนายกฯ  น่ัน

เป็นเรื่องให้เขาเล่นกันไป “ในทำาเนียบรัฐบาล”

ฝ่ายค้านไม่ต้องเสือกส้ัน-เสือกยาวเข้าไปยุ่งกะเขา

แต่เมื่อเกมล้มมาถึงสภา น่ันแหละ ฝ่ายค้านเข้าไปเก่ียวตาม

ระบบสภาได้เต็มลูก-เต็มตีน 

เอาให้นายกฯ ประยุทธ์ร้องเหมือนตอนซีซาร์ถูก 

“บรูตุส” คนข้างตัวสังหาร จนร้อง “เจ้าเองหรือ?” ไปเลย 

แบบน้ัน มันเป็นเวทีการประชุมสภา โลกไม่ติฉิน เพราะเป็นการ

สังหาร “ตามกฎ-ตามกติกา” ประชาธิปไตย มันแฟร์!

แต่การมาประชุม แต่ไม่กดบัตรแสดงตน

น่ันมัน “ลอบกัด” ทีเผลอ นักเลงจริง ท่ีไหนเขาก็ไม่ทำา

กัน มันเสียศักด์ิศรี เว้นแต่พวกท่ีศักด์ิศรี “อยู่ในชายกระโปรง” 

เท่าน้ัน!

๑๗-๑๘ กุมภาน้ี ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายท่ัวไป พูดตรงๆ ก็

คือ เปิดเวทีสภา เพื่อจิกกระบาล “ด่ารัฐบาล-ด่านายกฯ” โชว์

ออกโทรทัศน์ฟรีๆ

นวดให้น่วม “อุ่นเครื่อง” เป็นการ “เผาหลอก” ไว้ก่อน 

ไว้ตอนเปิดสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ปลายเดือนพฤษภา

ถึงตอนน้ัน......

จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรี เป็นการ 

“เผาจริง”

เรียกว่า จากวันน้ีไป จนถึงวันน้ัน 

เป็นช่วงเวลา “วัดใจ” พรรคร่วม ว่าจะไม่มีรายการ “บรู

ตุส” เกิดข้ึนชัวร์นะ ในเสียงโหวต “ไว้วางใจนายกฯ”

เพราะถ้าได้ไม่ถึงคร่ึง คือประมาณ ๒๓๘ ข้ึนไป นายกฯ 

หงายท้องทันที!

เฉพาะเสียงรัฐบาลตอนน้ี มีเท่าไหร่ก็จำาไม่ได้ คร่าวๆ ว่า

มากกว่าฝ่ายค้านไม่เกิน ๑๐ เสียงม้ัง?

ก็ “เสียวทวาร” พอสมควร 

แต่ดูท่าทีนายกฯ ท่านม่ันใจในสุภาพบุรุษพรรคร่วมมาก  

มองข้ามไปถึงวันงานประชุมเอเปก ท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดท่ี “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ” ท่ีกล่าวขานกัน

อ้ืออึงว่า “อลังการเหนือบรรยาย” ล้ำาทันสมัยทุกด้าน ใกล้จะ

เสร็จแล้วขณะน้ี

คนไทยท้ังประเทศ มีแต่ดีใจ ไทยเจ้าภาพเอเปก ผู้นำา

ระดับโลกของพลโลก ๗ พันล้าน มาร่วมสามัคคีสโมสรในไทย

ก็มีแต่พรรคเพื่อไทย-ฝ่ายค้านน่ีกระมัง คอยแต่แช่งชัก 

หักหน้ารัฐบาล วันๆ จ้องแต่คว่ำาพลเอกประยุทธ์จากตำาแหน่ง

นายกฯ

คว่ำานายกฯ-คว่ำารัฐบาลตอนน้ี ก็เท่ากับ “คว่ำาประชุม

เอเปก”

และน่ันคือ “คว่ำาประเทศไทย”

แต่ดูเหมือน “เพื่อไทย-เพื่อแม้ว” ออกอาการ “กูดีใจ” 

ซะเหลือเกิน!

 

จะว่าไป มันเข้าข่าย “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” ด้วยซ้ำา ท่าน

เห็นด้วยม้ัย?

ก็คิดดูซี อย่าง ส.ส.มาสภาแล้ว ก็มาใช้สิทธิประโยชน์จาก

สภา กินข้าว กินน้ำา กินของว่าง ฟรี ใช้สถานท่ี ใช้เครื่องอำานวย

ความสะดวก ฟรี

ฟรีทุกอย่าง....... 

กระท่ังเงินเดือนฟรี บำานาญฟรี โทรศัพท์ฟรี เน็ตฟรี เข้า

ห้องน้ำาฟรี เบ่้ียประชุมฟรี จอดรถฟรี มีคนเช็ดข้ีตีนให้ฟรี

แต่...ท่ีมา ไม่ได้มาทำาหน้าท่ี ส.ส.

มาถ่วงความเจริญประเทศชาติและสังคม ด้วยการ “แดก

แล้ว” ล่มสภา!

แบบน้ี น่าจะเข้าข่าย “เนรคุณ” ด้วยนะ

มาสภา อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่แสดงตน ฟังแล้วสะเอียน 

จงใจทำาให้สภาล่ม แบบน้ี ไม่ต้องมาสภา อ้างโน่นน่ีไปเสียเลยยัง

จะทรงเกียรติกว่า มาผลาญงบสภาเต็มคราบ

แล้ว “ทำาให้สภาล่ม” คือหน้าท่ี!?

“การทำาให้องค์ประชุมไม่ครบ” แบบจงใจ จะด้วยวิธีการใด

ก็ตาม น่ันคือ “การไม่ทำางาน” คือ “การไม่ทำาหน้าท่ี” ตรวจสอบ

รัฐบาลของฝ่ายค้าน

มันผิดท้ังมโนธรรม ผิดท้ังเจตนารมณ์ระบบรัฐสภา.....

ย่ิงบอกว่า “การจงใจทำาอย่างน้ี เป็นเครื่องมือฝ่ายค้านใน

การกดดันรัฐบาลให้ยุบสภา หรือให้นายกฯ อยู่ไม่ได้” 

น่ันมัน “วิถีอันธพาล” ชัดๆ

ไม่ใช่วิถีท่านผู้ทรงเกียรติ ตามปรัชญาประชาธิปไตยแต่

อย่างใด!

“น

‘ทะลุวัง’มีหนาว!

ตร.จ่อดำาเนินคดี

ไมค์เฮลั่นหลุดคุก

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ ศูนย์

ทนายความสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน

ทวีตข้อความว่า “ด่วน! ศาล

พระนครศรีอยุธยา อนุญาตปล่อย

ตัวชั่วคราว #ไมค์ภาณุพงศ์ โดย

ไม่ต้องวางหลักประกัน  หาก

ผิดสัญญาปรับ 1.5 แสนบาท มี

เงื่อนไข ห้ามกระทำาใดๆ กระทบ

ต่อสถาบันกษัตริย์ฯ ติดEM ห้าม

ออกนอกเคหะสถานตั้งแต่ 18.00-

6.00 น. ห้ามเดินทางออกนอก

นอกประเทศ ไมค์จะถูกปล่อย

ตัวที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพในวัน

นี้” ในขณะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของ 

น.ส.ปนัสยา  สิทธิจิรวัฒนกุล แกน

นำาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม ระบุว่า “ศาลอยุธยามีคำา

สั่งปล่อยตัวไมค์แล้ว วันนี้รอรับ

เพื่อนเรากลับบ้านที่เรือนจำาพิเศษ

กรุงเทพค่ะ”

วันเดียวกัน ท่ีกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ 

แก้วแสงเอก  รอง ผบช.น. ในฐานะ

โฆษก บช.น. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี

การชุมนุมของกลุ่มทะลุวัง บริเวณ

หน้าวังสระปทุมและห้างสยามพา

รากอนเมื่อวันท่ี 8 ก.พ.ท่ีผ่านมา

พล .ต .ท .สำ าราญกล่ าว

ว่า ในส่วนของการดำาเนินคดีกับ

กลุ่มทะลุวังที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

นั้น ยืนยันว่าจะดำาเนินคดีในทุก

กรณี ไม่ปล่อยปละละเลย เบื้อง

ต้นเข้าข่ายความผิดฐานขัดคำาสั่ง

เจ้าพนักงาน เนื่องจากระหว่างที่

กลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรม ตำารวจ 

สน.ปทุมวันซึ่งมีหน้าที่ถวายความ

ปลอดภัยได้ เข้าปฏิบัติหน้าที่  

ควบคุมสถานการณ์และให้กลุ่ม

ผู้ชุมนุมยุติการกระทำาที่ก่อความ

วุ่นวาย แต่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม

จึงเข้าข่ายดังกล่าว 

“ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สน.ปทุมวันอยู่ระหว่างเร่งรัด

ดำาเนินการอยู่ และจะตรวจดู

พยานหลักฐานตามที่ปรากฏ ว่า

มีบุคคลจำานวนกี่คนที่ฝ่าฝืนคำาสั่ง

เจ้าพนักงาน ส่วนทางด้านของ

ศูนย์การค้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปจัด

กิจกรรมนั้น เบื้องต้นทราบว่า

ศูนย์การค้ามีฝ่ายกฎหมายจัดการ

ดูแล คาดว่าคงจะมีการดำาเนิน

การต่อไป เพราะปกติศูนย์การค้า

มีแนวทางห้ามจัดกิจกรรมหรือ

การชุมนุมในลักษณะดังกล่าว” 

พล.ต.ท.สำาราญระบุ.

ชีห้นา้ประเทศ‘เผดจ็การซอ่นรปู’
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ น.ส. 

ชญาภา สินธุไพร รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึง

กรณีสถาบันวิจัย The  Econo-

mist Intelligence Unit (EIU) 

รายงานดัชนีประชาธิปไตย 

(Democracy Index)  ปี 

2021 ของประเทศไทย ซึ่ง

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ

ประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์เป็น

ปีที่ 3 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี  

2562 เป็นต้นมา สะท้อนว่าแม้

ที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งในปี 

2562 ก็ตาม แต่ประเทศไทย

ยังมีอัตราการถดถอยของ

ประชาธิปไตยที่แย่ลงอย่างต่อ

เนื่อง กระบวนการเลือกตั้ง

ในปี 2562 ถูกอ้างเพื่อใช้เป็น

ความชอบธรรมอำาพรางตัวเข้า

สู่อำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา อดีตหัวหน้าคณะ

รัฐประหาร สู่นายกฯ ที่คนไทย

ไม่ต้องการ เป็นผู้นำาเผด็จการที่

ซ่อนรูปในคราบประชาธิปไตย 

แต่สุดท้ายไม่อาจอำาพราง

ความเป็นจริงจากสายตา

ประชาคมโลกไปได้

น.ส.ชญาภากล่าวอีก                                                        

ว่า ดัชนีประชาธิปไตยดัง

กล่าวพิจารณาจาก 5 ตัวช้ี

วัด ได้แก่ 1.กระบวนการการ 

เลือกต้ังและมีหลายตัวเลือก 

2.การทำางานของรัฐบาล 3.การ 

มีส่วนร่วมทางการเมือง 4.วัฒน 

ธรรมการเมืองแบบประชาธิป                           

ไตย 5.เสรีภาพของประชาชน 

ซ่ึงสภาพการณ์ของประเทศไทย

ท่ีผ่านมาภายใต้การนำาของ                                

พล.อ.ประยุทธ์ มีการทำาลาย                            

หลักการของระบอบประชา 

ธิปไตยหลายประการ ไม่ว่า

จะเป็นระบบการเลือกต้ังท่ี

ออกแบบให้สถาบันการเมือง

หรือพรรคการเมืองอ่อนแอ 

ไม่เป็นเอกภาพ สะท้อนจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงท่ีผ่านมา ท่ีรัฐบาลไม่

สามารถควบคุมองค์ประชุมใน

ฟากฝ่ังของรัฐบาลได้เลย รวม

ไปถึงกระบวนการเลือกต้ังใน

ปี 2562 ท่ีมีการจำากัดไม่ให้มี

องค์กรต่างประเทศเข้าร่วม

สังเกตการณ์ 

น.ส.ชญาภากล่าวต่อ 

ว่า ท่ีสำาคัญมีการปิดก้ันและ

จำากัดการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชนคนเห็นต่าง

จากรัฐบาลและไม่ได้รับการ

คุ้มครอง จนมีนักโทษทาง

ความคิดถูกจับกุมคุมขังเป็น

จำานวนมาก เห็นได้ชัดว่าภาย

ใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ท่ี

อ้างว่าผ่านกระบวนการเลือก

ต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 

แต่เหตุใดการมีส่วนร่วมและ

เสรีภาพของประชาชนกลับถูก

จำากัดควบคุมอย่างเข้มงวด

“พล .อ .ประ ยุท ธ์ จึง

ไม่ใช่ผู้นำาความเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในเร่ือง

ประชาธิปไตยของประเทศและ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่

เป็นผู้นำาท่ีทำาให้ประเทศชาติ

ถดถอยทุกด้าน และไม่มีวัน

ท่ีประชาธิปไตยจะเบ่งบานได้

ภายใต้การนำาของอดีตหัวหน้า

คณะรัฐประหาร ไม่มีวันท่ี

ประเทศไทยจะสง่างามและ

เป็นท่ียอมรับของประชาคม

โลก” น.ส.ชญาภากล่าว.

ทีมวิจัยซากเชื้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซากเชื้อในน้ำาเสียที่ตลาดบ้านคลอง 

อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อวิจัยและคำานวณหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงค้างอยู่หลังจากเปิดตลาด 

โดยที่ผ่านมาพบว่ามีหลายพื้นที่มีซากเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น ทำาให้แนวโน้มผู้ป่วยยังไม่ลดลง 

เมื่อวันศุกร์ นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงเหตุการณ์น้ำามันดิบร่ัวไหล

บริเวณมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง ของบริษัท สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จำากัด 

มหาชน (SPRC) เมื่อวันท่ี  10 

กุมภาพันธ์ โดยเป็นน้ำามันค้าง

ท่อในจุดเดียวกับท่ีเคยเกิดการ

ร่ัวไหลเมื่อวันท่ี 25 มกราคม

ท่ีผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม มีความห่วงใยถึงผล                                                 

กระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชน 

โดยได้กำากับติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด  พร้อมส่ังการ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาค

ส่วนเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหา

โดยด่วน อย่าให้กระทบถึงพ่ีน้อง

ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

นายธนกรกล่าวว่า ท้ังน้ี

ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์บริษัท  

สตาร์ ปิโตรเลียมฯ ได้ประกาศ

ภาวะฉุกเฉินน้ำามันร่ัวไหล  Tier 

1 (หรือภาวะน้ำามันร่ัวไหลขนาด

เล็กไม่เกิน 20 ตัน) เนื่องจากพบ

ฟิล์มน้ำามันดิบ (สีเงิน) บริเวณ

ทิศเหนือ ห่างจากทุ่นผูกเรือ

น้ำาลึกแบบทุ่นเด่ียวกลางทะเล

ประมาณ 3  ไมล์ทะเล ห่าง

จากฝ่ังประมาณ 11 ไมล์ทะเล 

และเป็นจุดเดียวกับท่ีเคยเกิด

การร่ัวไหลข้ึนคร้ังก่อน ทันทีท่ี

ได้รับแจ้งเหตุการณ์นายกฯ ได้

กำาชับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังเจ้าหน้าท่ีจังหวัดระยอง 

กองทัพเรือ และกรมเจ้าท่าเข้า

ดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไข

สถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดย

กองทัพเรือได้ส่งเฮลิคอปเตอร์

ข้ึนสำารวจและกำาหนดแนวทาง

การใช้สารขจัดคราบน้ำามัน

ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในจุดท่ี

เกิดคราบน้ำามันเพ่ือควบคุม

สถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว

นายธนกรกล่าวว่า ขณะ

น้ีเจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการ

คราบน้ำามันให้อยู่ในวงจำากัดได้

แล้ว และม่ันใจว่าจะสามารถ

ควบคุมสถานการณ์รวมถึง

ปริมาณน้ำามันไม่ให้ไหลเข้า

ชายฝ่ังได้ นอกจากน้ีกรมเจ้า

ท่าได้เร่งประสานงานกับบริษัท 

เพื่อตรวจสอบจุดท่ีร่ัวไหลว่ายัง

คงมีปริมาณน้ำามันตกค้างอยู่ใน

ท่ออีกหรือไม่ เพื่อวางแผนและ

เตรียมการป้องกันเกิดเหตุซ้ำา 

“นายกรัฐมนตรีห่วงใย

และกำาชับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายให้เร่งบูรณาการเข้าช่วย

เหลือแก้ปัญหา และควบคุม

สถานการณ์น้ำามันร่ัวไหล

อย่างเร่งด่วนในทันที และได้

กำากับติดตามการดำาเนินการ

ของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง

อย่างใกล้ชิด  พร้อมท้ังกำาชับ

ให้เร่งจัดเตรียมแผนป้องกัน

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำาอีก จึง

ขอให้พ่ีน้องประชาชนม่ันใจ

ได้ว่ารัฐบาลสามารถควบคุม

และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง

แน่นอน ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีมี

ความห่วงใยถึงส่ิงแวดล้อมทาง

ทะเลชายฝ่ัง  ขอให้หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องดูแลแก้ไขเพื่อสร้าง

ความย่ังยืนสู่ท้องทะเล” นาย

ธนกรกล่าว

ด้านนายอรรถพล เจริญ

ชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

(คพ.) กล่าวว่า ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัดระยอง (ส่วน

หน้า) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทาง

แก้ไข ท้ังน้ีจากการตรวจสอบ

ทราบว่าบริษัท SPRC ปรับแต่ง

ท่อจนเกิดการร่ัวของท่อน้ำามัน

ดังกล่าว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบหาสาเหตุท่ีแท้จริง 

โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีท่อน้ำามัน

ร่ัวเพราะค่อนข้างไกล

นายอรรถพลกล่าว

ต่อว่า บริษัทขอใช้น้ำายาขจัด

คราบน้ำามัน หรือ Dispersant 

ประมาณ 5,000 ลิตร ภาย

ใต้การควบคุมของ คพ. แต่ 

คพ.ไม่อนุญาต เน่ืองจากขอ

ใช้ในปริมาณท่ีมากเกินความ

จำาเป็น ล่าสุด ผวจ.ระยองได้

เรียกหน่วยงานหารือเพื่อรับมือ

กับสถานการณ์คร้ังน้ีแล้ว ล่าสุด

จากแบบจำาลอง OilMAP ซ่ึง

คาดการณ์การเคลื่อนตัวของ

คราบน้ำามันในทะเลพบว่า มี

แนวโน้มเคลื่อนตัวมายังท่าเรือ 

IRPC แล้วข้ึนแหลมรุ่งเรืองและ

หาดแม่รำาพึงช่วงสายวันน้ี.

ทำาเนียบรัฐบาล • บิ๊กตู่ห่วงประชาชนเหตุน้ำามันรั่วกลางทะเล

ระยองรอบสอง สั่งหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาพร้อมทำาแผนป้องกัน

รั่วซ้ำาซาก ด้าน คพ.ประสานเก็บกู้คราบน้ำามันดิบจากท่อ 
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4 บทความ

L
ปองกันตัววัน “วาเลนไทน”  

รัฐมนตรีและหัวหนาพรรคการเมืองที่ขี้เลนและเปนเอง

มากที่สุด หนึ่งในนั้นคือ “เสี่ยหนู”-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนา

ยกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

เวลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจะ

ไมหลบเลี่ยง พรอมชี้แจงตอบคําถาม

ตางๆ ทุกแงมุม ไมเวนเร� องสวนตัว เร� อง

ไหนเลาไดก็จะเลาใหฟง

อยางเชนวันกอน กระจอกขาว                                                   

ไดถามกระทรวงสาธารณสุขมีคําแนะ                                                    

นําใดถึงประชาชนหรือไม ในวันวาเลน                                                    

ไทน “อนุทิน” กลาววา “ใหยึดมาตร 

การโควิดฟรีเซตติง รักษาระยะหาง”

ถามลึกลงไปอีกวา จะมีคําเตือน

คูรักในชวงวันแหงความรัก จะตองใหมีการตรวจ ATK กอน

มีความสัมพันธหรือไม “เสี่ยหนู” หัวเราะ และกลาววา “ผม

ทําหมันแลว” พรอมกลาวตอวา “สวนใหญคนใกลชิดกันไมเปน

อะไรหรอก!@” 

แหม! หากไมคุนเคยกัน นอกจากตรวจ ATK แลว ตอง

ยืดอกพกถุงดวยใชไหมคาบ ทานรอง (อิอิ)

     

ขอเปนชองสุดทาย

ชวงน้ีกําลังฮอต สําหรับ “แรมโบ”-เสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ท่ีเขาสังกัด “พรรครวมไทย

สรางชาติ” บานหลังใหมท่ีหนุน ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนนายกฯ ตอในการเลือกต้ัง                                                                                       

ครั้งหนา เพราะยอมใหใครมาบีบไขนายกฯ แบบนี้ตลอดไมได

หลังจากพรรคใหมผุดขึ้น หลาย

ฝายจับจองไปที่ตัว “แรมโบ” ลูกนอง

คนสนิทของ “ลุงตู” จนนักขาวหลาย

ชองหลายสํานักขอเขาสัมภาษณไมวาง

เวนแตละวัน ซึ่งเจาตัวบอกวาตอนนี้มี

คนขอสัมภาษณเพียบ รวมๆ ก็กวา 10 

ชองแลว ทั้งหนังสือพิมพและสถานี

โทรทัศน

เรียกวาฮอตสุดๆ จน “แรมโบ” 

บอก “ไมไหวแลว พูดซํ้า 10 กวาคร้ัง 

จะขอเปนชองสุดทายแลว” แตทวาชอง

สุดทายไมมีอยูจริง พูดไมทันขาดคํา หลังใหสัมภาษณส� อมวลชนชอง

หน่ึงเสร็จ เจาตัวด่ิงข้ึนรถเพราะมีนัดเขารายการโทรทัศนตออีก

แหม! แบบวาอดไมไดจริงๆ พี่นองส� อก็เห็นหนาคาตากัน

ทุกวัน พี่แรมโบก็อยากจะใหสัมภาษณทั่วถึงกันทุกคน ฮาๆๆ 

เลี่ยงภาษาตางดาว

เปนธรรมเนียมปฏิบัติของการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ที่ที่ประชุมเปดโอกาสให ส.ส.ไดหยิบยกเร� องตางๆ ความเดือด

รอนของชาวบานในพื้นที่ของตนเองมาหารือ และรองผานไป

ยังหน�วยงานที่เกี่ยวของเขาไปแกไข ซึ่งเม� อวันพฤหัสบดีที่ผาน

มา (10 ก.พ.) มี “รุงโรจน ทองศรี” ส.ส.บุรีรัมย พรรคภูมิใจ

ไทย ลุกขึ้นหารือ

กอนจะรองเรียนก็ตองทักทาย

แนะนําตัว สําหรับ “รุงโรจน” คงคิด

วาการแนะนําตัวแบบธรรมดาเหมือน

คนอ� น โลกไมจํา จึงลุกขึ้นพูด 3 ภาษา 

ทั้งภาษากลาง “ภาษาเขมร” และตบ

ทายดวยภาษาอีสานบานเฮา จากนั้น

เจาตัวจึงคอยเขาสูเนื้อหา 

ครั้นเจาตัวพูดจบ “พอมดดํา”- 

สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ 

คนที่หนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานควบ 

คุมการประชุม สะกิดบอกวา “ทานครับ ทานพยายามหลีกเล่ียง

การใชภาษาตางดาวดวยนะครับ เพราะชวเลขในหองประชุม

เขาแปลไมออก เขาก็จะจดบันทึกไมได!@” 

แหม! เบรกซะไปไมเปนเลย 555

   

กลัวผีหลอก 

รัฐสภาใหมยานเกียกกาย แมยังไมแลวเสร็จ 100 เปอร 

เซ็นต แตก็ไดเตรียมหองทํางานไวสําหรับ ส.ส.ทุกคน บางคนก็

เขาไปใช บางคนก็ไมคอยไดเขาไปใช เชนเดียวกับ ชัยยันต ผลสุ

วรรณ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ� อไทย แมจะมีหองทํางานสวนตัว 

แตก็บอกอยางติดตลกมาวา 

“หองพี่อยูชั้น 8 แตเคยไปแค

ครั้งเดียว แลวไมไดไปอีกเลย ทาง

เดินไป เขาไปกลัววาผีจะหลอกไหม 

ทั้งที่วิวก็ดีสวยนะ เห็นแมน้ําดวย” 

ชัยยันตพูดไปก็ยิ้มไป 

ที่ ไมคอยไดไปใชหองทํางานไม 

ใชอะไร เจาตัวแอบมาเฉลย เพราะอยู

ไกลจากหองประชุมสภามาก ยามกด

ออดเรียกใหมาประชุม แสดงตน ตอง

ใชเวลาเดินทางมาไกล กลัวไปลงมติไมทันนั่นเอง เลยไมคอย

ไดไปนั่งในหองทํางานสวนตัว 

แหะๆ ทั้งกลัวผี กลัวลงมาประชุมไมทัน ทิ้งหองทํางาน

ซะเลย ฮาๆๆ

อนุทิน ชาญวีรกูล

สุชาติ ตันเจริญ

เสกสกล อัตถาวงศ

ชัยยันต ผลสุวรรณ 

ogos เปนคําภาษากรีกที่มีความหมายสลับซับซอน

แทรกในหลายวิชา ซึ่งภาษาตางๆ ในปจจุบันจําเปน

ตองบัญญัติศัพทในภาษาของตนขึ้นมาแปลเพ� อไม

ตกขอบวิชาการสากล

1.อีสป (Aesop) เลาสืบตอๆ กันมาวาเปนชาวกรีกที่เปน

ทาสที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบเปนเยี่ยม วันหนึ่งเจานายตองการ

จัดงานเลี้ยงที่เปนมงคล จึงเรียกอีสปมาสั่งใหเปนหัวหนาคุมการ

ปรุงอาหารที่ดีที่สุด ถาไมดีที่สุดจริงจะถูกลงโทษ อีสปจัดอาหาร

ใหหลายสิบอยางลวนแตเปนอาหารประเภทลิ้นทั้งสิ้น ครั้นเจา

นายถามวามันดียังไง ก็ไดรับคําตอบวาจะมีอะไรดีกวาลิ้นที่ปน

คําพูดขึ้นมาใหไดดีเทาไรก็ได เจานายตองยอมจํานน ไมลงโทษ

อีสป อยูตอมาเจานายนึกสนุกในอารมณจึงเรียกอีสปมาสั่งใหทํา

อาหารที่เลวที่สุดเลี้ยงเพ� อนรวมรุน ใหถูกดาฟงเลนเพลินๆ อีสป

จึงจัดทําชุดอาหารลวนแตเปนลิ้นทั้งสิ้นเหมือนอยางเดิม เจานาย

ชักอารมณเสีย เรียกมาดุวา ดีก็ลิ้นเลวก็ลิ้น มันยังไงกัน อีสป                   

ก็ตอบวา “ไมจริงหรือขอรับ มีอะไรเลวกวาลิ้นเปนไมมี จะ

เกลียดชังกันก็เพราะลิ้น จะเสียหายลมจมก็เพราะลิ้น” นายจึง

ยอมจํานน เร� องนี้จะจริงหรือไมไมสําคัญ ความสําคัญอยูที่วา ผู

เลาเร� องนี้เขาใจดีวา คําพูดมีคุณสมบัติจาระไนอยางไรก็ไมรูจบ 

ทั้งนี้ ยอมแสดงใหเห็นวาผูเรียบเรียงเร� องนี้มิใชเปนคนแรกในหมู

ชาวกรีกโบราณที่เช� ออยางนี้ แตน�าจะเปน

ความเช� อของสังคมกรีกโดยทั่วไปซึ่งอาจ

จะถอยหลังไปไดถึงบรรพบุรุษรวมอารยัน 

อยางนอยก็เช� อวาคําพูดบางคํามีคุณสมบัติ

พิเศษ เปนคาถาอาคมซึ่งเปนความเช� อของ

ผูใชภาษาอารยันทุกภาษา

2.เฮเรอคลายเถิส (Heraclitus) ทิ้ง

เศษนิพนธไวขอหนึ่งวา คําพูดมีพลังแฝง

แสดง โครงสรางนิรันดรของความเปน

จริงทั้งหลายรวมกัน ซึ่งก็น�าจะสันนิษฐาน

ไดวาเฮเรอคลายเถิสตองไดรูเร� อง Chaos 

ของเฮสเสียดในฐานะเปนปฐมสาเหตุของ

สรรพสิ่งและขยายผลเปนวาไฟเปนพลัง

บวกสูงสุดที่แยกตัวออกมาจาก Chaos จึง

ไดช� อวาปฐมธาตุ เพราะเปนบอเกิดสิ่งอ� นๆ 

ตอไป รวมทั้งเทพเทวีและจิตวิญญาณทั้ง

หลายดวย แมไฟจะเปนปฐมธาตุแหงการ

เปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุกอยางเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา แตก็เปลี่ยนแปลงไปตาม

กฎนิรันดรแหงการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง 

ทั้งหมดมีโครงสรางรวมกันเรียกวา Logos 

การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจึงตองเปลี่ยนไป

ตามกฎนิรันดรของ Logos

3.เผอรเมนเนอดิส (Parmenides) 

ทิ้งความคิดไววา คําพูดมีพลังแฝงของ 

เหตุผล โดยอางเหตุผลวา ผูที่เช� อวามีการ

เปลี่ยนแปลงในวัตถุนั้น หากไดใชเหตุผลที่

แฝงอยูเบื้องหลังภาษาชวยตัดสินก็จะเห็น

ชัดวาควรเช� อพลังเหตุผลหรือ Logos ยิ่ง

กวาเช� อประสบการณ Chaos ที่สับสนขัด

แยงตัวเอง เชน อคิลลิส (Achilles เปนช� อ

ของมนุษยครึ่งเทพในปรัมปรากรีกที่ถือวา

มีฝเทาวิ่งเร็วที่สุดไมมีใครจับ) วิ่งไลทันเตา

และไมทันเตาในกรณีเดียวกัน

4.เหลาซาฟเฝสท (Sophists) สอน

วาภาษามีพลังให อํานาจ ในสังคม กอร

เกียส (Gorgias) กลาววา “ภาษามีพลังยิ่ง

ใหญ ซึ่งเม� อใชใหถูกวิธีแลวก็จะชวยให

สิ่งเล็กที่สุดมีพลังเสมอเทพเจา (godlike 

results)”

5.เพลโทวในบทสนทนา Phaedrus 

เขียนไววา “ภาษาในรูปของเหตุผล 

(dialectic) สรางความจริงในวิญญาณ” 

ในบทสนทนา Sophist กลาววา “ความคิดคือภาษาในปญญา” 

ในบทสนทนา Theaetetus กลาววา “ภาษาแสดงความจริงใน

ปญญา” และในบทสนทนา Phaedo กลาววา “ศึกษาโลกในคํา

พูด มั่นใจในความจริงไดมากกวาศึกษาจากประสบการณ” และ

อีกตอนหนึ่งกลาววา “ใครอธิบายความจริงดวยภาษาใหเขาใจได 

แสดงวาเขาใจความจริงนั้น”

6.แอรเริสทาทเถิ้ล สืบตอความคิดของเพลโทว โดยยืนยัน

วาภาษามีความจริงแฝงอยูทั้งระบบเรียก Logica (ตรรกะ และ

ตรรกวิทยา) จากความเช� อนี้แอรเริสทาทเถิ้ลไดสรางองคความรู

ตรรกวิทยาขึ้นโดยเช� อวาเปนระบบระเบียบของความจริงนิรันดร

7.ชาวสโทวอิคชวงกําเนิดคริสตศาสนา เรียกไดอีกอยาง

วาชวงเฮลเลอนิสติค (Hellenistic Period) อันเปนชวงที่มหา

อาณาจักรโรมันกําลังเปนเจาโลกทางทหารและการเมือง โดย

ปลอยใหชาวกรีกเปนเจาโลกทางภาษาและอารยธรรม นัก

ปรัชญาสโทวอิคถือโอกาสตั้งสํานักสอนตามหัวเมืองตางๆ ของ

มหาอาณาจักรโรมัน เพ� อเผยแผภาษากรีกและปรัชญาของสํานัก 

คําสอนเร� อง Logos มีอยูวา ปฐมเหตุ (First Cause) ของสรรพ

สิ่ง ไดแก Logos ซึ่งเปนพระเจาที่เปนไฟปฐมธาตุของเฮเรอ

คลายเถิส ไฟสรางทุกสิ่งและสถิตในทุกสิ่งในฐานะเปนวิญญาณ

โลก (the World Soul) เปนสวนที่เปนปญญาเหตุผล (Reason) 

ซึ่งแทรกอยูในทุกสิ่งในระดับตางๆ กัน (ปรากฏเปนความคิด 

ความรูสึก ชีวิต และกฎของสสาร) เพ� อดูแลใหทุกสิ่งดําเนินไป

อยางถูกตองตามวัฏจักร คือ จากไฟเปนสรรพสิ่ง และจากสรรพ

สิ่งเปนไฟหมุนเวียนกันไป น�าสังเกตวามีสวนคลายคําสอนของ

ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธอยูบาง ในเร� องไฟประลัยกัลป

อันเปนตนและปลายของสรรพสิ่งในทุกๆ กัลป

8.ฟายโลวแหงแอลเลิกแซนเดรีย (Philo of Alexandria มี

ชีวิตไลเลี่ยกับพระเยซูและนักบุญยอหน) พยายามใชปรัชญา

ของเพลโทวอธิบายคัมภีรของศาสนายูดาห โดยอธิบายวา ภาษา

ที่แสดงความจริงคือคําพูด หรือ Logos  พระมนัสของพระเจา

และโลกแหงมโนคติ (World of Ideas) ของเพลโทวก็คือ Logos 

ของพระเจานั่นเอง   Logos ในพระเจาเม� อแสดงออกในสิ่ง

สรางเปนภาพลักษณของพระเจา (Image of God) คัมภีร ไบเบิล

ศูนยรับเร� อง หรือ call center เปนสํานักงานกลางท่ีมี

ไวรับเร� องหรือเปนส� อกลางที่เขามาทางโทรศัพทเปนจํานวน

มาก การโทรศัพทเขามา ทางบริษัทไดหาเจาหนาที่ดูแลดาน

การสนับสนุนสินคาหรือตอบขอสอบถามแกผูบริโภค สวน

การโทรศัพทออกจากศูนยรับเร� องนั้นจะดําเนินงานทางดาน

การขายสินคาและการบริการ, ชักชวนดานการกุศล หรือบริจาค

ทางการเมือง, ทวงหนี้ และการสอบถามดานการตลาด. 

คอลเซ็นเตอร

กลาววา พระเจาทรงสรางตามภาพลักษณก็คือ ตาม Logos ที่มี

อยูนิรันดรในพระองคนั่นเอง พระเจาทรงสรางและทรงกระทํา

ทุกอยางภายนอกพระองคตาม Logos ที่กลาววาพระเจาทรงวาง

แผนการกอนและพระกิจการคือ Logos ก็คืออยางที่วามานี้

9.นักบุญจัสตินมรณสักขี (St.Justin the Martyr) เปนคน

แรกเทาที่รู ที่กลาแสดงจุดยืนชัดเจนในการใชปรัชญากรีกอธิบาย

คํา Logos ของนักบุญยอหนดวยปรัชญากรีกและกลาที่จะบอก

ตรงๆ วาอะไรบางที่รับเขามาเช� อในศาสนาคริสตไมได แตรับไว

ยกยองเปนเคร� องประดับของอารยธรรมมนุษยชาติได แตกลับได

รับการสรรเสริญแทนการประณาม

10.เผลอทายเนิส (Plotinus ศ.ต.ที่ 3) พยายามอธิบาย

ปรัชญาศาสนากรีกโบราณดวยความหมายตางๆ ของ Logos 

ไดช� อลัทธิวา Neoplatonism of the Greek Religion เหมือน

อยางที่ความพยายามของฟายโลวไดช� อลัทธิวา Judaistic 

Neoplatonism 

11.นักบุญออกัสทีน พยายามอธิบายปรัชญาศาสนาคริสต

ดวยความหมายตางๆ ของ Logos โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

การเนนของเพลโทวและเพลโทวใหม ไดช� อลัทธิวา Christian 

Neoplatonism เชน พิสูจนการมีอยูของพระเจาดวยขอพิสูจน

จากการมีสวนรวม (Argument from Participation) 

“สิ่งเปลี่ยนแปลงทั้งหลายตองไดรับความสมบูรณหรือแบบ

แหงความสมบูรณ (จากปรัชญาของเพลโทว) แตทวาไมมีสิ่งใด

จะใหความสมบูรณแกตัวเองได เพราะการใหสิ่งที่ตัวเองยังไมมี

นั้นยอมเปนไปไมได เพราะฉะนั้นสิ่งเปลี่ยนแปลงทั้งหลายตอง

ไดรับความสมบูรณมาจากความสมบูรณที่ไมเปลี่ยนแปลงและ

มีความเปนอยูนิรันดร ความสมบูรณดังกลาวจะตองเปนความ

สมบูรณในพระเปนเจาเทานั้น” (กีรติ บุญเจือ, แกนปรัชญายุค

กลาง, หนา 106) จะเห็นไดวาขอพิสูจนนี้มีมูลบทอยูบนปรัชญา

ของเพลโทวเร� องมโนคตินิรันดร แตออกัสทีนไมยอมใหมโนคติอยู

ไดลอยๆ จึงสรุปใหมโนคติอยูในพระปญญาของพระเจา เพ� อค้ํา

ประกันการไมเปลี่ยนแปลงและการมีสภาพนิรันดรใหแกมโนคติ

12.นักบุญโทมัส อไควนัส เสริมนักบุญออกัสทีนดวย

ปรัชญาของแอรเริสทาทเถิ้ล โดยปรับเขาใจแอรเริสทาทเถิ้ล

ทั้งหมดดวยทฤษฎีการมีสวนรวมตามการชี้แนะของนักบุญออกัส

ทีน ทั้งนี้ชวยใหหลีกเลี่ยงการเสี่ยงถูกตีความวาเขาขายหรือเฉียด

การถือลัทธิสรรพเทวนิยมไดอยางแนบเนียน เชน มนุษยเปน

ภาพลักษณคือมีสวนใน Logos ของพระเจา (to participate the 

Logos) ไมถึงกับเปนสวนหนึ่งของ Logos ของพระเจา (to be a 

part of the Logos) และเม� อมีหลักค้ําประกันมั่นคงอยางนี้แลว 

ก็ใชตีความหมาย Logos ของแอรเริสทาทเถิ้ลอธิบาย Logos 

ของนักบุญยอหนไดอยางสะดวกใจ เชน การพิสูจนความมีอยู

ของ Logos ไดเต็มทุกความหมายจากประสบการณภาพลักษณ

ของ Logos ในโลกนี้ เชน การพิสูจนความมีอยูของ Logos 

นิรันดรดวยประสบการณธรรมดาๆ ของการเคล� อนไหวเพียงนิด

เดียวในโลกนี้ อยางงายๆ ดังตอไปนี้

ในโลกมีการเคล� อน แตทวาสิ่งเคล� อนตองถูกเคล� อนโดยอีก

สิ่งหนึ่ง และการถูกเคล� อนจะถูกเคล� อนตอๆ ไปอยางไมรูจบไมได 

เพราะฉะนั้นตองมีผูเคล� อนแรก (the First Mover) คือ พระเปน

เจา (หรือองค Logos นั่นเอง) 

ความหมายของ Logos ในบรรยากาศของภาษาไทย

1.ชนเผาไทโดยทั่วไปนับถือศาสนาธรรมชาติ ที่เช� อวามีผี

สางเจาปาเจาเขาจนถึงเจาฟาแถน ยังไมพบหลักฐานวาชนเผา

ไทตั้งคําถามวาเบื้องบนเหลานี้มีกําเนิดมาจากไหน หรือวาเปน

ปฐมสาเหตุเสียเอง

2.ความคิดจากการไดนับถือศาสนาพราหมณ เช� อวา

พระเวท (มาจากคําวา วาทะ จึงหมายความวาเปนประมวลคําที่

เปนศรุติเปดเผยจากเบื้องบน ซึ่งเปนขอความกระทอนกระแทน 

ตองการการตีความซึ่งมีหลายสํานักตีความแตกตางกันไป อยาง

นอยก็มีโศลกหนึ่ง ช� อวาโศลกสรางโลก (Song of Creation) ที่

แสดงวามีการตั้งปญหาถามถึงปฐมสาเหตุเชนเดียวกับศาสนา

ของชาวกรีกซึ่งเปนชาวอารยันตางสาขา 

“ในครั้งกระโนนไมมีอะไรเลย ทั้งความเปนและความไม

เปน ไมมีอากาศ ไมมีฟา อะไรเลาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ทุก

สิ่งทุกอยางเลาตั้งอยูบนอะไร ตั้งอยูบนหวงน้ําลึกหรือ ในครั้งนั้น

ความตายก็ยังไมมี ความไมตายก็ยังไมมี 

ยังไมมีกลางวันกลางคืนหมุนเวียนกัน แต

ทวา มีสิ่งหนึ่งหายใจอยางสงบเงียบ มีอยู

โดยตนเอง ไมมีอะไรอีกนอกเหนือไปจาก

สิ่งนี้ ความมืดแฝงอยูในความมืด มีแตน้ํา

ทั่วไปหมด สิ่งนั้นมีลักษณะเปนความวาง

ซอนอยูในความสับสน คอยๆ เติบใหญขึ้น

ดวยพลังความรอนในตัว ความอยากเริ่ม

ฟกตัวขึ้นในสิ่งนั้นเปนอันดับแรก ความ

อยากจะกลายเปนจิตในภายหนา จิตซ่ึงเปน

ส่ิงกลางระหวางความไมมีกับความมี ดังท่ี

นักปราชญผูใฝหาความจริงไดพบแลว ความ

รอนท่ีฝาความมืดและผานหวงมหรรณพ

น้ัน มาจากเบ้ืองลางหรือเบ้ืองบนกันแน� กวี

ใดเคยแถลงไวบางหรือ แตทวาน้ันแหละคือ

พลังสรางสรรคชีวิต พลังอันทรงอานุภาพได

เกิดข้ึน… สสารท่ีมีอยูโดยตนเองอยูเบ้ืองลาง 

พลังอยูเบ้ืองสูง ใครรูบางหรือ หรือวาเคยมี

ใครบอกไวบาง หรือวาการสรางมโหฬารน้ี

มาจากไหน ขณะน้ันยังไมมีเทพเลยสักองค

เดียว ใครเลาจะสามารถลวงรูความจริงท่ี

เกิดข้ึนในขณะน้ัน ใครเลาจะรูไดวาโลกน้ีมี

มาต้ังแตเม� อใด เกิดข้ึนจากพระหัตถพระเจา

บนสวรรคแตองคเดียวเทาน้ัน พระองคทรง

สามารถเปดเผยใหเรารูได”

พิจารณาตามโศลกขางตนนี้ ดู

เหมือนจะชวนใหเช� อไดวา พระเวทน�าจะ

เช� อเหมือนเฮสเสียดผูนิพนธเทวกําเนิด

ของชาวกรีกวา Chaos เปนปฐมสาเหตุ

ของ Logos แต Jan Heesterman ผูเขียน

บทความ Vedism and Brahmanism 

ให Mircea Eliade, The Encyclopedia 

of Religion, vol. 15 มีความเห็นวา ตัว

บทพระเวทเทาที่ยังเหลือใหศึกษาไมอาจ

ชี้ขาดประเด็นนี้ ได เพราะมีทั้งที่ยืนยัน 

Chaos ใหกําเนิดแก Logos และ Logos 

ใหกําเนิดแก Chaos และแน�นอนวา ใน

บรรดาผูใชภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชาวไทยพุทธยอมมีความโนมเอียงที่จะเช� อ

ตามพระไตรปฎกวา “ธรรมะค้ําจุนโลก” 

นั่นคือ ธรรมะเปนพลังนิรันดรที่มีบทบาท

ไมยิ่งหยอนไปกวา Logos ในความหมาย

ของนักคิดกรีกรุนเฮลเลอนิสติค พรหมชาล

สูตรในสุตตันตปฎกยืนยันรายละเอียดในประเด็นนี้

3.อัคคัญญสูตรแหงพระไตรปฎก (สูตรวาดวยสิ่งที่เปนตน

เดิม เทียบไดกับโศลกสรางโลกของพระเวท) ตามพระไตรปฎก

ฉบับสําหรับประชาชน โดยสุชีพ ปุญญานุภาพ พ.ศ.2560 หนา 

198 ความวา “ครั้นแลวตรัสเร� อง สมัยหนึ่งโลกหมุนเวียนไปสู

ความพินาศ สัตวทั้งหลายไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมกันโดยมาก 

เม� อโลกหมุนกลับ (คือเกิดใหมภายหลังพินาศ) สัตวเหลานั้นก็

จุติมาสูโลกนี้ เปนผูเกิดขึ้นจากใจ กินปติเปนภักษา (ยังมีอํานาจ

ฌานอยู) มีแสงสวางในตัว ไปไดในอากาศ แลวเกิดมีรสดิน 

(หรือเรียกวางวนดิน) อันสมบูรณดวยสี กลิ่น รส สัตวทั้งหลาย

เอานิ้วจิ้มงวนดินลิ้มรสดูก็ชอบใจ เลยหมดแสงสวางในตัว เม� อ

แสงสวางหายไป ก็มีพระจันทร พระอาทิตย มีดาวนักษัตร มีคืน

วัน มีเดือน มีกึ่งเดือน มีฤดูและป”

น�าสังเกตวา ความหมายทั้ง 6 ของคํา Logos ในภาษา

กรีกนั้น ภาษาบาลีสันสกฤตใช 2 คําชวยกัน คือ วาทะ (ซึ่งแผลง

ไดเปน เวท วิท วิช วิทยะ วาทกรรม ฯลฯ) และธัมมะ (ธรม 

ธรรมะ) ก็จะไดความหมายทั้ง 6 และมากกวา

อยางไรก็ตาม มีผูสังเกตวา ท้ังโศลกสรางโลกของพราหมณ

และอัคคัญญสูตรของพุทธ มิไดต้ังใจตอบปญหาวาอะไรเปนปฐม

เหตุอยางท่ีชาวกรีกและชาวเซมิติคต้ังใจตอบ หรือต้ังใจตอบวาไมมี 

ท่ีมีคือวัฏจักร (Cycle) แตผูวิจัยกลับมองเห็นวา ก็วัฏจักรน่ันเอง

แหละเปนปฐมเหตุและเปนกฎนิรันดรควบคุมใหตัวเองเปนวัฏจักร

อยูได ดังพุทธพจนวา ธัมมะคุมครองโลก และพระพรหมก็เกิดและ

เปนพรหมจากกฎนิรันดรของธัมมะ ดังมีช้ีแจงไวในพรหมชาลสูตร

เม� อวิจัยมาถึงจุดนี้ก็น�าจะสรุปไดแลววา ไมวาศาสนา

ที่เกิดขึ้นในทางตะวันตกหรือตะวันออก ตางก็สนใจสอนถึง

คําตอบของปฐมเหตุของความมีอยูทั้งปวง และพบคําตอบที่ 

Logos และธัมมะ ที่ตางกันอยูขอเดียวที่สําคัญ คือ Logos มี

ความเปนบุคคลในตัว สวนธัมมะไมมีความเปนบุคคลในตัว แต

บุคคลเกิดตามธัมมะเพ� อรูธัมมะ และเร� องนี้เปนประเด็นสําคัญ

ท่ีตองเรียนรูในระดับปรัชญาศาสนาเพ� อมีบรรยากาศและทาที                    

(attitude) การนับถือศาสนาแบบพหุนิยม และการเรียนรูปรัชญา

ศาสนาตองมีพื้นฐานความรูปรัชญาบริสุทธิ์อยางถูกวิธี.

ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Aesop_pushkin01.jpg



บตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ ปี 62 พรรค

ประชาธิปัตย์ประสบปัญหาเลือดไหลออก ไล่

ตั้งแต่ระดับแกนนำา  ส.ส., ส.ก. รวมถึงสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ แต่ในช่วงแรกจะเป็นลักษณะ

โดนดูดซะมากกว่า แต่หลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้ง จาก

พรรคขนาดใหญ่ กลายเป็นพรรคขนาดกลาง  เลือดก็ยิ่ง

ไหลไม่หยุด โดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนถ่ายอำานาจหัวหน้า

พรรค จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น นายจุรินทร์    

ลักษณวิศิษฏ์ สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก นอกจากเลือด

เก่าแล้ว เลือดใหม่ก็ตบเท้าลาออกต่อเนื่อง

กระทั่งปลายปี 64 กลิ่นอายเลือกตั้งใหม่โชยมาอีก

ครั้ง  หลายพรรคใหม่ผุด                  

ขึ้นมามากมาย หนึ่งใน

แกนนำาท่ีเป็นคนเก่าแก่ของ

พรรค อย่างนายนิพิฏฐ์ 

อินทรสมบัติ อดีตรองหัว                                

หน้าพรรค และอดีต ส.ส. 

พัทลุง 8 สมัย ทิ้งแม่พระ

ธรณีฯ  ไปซบอก 2 กุมาร 

ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนา 

คตไทย

จนมาถึงสัปดาห์นี้                                 

เลือดเก่า 2 คนไขก๊อก

ด้วยเหตุผลต่างกัน ราย

แรก นายถวิล ไพรสณฑ์ อดีต ส.ส.หลายสมัย และหนึ่ง

ในมือกฎหมายของพรรค แจงย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล                         

ด้วยอุดมการณ์ส่วนตัวท่ีมุ่งม่ันผลักดันนโยบายการกระจาย 

อำานาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมระบุชัดว่าไม่ประสงค์

จะลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ถัดมาแค่ 3 วัน สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช 7 สมัย พี่ชาย “คุณหญิงสุพัตรา มาศ

ดิตถ์” ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อนายวิรัช 

ร่มเย็น นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 11 ก.พ. 65 เป็นต้นไป  

“ไม่พอใจที่ผู้บริหารพรรคเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.หน้า

ใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 3 คน ทั้งที่เขต

เลือกตั้งดังกล่าวเป็นเขตเดิมของผม ทั้งที่เคยทำาหนังสือ

ยืนยันสิทธิ์ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

แสดงความจำานงว่าเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้ายังมีความต้อง 

การและมีความพร้อมที่จะลงสมัคร ส.ส. ... แต่ผู้บริหาร

กลับมีการประกาศรายชื่อโดยไม่ได้ถามความเห็นของผม

แม้แต่คำาเดียว” 

น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่หัวหน้า ปชป.ต้องตีให้แตก 

ถึงแม้ล่าสุดจะช้ีแจงแล้วว่า เป็นเพราะนายสุรเชษฐ์เคยแจ้ง

ไว้หลังแพ้เลือกตั้งปี 62 ว่าจะไม่ลงสมัครแล้ว แต่เจ้าตัว

มาเปล่ียนใจภายหลัง ในขณะท่ีพรรคคัดสรรตัวผู้สมัครคน                                                                      

ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงพรรคกำาลังแก้ปัญหาอยู่แต่ก็ไม่ทัน

เชื่อว่าปรากฏการณ์เลือดไหลยังไม่หยุดเพียงเท่านี้  

จะยังกระหน่ำาประชาธิปัตย์ต่อไปอีกหลายระลอกแน่ โดย

เฉพาะในช่วงเคาะตัวผู้สมัคร ส.ส.ทั้งระบบเขตและปาร์ตี้

ลิสต์.

ที่กำานันถึกต้องยกนิ้วให้คือ โพลกิง (อดีตนักเตะลูกหนัง

บราซิล ใช้เวลาเป็นนักฟุตบอลและสอบเป็นกรรมการตัดสิน แฝง                                                                                     

ตัวอยู่เงียบๆ ในไทยเกือบ ๑๐ ปี เขาได้รับการยอมรับจากสมาคม

ฟุตบอลไทยให้เข้ามาเป็นโค้ช โดยการเลือกของมาดามแป้งที่ให้

โอกาสและกำาลังใจในการเข้ามานั่งตำาแหน่งโค้ชอย่างเต็มภาคภูมิ 

แม้จะพลาดเมื่อปะทะเวียดนามครั้งแรก แต่ด้วยความพร้อมใจ

ของช้างศึกไม่มีใครปฏิเสธโพลกิง น่ันคือการยืนยันได้ว่าไม่ว่าโค้ช

ชาติใดๆ นักเตะไทยทุกคนยอมรับด้วยวิญญาณ ก็คือความเป็น

ไทยที่มีหัวใจเต็มไม่ใช่ตัวตน (ที่ใช้ใจ)

เวลาดูฟุตบอล กำานันถึกชอบดูโค้ชท่ีไปยืนกอดอกข้างสนาม 

ยกมือช้ีโบ๊ช้ีเบ๊แบบโค้ชเวียดนาม (ท่ีเป็นเกาหลีใต้) ท่ีกำาแหงเท่ียว

ชี้หน้าด่านักเตะที่ไม่สามารถทำาได้ตามสั่ง  (แน่จริงมึงลงไปเตะ

แทนนักเตะบ้างซีวะ) ซึ่งต่างกับโพลกิง ผมเห็นเขายืนกอดอก/

โบกมือให้กำาลังใจนักเตะที่เขามองทางให้ทำาไม่ได้ เขาก็ได้แต่ยิ้ม                                                                                  

ไม่เห็นเขาโบกมือแล้วด่านักเตะตามอย่างโค้ชสันดาน (เอ้ย..ขอ 

โทษโว้ย) โค้ชเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตามกำานันถึกอยากให้กำาลังใจนักเตะทุกๆ  คน (นัก

เตะไทย) เวลาเล่นต้องบอกตัวเองเอาไว้ โค่นฝ่ายตรงข้าม เตะ

ตัดขา/เอามือเหน่ียวจนหน้าก้มแถมอัดศอก เอามือรัดคอแล้วเหว่ียง                                                                              

(ทำากันต่อหน้ากรรมการตัดสิน) กีฬาทุกชนิดแสดงถึงใครมีน้ำาใจ

นักกีฬามากกว่ากัน ตาคนทั้งสนามมีเป็นหมื่นๆ ตา ใครทำาอะไร

ใครที่ไหนคนดูตัดสินได้หมด ถ้าเอาคะแนนนักกีฬาขี้ฉ้อเข้าไป

เล่นผิดโทษคัดออก บอกตรงๆ เล่นไม่ถึงครึ่งเวลาก็ตัดสินแพ้ชนะ

กันได้ เพราะไอ้พวกนักกีฬาเฮงซวยเหล่านี้แหละที่จะแลเห็นพวก

คนพาลสันดานหยาบ

พลิกมาหน้าคอลัมน์ บ.ก.อัตถ์ ผมกำาลังอยู่ในระยะเวลา

ต้องถูกควบคุมให้อยู่ในกลุ่ม จะมีผลกระทบของเช้ือชุดใหม่ท่ีกำาลัง

ดาหน้าเข้าโจมตีถึง ๓ คณะ พออ่านข่าวท่านอัตถ์ ผมใจชื้นขึ้น

เป็นกอง

-โควิด-๑๙ ท่านอัตถ์ รายงานการเคลื่อนไหวอย่างเยือก

เย็นเรียบร้อย ทำาให้ผมตั้งสติหนุนงานของอาจารย์ยง  ที่ทำาใหไ้อ้

โควิด-๑๙ กำาลังจะถอยหลังเข้าคลอง เพราะอยู่ในสภาพอาการ

แสงที่ส่องสว่างโร่กว้างทางบินยุบแสงและเหลือเพียงแสง “พริบ

พรี” ของดาวระยิบเหนือกองฟอน เรียกกันว่าปลอดภัยเกินร้อย

-เดลตา ไอ้เชื้อตัวนี้ใจกำานันถึกหายใจคล่อง (ในใจลึก ๆ 

คิดว่ามันคงตกท้องร่องไปในไม่ช้า)

-โอมิครอน ผมกำาลังจะให้ฉายาใหม่กับมันคือ ไอค่อยๆ 

เพราะสภาพการไอ (หวัด) ของมันเป็นจำาพวก “ไอค็อกไอแค็ก 

ไอกระด๊อกกระแด๊ก ไอจนตกกระได” มันจึงเป็นโรค “ละไออำา

5บทความ

ย่าเข้าใจผิด....

เห็นฝ่ายค้านเคาะกะลา วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภา 

พันธ์นี้ เปิดซักฟอกรัฐบาล คุยว่าจะชี้ให้เห็น รัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อไม่ไหวแล้ว  

สัปดาห์น้าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ครับ 

แน่ใจหรือว่าทำาให้รัฐบาลพังพาบได้ 

เพราะฝ่ายค้านชุดเดียวกันน้ี อภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐ 

ธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ คือซักฟอกกันเสร็จให้ไปนอนคิด ๑ คืน 

วันรุ่งขึ้นก็โหวตมาแล้ว ๓ รอบ 

ทั้ง ๓ รอบ ล้มรัฐบาลไม่ได้ 

ไม่มียุบสภา-ลาออก

แถมยังเกิดปรากฏการณ์แปลกๆ บางอย่าง ซึ่งน้อยครั้งที่

จะเกิดขึ้น 

คือ...ฝ่ายค้านเสียงหาย ฝ่ายรัฐบาลได้ ส.ส.เพิ่ม 

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พรรคก้าวไกลหนึ่งในแกนนำาพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน สูญเสีย ส.ส.ไป ๑๑ คน 

ทั้ง ๑๑ คน เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มี ส.ส.ก้าวไกล ย้ายไปร่วมทำากิจกรรมทาง 

การเมืองกับพรรคภูมิใจไทยอีก ๔ คน

และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๓๑ 

สิงหาคม - ๓ กันยายน มี ส.ส.ก้าวไกล ร่วมงดออกเสียง ๑ คน 

และ ส.ส.เพื่อไทย ๖ คน

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซักฟอก ๓ ครั้งฝ่ายค้าน

ขาดทุน 

แต่รัฐบาลได้อยู่ต่อจนถึงวันนี้ 

ฉะนั้น การซักฟอกแบบไม่ลงมติในวันที่ ๑๗-๑๘  กุมภา 

พันธ์ นี้ ยากมากที่ฝ่ายค้านจะทำาให้ นายกฯ ยุบสภา-ลาออกได้ 

มี ๔ เรื่องหลักที่ฝ่ายค้านจะนำามาอภิปราย 

๑.เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องประชาชน 

๒.โรคระบาด ทั้งเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร (ASF) โรคลัมปีสกินในโคกระบือ 

๓.การทุจริตคอร์รัปชัน 

ฝ่ายค้านที่ ไม่ได้เรื่อง

และ ๔.การบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปด้านต่างๆ 

ที่ล้มเหลวทุกเรื่อง 

ผลที่จะออกมาคงไม่ต่างจากฉายหนังเก่า เพราะเป็นประเด็น

ที่ฝ่ายค้านเคยนำามาอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแล้วทั้งสิ้น 

ไม่มีอะไรใหม่ 

และดูเหมือน “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรค

เพื่อไทย ก็รู้ว่า ทำาอะไรรัฐบาลไม่ได้  

เมื่อเปิดไทม์ไลน์การเมืองของพรรคเพื่อไทย “ประเสริฐ จันทร

รวงทอง” กำาหนดเอาไว้น่าสนใจทีเดียว

“คาดว่าเดือนพฤษภาคมน้ี จะถึงในช่วงจุดอ่ิมตัวของรัฐบาลน้ี 

หมายถึงเมื่อกฎหมายลูกแล้วเสร็จ ก่อนช่วงที่พรรคร่วมฝ่าย

ค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ เป็นอีกช่วงที่ต้องจับตาดู เพราะอะไรต่างๆ 

จะมีความชัดเจนขึ้น 

เนื่องจากหากยื่นญัตติดังกล่าวไปแล้ว นายกฯ ไม่สามารถยุบ

สภาฯ ได้ นายกฯ ต้องลาออกอย่างเดียว”

ก็แสดงว่าเพื่อไทยยังให้รัฐบาลอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมเป็น

อย่างต่ำา

สมัยประชุมนี้สิ้นสุดลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ฝ่ายค้านต้องรอสมัยประชุมถัดไป เพื่อเปิดซักฟอกรัฐบาล

แบบลงมติ

ซึ่งต้องเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม 

ก็หมายความว่าเพื่อไทยจะให้รัฐบาลอยู่ต่อตั้งแต่กลางปีจน 

ถึงปลายปีนี้

เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นปลายสมัย

ประชุม 

ฉะนั้นที่ทำาท่าทีขึงขัง จะให้ยุบสภา-ลาออกในวันสองวันนี้ แค่

แสดงละครครับ เพราะฝ่ายค้านเองก็รู้ว่า ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่

จะล้มรัฐบาล  

ทำาได้เพียง หลบใต้ถุนสภาเพื่อให้สภาล่ม แล้วจินตนาการ

ต่อว่า นายกฯ ต้องยุบสภา-ลาออกเข้าสักวัน 

ระวังกระแสตีกลับ 

มี ส.ส.ไว้ทำาไม

เพราะถ้ามีแล้วเอาแต่ล่มสภา ถ่วงงานนิติบัญญัติ  แล้วจะมี

ประโยชน์อะไร 

เมื่อไหร่ที่ประชาชนตั้งคำาถามนี้หนาหูขึ้นก็ระวัง!

ในแง่การตรวจสอบรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน แต่ตลอด 

๓ ปีที่ผ่านมา แทบจะเรียกได้ว่าล้มเหลว เพราะไม่สามารถขุดคุ้ยนำา

ไปสู่การลงโทษรัฐบาลได้เลย

ลองเปรียบเทียบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่มีประชาธิปัตย์นำาทีมเป็น

ฝ่ายค้าน 

ติดคุกกันระนาว! 

ผลพวงทำาให้คนเป็นนายกฯ ต้องหนีคดีไปต่างประเทศ 

อีกมุมหน่ึงการมีฝ่ายค้านท่ีไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อระบอบ

รัฐสภา รวมถึงประชาธิปไตยของประเทศเช่นกัน 

เพราะหากมีรัฐบาลฉ้อฉล คอร์รัปชัน แต่ฝ่ายค้านทำาอะไรไม่

ได้เลย นอกจากเอาแต่ขอร้องให้นายกฯ ยุบสภา-ลาออก เพื่อให้ตัว

เองได้เป็นรัฐบาลบ้าง 

แล้วเราจะมีฝ่ายค้านแบบนี้ ไปเพื่ออะไร 

เพื่อไทยต้องกลับมาคิดอย่างจริงจังว่า ทำางานการเมืองเพื่อ

ใครกันแน่ 

ถ้าเห็นแก่ประชาชน ต้องกระชากหน้ากากรัฐบาลคอร์รัปชัน

ให้ได้ เพราะทุกครั้งที่อภิปรายไม่ไว้วางใจมีการพูดเรื่องรัฐบาลคอร์ 

รัปชันทุกครั้ง

แต่ก็ล้มเหลวในข้อมูลที่นำามาอภิปรายทุกครั้ง 

ถ้าเพื่อไทยต้องการการยอมรับจากประชาชนมากข้ึน อย่าง

แรกที่ต้องทำาคือ อยู่ให้ห่าง ทักษิณ และคนในตระกูลชินวัตร 

แต่เปล่าเลยครับ 

วันสองวันมานี้ เพื่อไทย ยังเอา “ทักษิณ” มาหากิน 

คิดอะไรไม่ออกก็ชู “ทักษิณ” 

ทั้งๆ ที่ “ทักษิณ” คือหนึ่งในต้นเหตุความขัดแย้งของคนใน

ประเทศ 

วานซืน (๑๐ กุมภาพันธ์) เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย  โพสต์

รูปภาพ “ทักษิณ” ครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี นั่งพื้นร่วมกินข้าว

กับกลุ่มผู้ชุมนุม “สมัชชาคนจน” ที่ปักหลักชุมนุมเรียกร้องกรณี

เขื่อนปากมูล บริเวณหน้าทำาเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ปี ๒๕๔๔

เจตนาคือบลัฟ “ลุงตู่”  

...#ณวันน้ัน ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย แต่ท้ังสองฝ่าย

ต่างก็เตรียมสำารับอาหารมารับประทานร่วมกัน โดยฝั่งนายกฯ 

ทักษิณ ได้เตรียมข้าวเหนียว ไก่ย่าง และส้มตำา ขณะที่ฝั่งสมัชชา

คนจน ได้ทำาอาหารรอต้อนรับ ทั้งแจ่วบอง ปลาป่น แกงอ่อม 

ปลาทอด ปลาร้าสับ และไข่พะโล้

การตั้งวงรับประทานอาหารเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทั้งสอง

ฝ่ายต่างพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ท่ามกลางสาย

ฝนที่โปรยปราย โดยหนังสือพิมพ์มติชนรายงานเหตุการณ์ในวัน

นั้นว่า “บรรยากาศเป็นไปอย่างทุลักทุเล แต่ก็ดูอบอุ่นไม่เบา”...

สวยหรู...

ถามหน่อย จะเขียนไว้หลอกใคร?

วันนี้ปัญหาเขื่อนปากมูลจบเพราะ “ทักษิณ” แก้ได้แล้ว

อย่างนั้นหรือ 

ทำาไมไม่เอาภาพ สมัคร สุนทรเวช ขณะเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

สั่งเจ้าหน้าที่เทศกิจพันนาย รื้อย้ายเพิงพักและข้าวของของผู้ชุม 

นุมปากมูล เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ยุครัฐบาลทักษิณด้วย

และสมัครเองก็มาเป็นนายกฯ นอมินีให้ทักษิณในภายหลัง 

ครับ...ลองดูในมุมกลับบ้างนะครับ 

รัฐบาลลุงตู่ไม่ใช่รัฐบาลที่เก่งอะไรสักเท่าไหร่ 

เพียงแต่เรามีฝ่ายค้านที่ไม่ได้เรื่องต่างหาก

และน่าจะเป็นฝ่ายค้านชุดแรกในประวัติศาสตร์ ที่เอาแต่

อ้อนวอนให้นายกฯ ยุบสภา-ลาออก แทบทุกวันมาต่อเนื่องเป็น

เวลาหลายเดือนแล้ว.

ความหวังยังมี

สภาล่ม ซ้ำาซาก ส.ส.

เกิดก่อ ปัญหา โกลาหล

รัฐมนตรีหนีงานประจานตน

เกิดผล อาพาธ ชาติไทย

นักการเมือง สมาธิสั้น

ความตั้งมั่นนั้นมีหรือไม่

แสวงหาค่าจ้างเอาอย่างใจ

จงแก้ไขกลับข้างสร้างสังคม

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

เรียน สองท่าน บ.ก.ใหญ่ที่รักและนับถือยิ่ง

หยิบ ทพ.ขึ้นมาเปิดอ่านหน้าของทั้ง ๒ ท่าน บ.ก.ที่เขียน

สรุปรายงานสำาคัญ ๒ อย่างที่ค้างคาเอาไว้ (ค้างวันอังคารไว้อ่าน

รวม ๒ วัน) เหตุผลก็คือ ทุกวันข้ึนปีใหม่ ๒  คนพ่อลูกจะต้องเดิน

ทางไปท่ี ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ซ่ึงมีศาลาใหญ่สถิตองค์มหาโพธิ

สัตว์กวนอิม (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงรับมอบถวาย

จากรัฐบาลจีน) สูงโดยประมาณ ๒ เมตรเศษ สลักด้วยไม้หอม 

โดยช่างจีนในสกุลหยวน ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ต้ังอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ท่ีมีบรรยากาศของความเยือกเย็นของต้นฤดูหนาวทุกๆ ปี

แต่ปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนทุกคนท่ีเคยเดินทาง                       

มากราบสักการะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

ได้ เพราะมีการเตรียมจัดการซ่อมแซมอาคารหลายหลัง

สองคนพ่อลูกจึงตัดสินใจขับรถ (โดยลูกสาว) ย้อนกลับเข้าไป

ทางใต้ของศูนย์ศิลปาชีพฯ ไปในวัดโพธิ์ทองเหนือ (บริเวณถิ่น

โพธิ์ทองเหนือ และโพธิ์ทองใต้ เป็นที่ตั้งของชาวลาวเหนือใน

เขตอำาเภอเชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย อพยพหนี

ทัพพม่า โดยกองทัพไทยสมัยรัชกาลที่ ๑-๒ ขึ้นไปรบทัพป้องกัน

เอาไว้ อพยพผู้คนชาวลาวจำานวนกว่า ๑๕,๐๐๐ คนลงมาจนถึง

เขตเมืองพระนครศรีอยุธยา แล้วจัดเป็นที่พำานักในเขต ตำาบล

บางปะอิน บางไทร โพธิ์แตงเหนือ โพธิ์แตงใต้ เรียกตามอาชีพ

ชาวลาวท่ีปลูกแตงโม แต่ชื่อวัดเป็นโพธ์ิแดง เพราะมีต้นโพธ์ิแดง 

ใบสีแดงศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวลาวอพยพนำามาจากเชียงแสน เมื่อต้นโพธ์ิ

ตายแล้วจึงสร้างเจดียข์ึ้นแทน)

สองคนพ่อลูกเอาปลาหมอ ปลาไหล ปลาตะเพียนไปปล่อย

ที่อ่าวน้ำาหน้าวัด ที่มีฝูงปลาใหญ่ สวาย ฯลฯ ชุมนุมรออาหารปลา

ที่นักท่องเที่ยวเอาไปหว่านให้กิน วันที่ไปคือวันที่ ๑ ม.ค.๖๕ ไม่มี

นักท่องเที่ยวเลย สองพ่อลูกก็จัดการปล่อยปลาให้อาหารปลาเอา

บุญพร้อมกันไปเลย เสร็จก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ (จริงๆ ที่จอด

อยู่ในน้ำาจึงรู้สึกได้บรรยากาศ) แต่ต้องรีบกลับกรุงเทพฯ/มีนบุรี เป็น                                                                                       

การขับท่ีรวดเร็วเพราะมีรถยนต์นับคันได้ท่ีใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า 

กรุงเทพฯ-บางปะอิน-อยุธยา ฟรีไม่ต้องเสียค่าผ่านทาง ๖๐ บาท

พอมาถึงก็พักนอนตื่นหนึ่งกินอาหารเที่ยงแล้วก็หยิบ  

นสพ.ทพ.มาอ่าน พออ่านจบก็ตอบมาเลยนี่แหละขอรับ

อ่านคอลัมน์ของท่าน บ.ก.เปลวที่เขียนยกอุบายสู้บอลของ

ช้างศึก นำาหัวขบวนเดินมาส่งขุนศึก ๑๑ ขุนลงผ่านด่านอย่างใจ

ระทึก คือ หนูแป้ง บอกตรงๆ ในฐานะที่เคยเป็นทั้งนักฟุตบอล 

รร. และนักฟุตบอลในสนาม นับสนามไม่ถ้วน โดยเฉพาะสนาม

รถไฟที่ทุ่งบางซื่อเคยไปทำากลุ่มเชียร์ เคยเข้าไปสัมภาษณ์นักเตะ

ชื่อดังๆ มาหลายคน ตอนนี้แขวนสตั๊ด อย่าว่าจะเตะลูกฟุตบอล

เลย แบกลูกฟุตบอลก็แทบจะแบกไม่ไหวแล้ว แต่ ๔๕ นาทีของ

กติกา การเตะฟุตบอลในคืนวันที่ ๑ ม.ค.๖๕ บอกตรงๆ ถ้อยคำา

ที่วิจัยมาดามแป้ง (หัวหน้าขบวนบำารุงกำาลังใจ) ถูกใจที่ว่าช้าง

ศึกไทย หัวใจเท่าเทียมกันไม่มีแบ่งชั้น ทุกคนมีสิทธิ์ถูกเลือกและ

ส่งตัวลงสนามอย่างองอาจ และเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวหลอมรวม 

๑๑ หัวใจไว้ในหนึ่งเดียว

เลือดเก่าไหลอีก!

พอง” หรือ “ละอองอำาไพ” นั่นแหละ

ขอขอบคุณท่าน บ.ก.ทั้งสองที่กรุณาให้เนื้อที่ในการเขียน

วิจารณ์....ขอบคุณครับ.

กำานันถึก

 

ตอนน้ีไอค่อยๆ กำาลังโจมตีหนักครับ ทะลุหมื่นคนมาหลาย

วันแล้ว แต่อย่าเพ่ิงตกใจไป ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงครับ หลายๆ 

คนอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา แถมหายเร็วด้วย สำาหรับจำานวน

ผู้เสียชีวิตไม่เยอะเหมือนช่วงเดลตา แต่ก็อย่างว่าครับ ไม่ป่วยดีกว่า

ป่วย ฉะน้ันต้องดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยครับ ไปฉีดวัคซีนกัน

ให้ครบโดสก็จะย่ิงสร้างความม่ันใจได้มากข้ึน ถึงจะป่วยแต่ก็ไม่หนัก 

บางคน ๓-๔  วันหาย กลับไปทำางานได้เหมือนเดิมครับ 

ผมเคยไปศูนย์ศิลปาชีพฯ เมื่อนานมาแล้ว แต่ประทับใจ 

อควาเรียมมากครับ แค่ได้เห็นวังปลาก็คุ้มแล้วครับที่เดินทางไป. 

เกมล้มรัฐบาล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

คุณอัตถ์ครับ อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วสภาล่มบ่อยมาก  ผม                                                                                        

คิดว่าเป็นเพราะฝ่ายค้านเล่นการเมืองมากเกินไป อยากเป็นรัฐ 

บาลจนไม่สนใจในวิธีการ พรรคเพื่อไทยก็คงจะลืมไปว่าเมื่อครั้ง

ที่ตัวเองเป็นรัฐบาล และฝ่ายค้านขณะนั้นขอนับองค์ประชุมเพื่อ

ต่อต้านกฎหมายเผด็จการ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เอาแต่ครวญ

ครางว่าฝ่ายค้านในขณะนั้นเล่นเกมการเมือง ไม่สนใจประชาชน 

มาคราวนี้พรรคเพื่อไทยเอาเกมเดิมมาเล่น แต่เพื่อให้ตัวเองได้

เป็นรัฐบาล แบบนี้มันแฟร์ไหมครับคุณอัตถ์. 

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

ผมคิดว่าเพื่อไทยน่าจะประเมินผิดพลาด สภาไม่ได้ล่มตลอด 

ถ้าเป็นกฎหมายของรัฐบาล เขาคงเช็กเสียงกันรายหัว เพราะถ้า

โหวตแพ้รัฐบาลก็เก็บเส้ือผ้ากลับบ้าน ตรงน้ีผมคิดว่าคนในรัฐบาล

เขารู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำาอย่างไร แต่ถ้าไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลการ

ล่มสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กระเทือนรัฐบาลไม่เท่าไหร่ แต่

ภาพรวมเน่าแน่นอนครับ มีสภาให้ทำางาน ส.ส.ก็ควรไปทำางาน 

นะครับ เดี๋ยวไม่มีขึ้นมาก็โวยวายกันอีก.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาโอ้สเปนโอ้ทองก้า   

สายลาวาถลาถล่มเจียนฉิบหาย

โอ้ไชน่าโอ้อเมริกาถล่มทลาย 

พายุร้ายธาราท้นผู้คนระทม

โอ้อินโดฯ โอ้ฟิลิปปินส์แผ่นดินเดือด  

สูญเสียเลือดสูญเสียทรัพย์พาขื่นขม

อ้าไทยแลนด์แผ่นดินทองพ้นตรอมตรม

คงสุขสมคงสุขสันต์ด้วยบรรพชนเอยฯ

     ป.ปฏัก

สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

อ

นั



จ่อขยับคาดการณ์‘เงินเฟ้อ’

เฟ้อท่วม-ค่าครองชีพพุ่ง

ปมใหญ่ศก.ไทย‘ขาขึ้น’

‘อาคม’ย้ำาธุรกิจประกันยังปึ้กจี้คปภ.ดูแลลูกค้า
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6 เศรษฐกิจ

ธปท.รับของแพงบางรายการ/ชี้ครึ่งปีหมู-น้ำามันลด

สักกะภพ พันธ์ยานุกูล

ไทยโพสต์ • “ธปท.” จ่อปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2565 หลังเจอ

ราคาน้ำามัน-เนื้อหมูพุ่ง แต่ยังอยู่ในกรอบ 1-3% แจงของแพงแค่บาง

อย่าง พร้อมประเมินครึ่งปีหลังทุเลา

วงนี้ ไปไหนมาไหนก็คงได้ยินแต่คนบ่นกันถึงเรื่อง “ข้าว

ของแพง” เพราะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดย

เฉพาะอาหารสด และราคาพลังงานมีการปรับตัวขึ้นหลาย

รายการ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา

รัฐบาลจะออกมาระบุถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเริ่มฟื้น

ตัวดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับด้วยเช่นกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่อาจ ไม่

ได้รู้สึก ในลักษณะดังกล่าว!!

สำาหรับราคาสินค้าที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็น

ผลมาจากสถานการณ์ “เงินเฟ้อ” ของไทยในปัจจุบันที่

ทรงตัวในระดับสูง โดยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค.

2565 อยู่ในระดับสูงถึง 3.23% ตรงนี้ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่

อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราคาอาหารสดและราคา

พลังงานให้มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นในปัจจุบัน

อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก

วิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พูดเรื่องประเด็นน้ีว่า ตัวเลขเงินเฟ้อ

ท่ัวไปของเดือน ม.ค.2565 ท่ีออกมาน้ัน น่าจะยังไม่ถือเป็นจุดพีก

ของสถานการณ์เงินเฟ้อในรอบน้ี เนื่องจากปัจจัยสำาคัญท้ังราคา

พลังงานและราคาอาหารสดยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และคาดว่า

เงินเฟ้อของไทยมีโอกาสท่ีจะทรงตัวอยู่ท่ีระดับ 3-3.5% ยาวไปจนถึง

ช่วงไตรมาส 3/2565 ก่อนท่ีจะทยอยปรับลดลงในช่วงปลายปี โดย

สถานการณ์ด้านราคาพลังงานและอาหารสดน่าจะคล่ีคลายได้ในช่วง

ดังกล่าว ทำาให้ยังคงมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปีน้ีจะอยู่ท่ี 2%

ทั้งนี้ แม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวในระยะสั้น แต่ก็ยัง

เชื่อว่าในระยะยาวเงินเฟ้อยังมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในระดับต่ำา

แถวๆ 1% ได้อีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือ ราคาสินค้าค้าปลีกที่

ถูกปรับขึ้นไปแล้ว โดยเฉพาะอาหารจานเดียว จะปรับลดลงมาหรือ

ไม่ เมื่อราคาวัตถุดิบปรับลดลงในอนาคต เรื่องนี้ถือเป็นโจทย์สำาคัญ

ข้อหนึ่งที่รัฐบาลต้องดูแล

“ราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับขึ้นในเวลานี้ล้วนเกิด

จากปัจจัยในฝั่งอุปทาน ขณะที่ราคาสินค้าและบริการที่บ่งชี้ถึง

อุปสงค์ในประเทศ เช่น เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน ยังไม่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ภาวะที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอและ

ไม่พร้อมสำาหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเฟ้อ แม้ว่าการ

ขึ้นดอกเบี้ยจะได้ผลดีกับเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ แต่เงินเฟ้อใน

เวลานี้เกิดจากฝั่งอุปทาน มาตรการที่เหมาะจะนำามาใช้จึงเป็น

มาตรการทางการคลังที่ช่วยประคองค่าครองชีพมากกว่า โดย

คงต้องรอดูว่าโครงการคนละครึ่งที่ออกมาในเดือน ก.พ.

2565 นั้นจะมีแรงส่งแค่ไหน” อมรเทพระบุ

ขณะที่ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่า 

  

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับประมาณการณ์

ตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 จาก 2% เป็น 2.3% ทั้งยังมีความ

เสี่ยงที่จะสูงขึ้นแตะระดับ 3% ได้ โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

ช่วงไตรมาส 1/2565 จะปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 3.5% ซึ่ง “สูง

ที่สุดในรอบ 11 ปี!!”

จาก 3 ปัจจัย นั่นคือ 1.ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก

ทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ที่ฟื้นตัว การ

ลดการลงทุนด้านพลังงานจากความ

กังวลเรื่องโลกร้อน และปัญหาความ

ขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ โลก โดย

ประเมินว่าราคาน้ำามันมีโอกาสพุ่งสูง

ขึ้นเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาเรลในช่วง

ไตรมาส 2/2565 และเฉลี่ยทั้งปีคาด

ว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 85 ดอลลาร์

ต่อบาเรล 2.ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูง

ขึ้นมาก และอาจส่งผ่านไปสู่ราคา

อาหารชนิดอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันราคาขาย

ปลีกหมูปรับสูงขึ้นไปแล้วมากกว่า 

40% แม้ว่าจะมีการประเมินว่าราคา

หมูจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงได้ตั้งแต่

ไตรมาส 2 ของปีก็ตาม แต่ความเสี่ยง

ที่ราคาหมูค้างอยู่ระดับปัจจุบันจาก

การนำาเข้าที่ทำาได้ยาก และในกรณี

เลวร้ายที่ราคาหมูยังเร่งตัวต่อเนื่อง มี

ความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจจะสูง

ขึ้นแตะระดับ 3% ได้ และ 3.มาตรก

ารรัฐในการช่วยเหลือค่าน้ำา ค่าไฟฟ้า 

ในปี 2564 ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. และ 

พ.ค.-ส.ค. ทำาให้ฐานของราคาในปีที่

ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำา

ทั้งนี้ KKP Research คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อของไทย

จะค่อยๆ ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี และความเสี่ยง

ที่อัตราเงินเฟ้อไทยจะสูงขึ้นแบบคุมไม่อยู่นั้น “ยังมีน้อย” โดยจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวเต็มที่ และยังอยู่ต่ำา

กว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 และระดับศักยภาพค่อนข้างมาก ดัง

นั้นความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อแบบต่อเนื่องจึงมีน้อยและเกิดจาก

ปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก

เงินเฟ้อท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงเวลาส้ันๆ น้ันได้ส่งผ่าน

มายัง “ราคาสินค้า” หลายรายการแล้ว และยังมีสินค้าอีกหลาย

ของประชาชน ซ่ึงมีการประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อท้ังปีมีแนวโน้มปรับ

ตัวสูงข้ึนในกรอบ 1.5-2.5% โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงแรกของปีท่ีอัตรา

เงินเฟ้อท่ัวไปอาจเร่งตัวข้ึนแตะระดับ 3% ซ่ึงอาจส่งผลให้ “เศรษฐกิจ

ไทยเติบโตลดลงกว่าท่ีประมาณการได้!!”

ฟากฝั่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยออกมายืดอกยอมรับ

ว่า “ราคาสินค้าแพงขึ้น” ซึ่งเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ และพร้อมที่

จะเข้าไปดูแลแก้ปัญหา โดยมีการตั้งวอร์รูมในการแก้ปัญหาราคา

สินค้า รวมถึงการตรึงราคาสินค้าบางส่วนไว้เพื่อให้กระทบกับ

ประชาชนน้อยที่สุด โดยสินค้าที่รัฐบาลได้มีการตรึงราคาไว้ อาทิ 

ก๊าซหุงต้ม (LPG), ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำาหน่ายปลีก

ชิ้นส่วนไก่สด, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม รวมทั้งขอความร่วมมือผู้

ประกอบการตรึงราคาบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปตรา “มาม่า” เพื่อเป็นการ

ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น รวมถึงการออก

มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

แม้หลายฝ่ายจะมีการเสนอแนวทางเพื่อเป็นการบรรเทา

ผลกระทบจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผ่านไปยังราคา

สินค้าอุปโภคบริโภค จนกลายเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชน

นั้น แนวทางหนึ่งคือ การ “ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา” เรื่องนี้อาจต้อง

มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มองภาพในหลายมิติ เพราะอาจจะ

มีทั้งผลดีและผลเสียตามมาในเวลาเดียวกัน นั่นเพราะค่าแรงถือ

เป็นต้นทุนชนิดหนึ่ง เมื่อค่าแรงขึ้น นั่นหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของ

ผู้ประกอบการ ขณะที่สถานการณ์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่

โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนัก ดัง

นั้นภาครัฐอาจต้องเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้เพื่อประคับประคอง

ทุกส่วนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ให้เดินหน้าไปได้พร้อมกัน

ในสถานการณ์ที่กดดันใน

ปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี “ปัญหา

อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัว

สูงขึ้น” นั้น กลายมาเป็น

อีกหนึ่งความท้าทายของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่

คนไทยต้องเจอกับ

สถานการณ์ค่าครองชีพสูง 

สวนทางกับรายได้ เป็นอีก

โจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องให้

ความสำาคัญ แม้ว่าหลาย

ฝ่ายจะประเมินว่าอัตรา

เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจะเป็น

เพียงสถานการณ์ชั่วคราว 

และในช่วงครึ่งปีหลัง หรือ

ปลายปีสถานการณ์จะทยอย

คลี่คลาย แต่ประชาชนและ

ผู้ประกอบการที่เจ็บช้ำาจาก

โควิด-19 ในช่วงปลายปีที่

ผ่านมาจะทนแรงเสียดทาน

ไหวแค่ไหน เป็นเรื่องที่มอง

ข้ามไม่ได้.

นายสักกะภพ พันธ์ยานุ                                         

กูล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย

เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า                                               

ธปท.เตรียมปรับคาดการณ์เงิน     

เฟ้อทั่วไปปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก

เดิมที่ 1.7% ตามราคาน้ำามันและ                                             

ราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) รอบเดือน                                               

มี.ค.2565 รวมท้ังทบทวนประมาณ

การตัวเลขเศรษฐกิจปี 2565 ที่

ได้ปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออก

ที่ขยายตัวดี แต่ก็คาดว่าตัวเลข

เศรษฐกิจคงไม่ได้แตกต่างจาก

เดิมอย่างมีนัยสำาคัญมากนัก

นายสุรัช แทนบุญ ผู้อำา 

นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการ

เงิน ธปท. กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปในปี 2565 มีแนวโน้มสูง

กว่ากรอบเป้าหมายในช่วงแรก

ของปีนี้ และมีแนวโน้มปรับลด

ลงในช่วงหลังของปี โดยอัตรา

เงินเฟ้อล่าสุด ณ เดือน ม.ค. ปรับ                                                    

เพิ่มมาที่ 3.23% จากราคาพลัง 

งาน โดยราคาน้ำามันปรับสูงขึ้น

ถึงเกือบ 30% เทียบกับปีก่อน และ

อาหารสด เช่น เนื้อหมู

“การปรับข้ึนของราคาสินค้า 

เป็นเฉพาะบางหมวด ไม่ได้มีการ

เพิ่มขึ้นในหลายๆ สินค้าพร้อม

กันเป็นวงกว้าง ไม่เห็นการเพิ่ม

ขึ้นของราคาแบบยกแผง ซึ่งมี                                            

สินค้าจำานวนมากเกือบ 200 ราย 

การในตะกร้าเงินเฟ้อที่ราคาคงที่

หรือลดลง เช่น ข้าว และ ค่าเล่า

เรียน โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้ง

ปีและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ใน

ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่

ในกรอบเป้าหมายที่ 1-3%” นาย

สุรัช กล่าว

อย่างไรก็ดี ธปท.คาดว่า 

ราคาน้ำามันจะเร่ิมลดลงได้ในช่วง                                       

ไตรมาส 2/2565 แต่ก็ขึ้นอยู่กับ                               

สถานการณ์ตลาดโลก ที่ต้องติด 

ตาม โดยไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำา                                                   

มันเช้ือเพลิง เข้าไปดูแลเสถียรภาพ

ราคาน้ำามันอยู่ ขณะที่ราคาเนื้อ                                    

หมูคาดว่าจะปรับลดลงในช่วงคร่ึง                          

หลังของปี โดยใช้เวลาอย่างน้อย

ประมาณ 10 เดือนสถานการณ์

ปริมาณหมูที่ลดลงจึงจะเริ่มคลี่ 

คลาย

ทั้งนี้ ยืนยันว่าปัจจุบันยัง

ไม่เห็นสัญญาณการขึ้นราคาใน

หลายหมวดสินค้าพร้อมๆ กัน โดย                              

ข้อมูลล่าสุดเดือน ม.ค.2565 มี

การเพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่มน้ำามัน

เชื้อเพลิงและเนื้อสัตว์เป็นหลัก 

ขณะที่สินค้าและบริการอีก 188 

รายการจาก 430 รายการมีราคา                                                  

ทรงตัวหรือลดลง แต่ยังต้องติด                                                  

ตามต่อเนื่องว่าจะมีการเพ่ิมข้ึนใน                                            

สินค้าประเภทใดอีกบ้างในระยะ

ต่อไป โดย ธปท.จะติดตามภาวะ

เศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ

อย่างใกล้ชิด โดยนโยบายการเงิน

ยังให้น้ำาหนักกับการสนับสนุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็น

สำาคัญ ซึ่งหากเศรษฐกิจไทยฟื้น

ตัวได้เร็วจะทำาให้เกิดการจ้างงาน 

ส่งผลให้กำาลังซื้อของประชาชน

เพิ่มขึ้นตามไปด้วย.

ซานี่ ไทยยนต์

รุกตลาดรถขุด

ตั้งเป้าโต50%

QTCลั่น65โกยทะลุ1.2พันล้าน

ช่

ไทยโพสต์ • นายยศวัฒน์ เรือง

รักษ์ลิขิต ซีอีโอบริษัท ซานี่ ไทย

ยนต์ จำากัด เปิดเผยว่า นับตั้ง                                  

แต่ทำาตลาดแบรนด์ SANY ใน

ประเทศไทยก็ประสบความสำาเร็จ

อย่างมาก สามารถขึ้นอันดับ 1 

รถขุด 2 ปีซ้อน จากยอดขายใน

ปี 2563 กว่า 1,600 คัน และใน

ปี 2564 สามารถสร้างยอดขาย

ได้ถึง 1,840 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น

ถึง 13% มีส่วนแบ่งในตลาดถึง 

30.4%

ทั้งนี้ ความสำาเร็จที่ผ่าน                                        

มาเนื่องจากจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีความหลากหลายถึง 7 ประเภท 

ได้แก่ รถขุดขนาดเล็ก, รถขุด

ขนาดกลาง, รถขุดขนาดใหญ่ เป็น                                            

ต้น โดยสินค้าทุกประเภทสามารถ

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

สำ า ห รั บ แ น ว ท า ง ก า ร

ดำาเนินธุรกิจและเป้าหมายปี 

2565 ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 3,000 

คัน โดยถือเป็นการตั้งเป้าแบบ

ท้าทายความสามารถของบริษัท

อย่างมาก เนื่องจากถือเป็นการ

เติบโตเกือบ 50% กลยุทธ์ในการ

สร้างยอดขาย อาทิ การแนะนำา

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด 

รวมถึงขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน 

โดยเน้นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม 

มากด้วยเทคโนโลยที่ทันสมัย 

ราคาประหยัด

นอกจากนี้ ในส่วนของ

โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการก็จะมี

การขยายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

จากเดิมที่มีอยู่ 10 แห่ง ปีนี้จะ

เพิ่มอีก 10 แห่ง ควบคู่ไปกับการ

ลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท 

สำาหรับเพิ่มสต๊อกอะไหล่เพื่อให้

ครอบคลุมการบริการอีกด้วย. 

รัชดาภิเษก • “อาคม” การันตี

ธุรกิจประกันภัยยังปึ้ก กำาชับเข้ม 

คปภ.ดูแลผู้เอาประกัน เช็กบิล

เจอ-จ่าย-จบ เต็มสูบ พร้อมแนะ

ธุรกิจปรับตัว ชูผุดผลิตภัณฑ์ให้                                       

สอดคล้องสถานการณ์ ดึงเทค 

โนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพ                                                

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถา

นโยบายการกำากับดูแลเพื่อคุ้ม  

ครองผู้เอาประกัน ส่วนบริษัทที่

อยู่ระหว่างการขอคืนใบอนุญาต

นั้น คปภ.อยู่ระหว่างดำาเนินการ

อย่างใกล้ชิด ได้ให้นโยบายกับ 

คปภ.จะต้องดูแลและคุ้มครองผู้

เอาประกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีไหน

นายอาคมกล่าวว่า หลัง

สถานการณ์โควิด-19 ภาคธุรกิจ 

รวมถึงธุรกิจประกันภัย จำาเป็น

จะต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยน                                            

แปลง และต่อยอดการเติบโต

ในระยะต่อไป โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เข้ามามีบท                            

บาทสำาคัญในชีวิตประจำาวัน ซึ่ง

ที่ผ่านมาภาคการเงินและภาค                                                

การคลังได้ปรับเปลี่ยนเพื่อรอง 

รับการเติบโตของเทคโนโลยี

ดิจิทัลในหลากหลายด้านแล้ว 

ขณะที่ธุรกิจประกันภัยก็ควรปรับ

ตัวและเริ่มดึงเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามารองรับการทำางานเพื่อให้

ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว.

MC โชว์ผลงาน 2Q22 แกร่ง

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ MC เปิดเผยภาพผลการดำาเนิน

งานงวดไตรมาส 2/2565 (ต.ค.-ธ.ค.64) มีกำาไรสุทธิ 231 

ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้บริษัทจะเร่งปรับโฉม 

Outlet ในสถานีบริการน้ำามันให้มีความทันสมัย เพิ่มความ

หลากหลายสินค้า พร้อมอัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย มั่นใจ

ปี 2565 รายได้และกำาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องตามแผน

พาณิชย์มอบรางวัลข้าวพันธุ์ ใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-67 ที่ตั้งเป้าพัฒนาพันธุ์ข้าว

ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ภายใน 5 ปี ซึ่งขณะนี้ประสบความ

สำาเร็จและได้ผลชัดเจน ได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ จาก

นี้ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าเพื่อนำาไปสู่การปลูกในแปลงเกษตรกร

เพื่อการพาณิชย์ได้จริง และต้องรีบไปจดทะเบียนพันธุ์ ขึ้น

ทะเบียนพันธุ์ ที่กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าว่าไม่เกิน 1 ปีต้อง

ให้ข้าวพันธุ์ใหม่ลงสู่แปลงนาเกษตรเพื่อการพาณิชย์ได้ และ

จะช่วยในการเพิ่มตัวเลขการส่งออกข้าวต่อไปในอนาคตจาก

การที่มีสินค้าไปแข่งกับคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีก 6 ตัว

อวดมาตรการอุ้มบริโภคสะพัด 2.3 หมื่น ล.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย

ถึงความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายใน

ประเทศ ปี 2565 ได้แก่ โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกเมื่อ

วันที่ 1 ก.พ.2565 ว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 ก.พ.

2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวม 34.42 

ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 23,032.55 ล้าน                      

บาท

‘คมนาคม’ จี้เร่งเบิกจ่ายงบตามเป้า 95%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภาย

หลังประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า ได้กำาชับให้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 เร่งรัด

การลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัด

การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล รายจ่าย

ภาพรวม 93% และรายจ่ายลงทุน 75% และในส่วนของงบ

ลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่าย

เงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่

จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 95% 

ภายในเดือนกันยายน 2565. 
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ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,614.26 11,156.51 -5,542.26
 8,868.69 8,852.25 16.44
 46,845.38 41,014.65 5,830.73
 34,105.41 34,410.33 -304.92

95,433.74
-3.80

 1,699.20

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.25 32.97
ยูโร 36.62 37.61
ปอนดสเตอรลิง 43.40 44.59
เยน (100 เยน) 27.59 28.40
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,679 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

รายการท่ีเตรียมตัวปรับข้ึนราคาด้วยเช่นกัน วิรัตน์ เอ้ือนฤมิต รอง

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เผยผล

สำารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ส.อ.ท. หรือ CEO Survey ในเดือน 

ก.พ. เรื่อง “สินค้าแพง ค่าครองชีพพุ่ง จะช่วยเหลือประชาชนได้

อย่างไร” โดยส่วนใหญ่ได้ช้ีถึงปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และต้นทุน

การผลิตท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน รวมถึง ราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทำาให้

ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึนในขณะน้ี

พร้อมทั้งมองว่า ภาวะราคา

สินค้าแพง จะลากยาว 3-6 เดือน 

หรือ อาจยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ หาก

ราคาพลังงานยังทรงตัวอยู่ในระดับ

สูง ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่จะทน

ตรึงราคาสินค้า ไม่ปรับขึ้นราคาได้

อีกแค่ 1-2 เดือนเท่านั้น!! โดยภาค

เอกชนเห็นว่า รัฐบาลควรลดค่า

สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำา

ประปา, ค่าเดินทาง รวมถึงการลดภาษี

สรรพสามิตน้ำามัน และสินค้าจำาเป็นต่อ

การดำารงชีพอื่นๆ เพื่อช่วยลดภาระค่า

ครองชีพให้แก่ประชาชน

แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระ

ทบมากที่สุดหนีไม่พ้น “ประชาชน” 

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เปิดเผย

ผลสำารวจผลกระทบและแนวทางการ

ปรับตัวของผู้บริโภคจากการเพิ่มขึ้น

ของค่าครองชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ยังมีความกังวลและได้รับผลกระ

ทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มที่มีรายได้ต่ำากว่า 15,000 บาทต่อ

เดือน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายปรับเพิ่ม

ขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มองว่า

ปัญหาเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นนั้น จะลากยาวมากกว่า 1 ปี

ขณะท่ีภาคเอกชนอย่าง “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบัน (กกร.)” เอง ก็ออกมาแสดงความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์

อัตราเงินเฟ้อของไทยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืน

ตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก รวมถึงราคา

สินค้าวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำาให้ราคาสินค้าและบริการใน

ภาพรวมปรับเพ่ิมข้ึนมากจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำาลังซ้ือ

พิเศษ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนา                                  

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของ

ประเทศกับบทบาทของประกัน

ภัยในยุค New Normal” ว่า 

อยากให้ความเชื่อมั่นว่าธุรกิจ

และระบบประกันภัยยังมีความ

แข็งแกร่ง เนื่องจากที่ผ่านมา

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้มีการทด   

สอบความแข็งแกร่งของบริษัท

ประกันภัยทั้งขนาดใหญ่ กลาง

และเล็กอยู่ตลอดเวลา มีการดู                                                 

เรื่องเงินสำารอง และความสามารถ

ของแต่ละบริษัทในการรองรับ

วิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ 

ซึ่งพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เติบ 

โตอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับกรณีประกันโควิด-                                                   

19 แบบเจอ จ่าย จบ ที่เป็น

ปัญหาและส่งผลกระทบอยู่ใน

ขณะนี้ หลังจากได้มีการปิดกิจ                                                

การไป 2 บริษัท ทางคณะกรรม 

การ คปภ.ได้มีการเสนอแนะ

“ราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับ

ขึ้นในเวลานี้ล้วนเกิดจากปัจจัยในฝั่ง

อุปทาน ขณะที่ราคาสินค้าและบริการที่

บ่งชี้ถึงอุปสงค์ในประเทศ เช่น เสื้อผ้า 

ค่าเช่าบ้าน ยังไม่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะที่

เกิดขึ้นนี้สะท้อนว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทย

ยังคงอ่อนแอและไม่พร้อมสำาหรับการ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเฟ้อ แม้ว่า

การขึ้นดอกเบี้ยจะได้ผลดีกับเงินเฟ้อ

ที่เกิดจากอุปสงค์ แต่เงินเฟ้อในเวลา

นี้เกิดจากฝั่งอุปทาน มาตรการที่

เหมาะจะนำามาใช้จึงเป็นมาตรการ

ทางการคลังที่ช่วยประคองค่าครองชีพ

มากกว่า โดยคงต้องรอดูว่าโครงการ

คนละครึ่งที่ออกมาในเดือน ก.พ.

2565 นั้นจะมีแรงส่งแค่ไหน”

ไทยโพสต์ • QTC อวดผลงาน

ปี 64 มีรายได้รวม 1,185 ล้าน

บาท สะท้อนการขยายตลาด

ทั้งธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า-ธุรกิจ

เทรดดิ้ง ลั่นแผนปี 65 เตรียม

ประมูลงาน กฟภ.-กฟน. หนุน

ปีนี้รายได้แตะ 1,200 ล้านบาท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธน

สิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน) (QTC) เปิดเผยว่า 

บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผล

ประกอบการงวดปี 2564 ว่า                      

บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,185 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 145 ล้านบาท                                              

จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่

มีรายได้รวม 1,040 ล้านบาท                                       

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13.94%                                                    

แบ่งเป็นรายได้ธุรกิจหม้อแปลง 

ไฟฟ้า 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา และรายได้จากธุรกิจเทรด

ดิ้งเพิ่มขึ้น 197% เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันราย

ได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ของบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำากัด 

ขนาด 8.6 เมกะวัตต์ ในปี 64 

จำานวน 134  ล้านบาท ส่งผลให้

มีกำาไรสุทธิ 127 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจใน

ปี 2565 บริษัทยังคงเดินหน้า

ตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย

ในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตของราย

ได้แตะที่ระดับ 1,200 ล้านบาท 

ภายใต้กลยุทธ์การขับเคลื่อน

องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าปีนี้

เตรียมแผนงานการเข้าประมูล

งานของหน่วยงานราชการ อาทิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

มูลค่ารวม 2,500-3,000 ล้าน

บาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสได้งาน

ดังกล่าวประมาณ 250-300 ล้าน 

บาท หรือประมาณ 10% ของ

มูลค่างานโดยรวม.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

าคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของเราในทุกวัน เพราะเป็น

องค์ประกอบในร่างกายมนุษย์ถึง 70% ซึ่งช่วยในการ

ขับเคลื่อนการทำางานของอวัยวะต่างๆ บริษัท โคเวย์ 

(ประเทศไทย) จำากัด แบรนด์เครื่องกรองน้ำา เครื่องฟอก

อากาศอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ แนะ 5 คุณประโยชน์

ของการดื่มน้ำาสะอาด เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค

โควิด...มาลองดูประโยชน์ของการดื่มน้ำาสะอาดที่หลายคนอาจ

คาดไม่ถึง

1.เพิ่มสมรรถภาพทางกายทุกระบบ การดื่มน้ำาที่เพียง

พอสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายได้ดี โดยเฉพาะเวลา

ออกกำาลังกาย เนื่องจากร่างกายจะมีการขับของเสียตลอดเวลา

ผ่านเหงื่อ ตลอดจนช่วยเรื่องการหายใจ รวมถึงการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ระดับสมดุล

2.เสริมการทำางานของสมอง น้อยคนจะรู้ว่าสมองของ

เราประกอบด้วยน้ำาถึง 85% น้ำาจึงเป็นตัวกลางสำาคัญในการนำา

พลังงาน ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปเลี้ยงสมองได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เมื่อสมองได้รับน้ำาเพียงพอ ไอเดียสุดบรรเจิด

และความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมา รับรองทำางานได้ดีไม่มี

สะดุดแน่นอน แต่ถ้าสมองขาดน้ำา การทำางานก็จะช้าลง ไม่มี

สมาธิ อารมณ์เสียง่าย อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ จนอาจก่อ

ให้เกิดไมเกรน

3.บรรเทาอาการท้องผูก ท้องผูกคือหนึ่งในอาการยอด

ฮิตของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งติดหนึบ

อยู่โต๊ะทำางานเกือบทั้งวัน การดื่มน้ำาจึงเป็นทางออกง่ายๆ ที่

ช่วยกระตุ้นให้ลำาไส้บีบตัว เติมน้ำาสู่ระบบทางเดินอาหารเพื่อให้

กากใยพองตัว ไม่ตกค้างในลำาไส้

4.ช่วยรักษานิ่วในไต ผลการวิจัยศึกษาพิสูจน์แล้วว่าการ

ดื่มน้ำาน้อยเป็นพฤติกรรมหลักที่ก่อให้เกิดนิ่วอย่างแน่นอนที่สุด 

อาการของโรคนิ่วที่พบบ่อยคือ ปวดท้อง ปวดสีข้างหรือหลัง 

เพราะไตอักเสบ หากปล่อยไว้อาจร้ายแรงจนไตวายได้ โดย

ก้อนนิ่วเกิดขึ้นจากตะกอนแร่ธาตุในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

ดังนั้น การป้องกันทำาได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณดื่มน้ำาให้เพียงพอก็

จะห่างไกลจากโรคนี้

5.ช่วยลดน้ำาหนัก การดื่มน้ำาทำาให้อุณหภูมิร่างกายลด

ลง จึงช่วยให้ร่างกายเร่งระบบเผาผลาญมากขึ้น หากเราดื่ม

น้ำาก่อนมื้ออาหาร 1 ชั่วโมง สามารถช่วยลดความอยากอาหาร

และทำาให้ระบบย่อยอาหารทำางานได้อย่างเต็มที่ แถมช่วยลด

ไขมันสะสมในร่างกายอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาส

การดื่มน้ำาหวาน จึงควบคุมน้ำาหนักได้ง่ายขึ้น แถมยังช่วยเรื่อง

สุขภาพผิวพรรณ ทำาให้ผิวดูเปล่งปลั่งและอ่อนเยาว์.

 

นำ้

ดื่มน้ำาสะอาดเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

เทศกาลน้ำามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน

งานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ณ ควอเทียร์ ฮีลิกซ์ การ์เด้นท์              

ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ โดยมี พลอยชมพู อัมพุช ผู้จัดการใหญ่บริหาร

สินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด ร่วมด้วย งานนี้กำาหนดจัดวันที่ 22–28 

กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงประชาสัมพันธ์ “น้ำามันเมล็ดคามีเลีย ภัทร

พัฒน์” ออกสู่สาธารณชน

มอบรางวัล ‘Bai Po Business Awards’ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอส 

เอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง 

สามารถพัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น โดยมี อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายก

กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

สำานักงานใหญ่

พัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยและการศึกษา 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ และ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ สุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำากัด หรือซีพีพี บริษัทในเครือซีพี เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร 

ควบคู่กับพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 

ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนางานวิจัย และด้านการจัดกิจกรรม ตลอดจนโครงการคณะ

ต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการลงมือทำาจริง โดยมี รศ.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดี

คณะเกษตร รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน  

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะ 

“วัน แบงค็อก” (One Bangkok) จับมือ THINK Studio ดีไซน์สตูดิโอของนักออกแบบ

รุ่นใหม่หลากหลายสาขา จัดโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 

2022 ภายใต้ โจทย์การ

ออกแบบ “Seatscape & 

Beyond” เชิญชวนนิสิต 

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจาก

ทุกสาขาวิชา ที่ชื่นชอบงาน

ดีไซน์  มาร่วมสร้างสรรค์ที่นั่ง

สาธารณะสำาหรับการใช้ชีวิตใน

เมือง (Urban Furniture) พร้อม

โอกาสชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 

500,000 บาท ได้ร่วมกิจกรรม

เวิร์กช็อปและพัฒนาผลงานกับ

นักออกแบบมืออาชีพชั้นนำาของ

ไทย ผลงานของผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงาน มี

โอกาสได้นำาไปติดตั้ง และใช้

งานจริงในโครงการ วัน แบงค็อก สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่ง

ใหญ่ระดับโลกใจกลางกรุง 

สำาหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม-30 มิถุนายน 2565

เลี้ยงเนื่องในเทศกาลเต๊ด 

ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำาประเทศไทย จัดเลี้ยงเนื่องใน

เทศกาลเต๊ด แก่ สนั่น อังอุบลกุล นายกและคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-

เวียดนาม โดยมี อาจารี ศรีรัตนบัลล์, อุรีรัชต์ เจริญโตชัย, ธีรศักดิ์ นาทีกาญจน

ลาภ, ประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์, ต่อพงษ์ ไชยสาส์น และประภาส วิภพโสภณ 

ร่วมด้วย ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ถนนวิทยุ

ประกวดร้องเพลงกับงาน ‘ker a ty’

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนชมการประกวดร้องเพลง จาก     

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว จาก

เหล่าวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ในงาน “ker 

a ty” งานนี้ต้องไม่พลาดสำาหรับผู้

ที่หลงใหลและสนใจในเสียงเพลง 

พร้อมชมและเที่ยวงานได้ ระหว่าง

วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 

Zappening ช้ันจี ศูนย์การค้าสเปลล์                               

แอทฟิวเจอร์พาร์ค มาร่วมเชียร์

ร่วมสนุกกันได้ นอกจากนี้ตลอดทั้ง

งานยังมีร้านจำาหน่ายเครื่องดนตรี 

โรงเรียนสอนร้องเพลงชื่อดัง อาทิ 

Cin Guitars, Bangkok Dance, 

Star Maker, KPN, Remax Acc, 

Siam Music, Yamaha, Sweet 

Boxes เป็นต้น

ณหมอกมลพรรณ์ ชีวพันธ์ศรี ได้เขียนบทความ..‘‘เคล็ด

ลับ เทคนิคปลอดภัยจากโควิด” ไว้อย่างน่าสนใจ โดย

เฉพาะคนที่รู้สึกว่าอัดอั้นตันใจ อยากออกไปเริงร่าท่อง

เที่ยวนอกบ้านสักที หลังจากเก็บกักตัวเองมานานเพื่อความ

ปลอดภัยของตัวเองและญาติพี่น้องในบ้าน ยิ่งช่วงโอมิครอนมา

แรง!! ก็ยิ่งเครียดไปตามๆ กัน

‘เคล็ดลับ เทคนิคปลอดภัยจากโควิด’

เคล็ดลับง่ายๆ ที่คุณหมอแนะนำาคือ ถ้าหากสัมผัสคนติด

โควิด หรือไปเที่ยวแหล่งแออัดมา หรือขึ้นลงเครื่องบิน หรือรถ

สาธารณะ ให้กินฟ้าทะลายโจร 3-4 เม็ดทันที หลังเดินทาง ขณะ

เดินทาง หลังไปเที่ยว สัมผัสคนป่วยโควิด หรือกำาลังเดินทางไป

เยี่ยมญาติ

ท่านจะปลอดภัยจากโควิด ไม่นำาเชื้อโควิดไปฝากญาติ หรือ

คนในชุมชน หรือคนใกล้ชิด

เชื่อเถอะ ไม่เสียหายอะไรเลย ..คุณหมอเน้นย้ำา

ก็ต้องบอกว่า เห็นด้วยค่ะ!! ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ไม่

เห็นจะมีอะไรเสียหายเลยกับการนำายาสมุนไพรอย่างฟ้าทะลาย

โจรกินเข้าไป เพราะสรรพคุณปกติของฟ้าทะลายโจรนั้นมีมากมาย

มหาศาลอยู่แล้ว เพียงแต่มีข้อแนะนำาว่า ถ้าเราอยากจะกินสมุนไพร

เดี่ยวๆ แบบนี้ ก็ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วันค่ะ เพราะฤทธิ์ของ

สมุนไพรเดี่ยวนั้น กินมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้ โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

เรียกว่ากินแต่พอดีจะเป็นประโยชน์ กินอย่างเหมาะสมก็

ให้คุณกับร่างกายแน่นอน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ที่ต้องจำาไว้อย่างสม่ำาเสมอคือ สวม

หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ เตือนตัวเองให้

มีสติตลอดเวลา ก่อนจะแตะหน้า แตะตา หรือเอานิ้วแยงจมูก

ตัวเอง ว่าเราได้ล้างมือแล้ว เพราะระยะหลังมนุษย์ป้าพบว่าคน

รอบตัวติดเชื้อโควิดมาจากคนในครอบครัว ส่วนใหญ่ก็เกิดจาก

แม่ติดมาจากลูกที่กำาลังอยู่ในวัยซน ความรักความผูกพันของ

พ่อแม่ลูกนี่แหละ ที่ทำาให้เกิดความพลาดพลั้งและละเลยที่จะ

ระมัดระวังว่า ใครคือพาหะของโรค?!? 

เอาเป็นว่า ก่อนที่จะกอด หอมแก้ม สร้างความอบอุ่น

ภายในครอบครัว เราช่วยเตือนกันและกันว่า ล้างมือล้างหน้า

ก่อนดีกว่านะ ..จุ๊บๆ จะได้ไม่เจ็บไม่ไข้นะจ๊ะ.

   “ป้าเอง”  

คุ

บรนด์ดังจากประเทศอังกฤษ Lee Cooper® (ลี คูเปอร์®) 

กลับมาอวดโฉมในประเทศไทยอีกครั้ง กับ 2 คอลเลก

ชันแรก Spring Summer 2022 และ The Cooper 

Collection โดยแบรนด์ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์และตัวตน

ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างชัดเจนผ่านคอนเซ็ปต์ “My Denim My 

Rules ให้คุณเป็นแบบที่คุณเป็น” ที่พร้อมจะพาทุกคนฉีกทุก

กฎไปค้นพบสไตล์ท่ีใช่ของตัวเอง ด้วยการนำาเสนอแฟช่ันเดนิม    

และหลากหลายไอเทมในมุมมองที่แตกต่าง โดยผสานกลิ่น

อายคลาสสิกและดีเทลสุดประณีตในแบบลอนดอนเนอร์ เข้า

กับความสดใหม่ของดีไซน์ที่ฉีกกรอบไอเทมเดนิมเดิมๆ เพื่อ

ถ่ายทอดเสน่ห์และไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน 

และตอกย้ำาความเชื่อของแบรนด์ที่ต้องการสนับสนุนความ

แตกต่างและความหลากหลายของทุกคนอย่างแท้จริง  

คอลเลกชันแรก Spring Summer 2022 ชู

เอกลักษณ์บนกระเป๋าหลัง Back Pocket ที่เรียกว่า 

“Arcuate” ซึ่งนำาไปมิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อที่มีดีไซน์

ที่โดดเด่นของแบรนด์ และ The Cooper Collection 

อีกหนึ่งคอลเลกชันไฮไลต์ที่พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกใช้

ผ้า Selvedge ซึ่งช่วยทำาให้ยีนส์เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ 

จนไปถึงขั้นตอนการ

ตัดเย็บอย่างประณีต 

สำาหรับคอลเลกชัน Spring 

Summer 2022 พร้อมให้

ทุกคนเข้าไปสัมผัสได้แล้ววัน

นี้ และเตรียมพบกับ The 

Cooper Collection ในเดือน

เมษายนนี้

ร่วมค้นหาและ        

ครีเอต My Denim My Rules ในสไตล์ของคุณได้แล้ววันนี้ ที่

ร้าน Lee Cooper® ทุกสาขา ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่ว

ประเทศ หรือช็อปออนไลน์ที่ www.leecooper.co.th 

Lee Cooper® แฟชั่นเดนิมแบรนด์ดังสัญชาติอังกฤษ 

แ

My Denim My Rules เป็นแบบที่คุณเป็น

ถือกำาเนิดขึ้นในปี ค.ศ.

1908 โดย Mr.Morris 

Cooper (มร.มอร์ริส คู

เปอร์) ในฐานะเดนิม

ยีนส์แบรนด์แรกของ

ฝั่งยุโรป จากจุดเริ่มต้น

การเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า

สำาหรับใส่ทำางานที่

มีชื่อเสียงในด้านความ

ทนทาน จวบจนยุคหลัง

สิ้นสุดสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 Mr.Harold Cooper 

(มร.ฮาโรลด์ คูเปอร์) ลูกชายของเขาได้เข้ามารับช่วงต่อและเริ่มต้นผลิตยีนส์แฟชั่น

ขึ้นเป็นครั้งแรกจนได้รับความนิยมอย่างสูงในอังกฤษภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ต่อ

มา Lee Cooper® ยังเป็นแบรนด์แรกที่สร้างความโดดเด่นด้วยการผสานแฟชั่นและ

ดนตรี (British rock ‘n’ roll) เข้าไว้ด้วยกัน โดยร่วมทำางานกับศิลปินระดับโลกอย่าง

วง The Rolling Stones, UB40, Serge Gainsbourg และ Rod Stewart จนสามารถ

ครองใจวัยรุ่นและทำาให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังคงเปี่ยมล้นไปด้วย

สไตล์ที่โดดเด่นครองความนิยมจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 114 ปี.
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8 ท่องเที่ยว

เซาะโบกให้มีหลุมหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้น ใครได้มาก็อาจจะพบโบก

หน้าตาใหม่ๆ ได้

นั่งเรือออกมาได้สักพักก็ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำาโขงไปพลางๆ 

ช่วงนี้น้ำาโขงลดลงไปมาก ทำาให้เห็นโขดหิน เนินทรายปรากฏขึ้น

ตามริมฝั่ง เรือยังแล่นผ่านหาดวิจิตรา ผาเจ็ก ซึ่งเป็นผาหินสูงชันที่

เรียงรายสวยงาม ก่อนถึงจุดหมาย ป๋าเต๋อบอกว่ามีไฮไลต์คือน้ำาวน

ขนาดใหญ่ หากใครได้มามีความเชื่อว่าจะต้องอธิษฐาน ความดีให้

วนมา ความชั่วให้วนหนี แล้วเอาน้ำาลูบหัว แต่ต้องจับเรือให้มั่นนะ

เพราะน้ำาวนค่อนข้างแรง เรือโคลงเคลงอาจจะพลัดตกได้

มาถึงจุดหมาย 9,000 โบก แนะนำาว่าให้มาตอนเช้าตรู่ ไม่ก็

ช่วงเย็นๆ เพราะถ้ามาตอนเที่ยงแบบพวกเราแดดก็จะเผาหัวเอาได้ 

เอาจริงๆ ที่สามพันโบกกับเก้าพันโบกก็สวยไปคนละแบบ เพราะ

ที่นี่จะต้องเดินผ่านเนินทรายมายังลานหินที่กว้างมาก มีโบกเป็นรู

ขนาดใหญ่และมีน้ำาขังสีเขียวมรกตที่ดูสวยแปลกตา

ป๋าเต๋อทำาหน้าที่เจ้าบ้าน นำาเที่ยวแนะโบกที่มีรูปร่างต่างๆ ที่

ได้ตั้งชื่อไว้แล้ว เริ่มที่โบก 3 แอ่งมรกต ที่มีน้ำาสีเขียวมรกตอยู่ใน

โบก, โบกแห่งความรัก ที่เป็นรูปหัวใจ, โบกร้อยเท้านายพราน, โบก

ฮักแพง เพราะเมื่อถ่ายภาพกับเพื่อนหรือคนรักต้องจับมือกัน จะ

ได้ภาพเงาสะท้อนในน้ำา บอกเลยว่าถ้ามาต้องเตรียมแบตเตอรี่

กล้องมาให้พร้อม เพราะมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆ อัตราค่าบริการเรือ

คนละ 200 บาท (ไม่เกิน 7 คน) หรือเหมาลำา 1,500 บาท รอบเรือ

มี 2 เที่ยว คือเช้า เวลา 06.00 น. และบ่าย เวลา 14.00 น. หรือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-6243-6796

ออกจากอุบลฯ ในภาคอีสานยังมีแหล่งท่องเที่ยว Unseen 

New Series อีก 5 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โรงไฟฟ้าลำาตะคองชล

ภาวัฒนา (เมืองใต้พิภพและเมืองลอยฟ้า) จ.นครราชสีมา, เมือง

พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร, ภูพระ (ภูเขาแห่งแรงศรัทธา) 

จ.เลย, หอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด และโลกของช้าง จ.สุรินทร์ หรือ

แคมเปญใหญ่ของปีนี้ Amazing COOL ISAN : หลงรักแผ่นดินถิ่น

อีสาน ISAN IN LOVE เอาใจนักท่องเที่ยว กับการเที่ยวอีสานสายมู 

ตามรอยพญานาคราชเสริมสิริมงคลในภาคอีสาน.

ขอพรความรักที่เชียงใหม่

ใกล้วาเลนไทน์แล้ว คนโสดไม่ควรพลาด ททท.เชียงใหม่ชวน

ไปกราบขอพรความรักกับพระกฤษณะและพระแม่ราธาเทวีที่วัด

เทพมณเฑียร ฮินดู 

เชียงใหม่ จากตำา

นานพระกฤษณะที่

มีความรักมั่นคงต่อ

พระนางราธาเทวี 

หญิงเลี้ยงวัว เป็น

รักแรกและรักเดียว 

อย่าลืมข้อปฏิบัติ

การนมัสการที่ทาง

วัดแนะนำาถวายผล

ไม้หวานและดอกไม้ 

โดยเปิดให้นมัสการ

องค์เทพ 2 ช่วง คือ 06.30-12.00 น. และ 15.00-19.30 น.

Camp Of Love เอาใจสายเที่ยว

วาเลนไทน์นี้ชวนกันไปนอนแคมป์ริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง 

จ.สุพรรณบุรี กับงานสุดปัง “Camp Of Love รักนะแคมป์” วันที่ 12-

14 ก.พ.นี้ ที่บ้านสวนขวัญ บุคคล

ทั่วไปเข้าฟรีเฉพาะโซนขายสินค้า

ชุมชน ส่วนกางเต็นท์ จองบัตรได้

แล้ววันนี้ ราคา 999 บาท/ท่าน 

จำากัด 2 คน/เต็นท์ พื้นที่ขนาด 

3x3 เมตร (นำาเต็นท์มาเอง), 

อาหาร 2 มื้อ, พื้นที่ Private 

Zone ดูหนัง ชมคอนเสิร์ตศิลปิน

วงนั่งเล่น เฉพาะ 12-13 ก.พ. 

จำากัด 60 เต็นท์ สนใจติดต่อ 

Inbox Fanpage: Camp Of 

Love หรือพักค้างคืนต่อวันที่ 13-

14 ก.พ. คืนละ 100 บาท/คน ไม่

รวมอาหาร เครื่องดื่มและกิจกรรม ติดต่อ Inbox Fanpage: บ้านสวน

ขวัญ ริมเขื่อนกระเสียว

ทุ่งทิวลิปเรืองแสง สวรรค์คนรักดอกไม้

เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามจัดงานใหญ่ “Charming Chiang Mai 

Flower Festival 2022” พบกับสวรรค์ดอกไม้บนพื้นที่ 27 ไร่ ภายใต้

แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” ไฮไลต์งาน เช่น 

การแสดงทุ่งไม้ดอกและไม้ประดับนานาพันธุ์ จำาลองร่มบ่อสร้างและ

โคมลอย ไฟเรืองแสง ทุ่งดอกบัวเรืองแสง และทุ่งทิวลิปเรืองแสง 

ม่านน้ำาและน้ำาพุดนตรียาวกว่า 200 เมตร ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  

https://linktr.ee/cnxflower2022 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 

อุบลราชธานี เมืองรองอีกจังหวัดในภาคอีสานท่ีมีแหล่งท่อง

เที่ยวหลากหลายสไตล์ หากเอ่ยถึงสถานที่เหล่านี้หลายคน

คงคุ้นหู ไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำาสองสีที่เรียกว่า โขงสีปูน มูล

สีคราม ตระการตาแก่งหินสามพันโบก จุดชมแสงแรกของวันที่ผา

ชนะได เดินเล่นหาดทรายสูง สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์ภาพเขียน

สีผาแต้ม วัดพระธาตุหนองบัว และอีกมากมาย เหมาะทั้งสายชิล 

สายเดินป่า สายมู สายคาเฟ่ ไม่ว่าจะสายไหนอุบลฯ ก็เอาอยู่

สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอุบลฯ กับ

ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ภายใต้ โครงการเมืองรองต้องไป @ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองและเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว 

ซึ่งล่าสุดในพื้นที่อุบลฯ มีจุดเช็กอินใหม่เพิ่งเปิดให้ไปเที่ยวได้ไม่นาน 

รู้แล้วก็ตื่นเต้นอยากไปเห็น แล้วนำามาบอกเล่าให้ทุกคนฟัง เชื่อว่า

หลายคนคงอยากบินตามไปดูแน่นอน

เมื่อถึงวันเดินทาง เครื่องบินแลนดิ้งลงจอดที่สนามบินอุบลฯ 

ปุ๊บ ก็มุ่งหน้าหาของกินยามเช้าก่อนเลยที่ร้านสามชัย กาแฟ มา

อุบลฯ ทั้งทีก็ต้องสั่งกวยจั๊บญวณ รสชาติกำาลังดี ชอบตรงที่เส้น

เหนียวนุ่มหนึบๆ หมูยออร่อยมาก ปรุงตามรสปาก กินจนจุก ตบ

ท้ายด้วยชาเย็นๆ ก็พร้อมเดินทางต่อไปที่จุดเช็กอินใหม่กันแล้วที่ 

อ.สิรินธร คือ เส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) ที่เขื่อน

สิรินธร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดสร้าง

ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

ชมมุมสูงของแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำาไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกได้ชัด

มากยิ่งขึ้น

ทางเดินนี้มีความยาวกว่า 415 เมตร มีลักษณะคล้ายกับ

สกายวอล์ก แต่โครงสร้างรูปร่างเราจินตนาการว่าเหมือนกับกังหัน

ลม เพราะจากจุดเดินเริ่มต้นจะเป็นทางเดินปกติ ไปจนถึงตรงกลาง

วงกลมที่ทางเดินเป็นแฉกพื้นกระจก 5-6 แฉก ซึ่งสามารถเดินแยก

ออกไปชมวิวมุมสูง ทำาให้เห็นแผงโซลาร์เซลล์ได้ ขนาดใหญ่ตั้ง

เด่นตระหง่านอยู่กลางน้ำา และมองเห็นต้นไม้นานาพรรณที่อยู่ด้าน

ล่าง ซึ่งช่วงที่ไปพื้นที่สวนโดยรอบกำาลังปลูกต้นไม้และตกแต่งให้

สวยงาม หากใครได้ไปชมตอนเสร็จสมบูรณ์ก็อย่าลืมถ่ายรูปมาฝาก

ด้วยนะ ที่นี่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 09.00-17.00 น.

ช่วงเที่ยงก็ไปทานมื้อกลางวันบนแพที่ลำาโดมน้อย ซึ่งเป็น

ลำาน้ำาท้ายเขื่อนสิรินธร บรรยากาศก็จะชิลๆ ลมเย็นๆ พร้อม

เอนกายนอน ส่วนใหญ่จะมากันเป็นแบบครอบครัว เพราะสามารถ

เปิดเพลง ร้องคาราโอเกะ ทานอาหารได้ มีดาดฟ้าให้ชมวิว ล่องไป

เรื่อยๆ ด้านขวามือจะมีรูปปั้นพญานาคที่ชาวบ้านเคารพบูชา ก่อน

ที่แพจะไปสิ้นสุดที่สันเขื่อน ราคาค่าบริการแพละประมาณ 3,000-

4,000 บาท มีน้ำาดื่ม ถ้วยจานให้บริการฟรี รองรับได้ประมาณ 

30 คน ปกติเรือจะออกตั้งแต่ 09.00-16.00 น. หรือเวลาที่ลูกค้า

กำาหนด ปิดท้ายค่ำาคืนนี้ด้วยความสวยงามของวัดภูพร้าว

ที่อุบลฯ ไม่ได้มีแค่สามพันโบกแล้วนะ เพราะวันต่อมาเรา

กำาลังไปเยือน 9,000 โบก ที่บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม อีก

แหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดได้เพียง 2-3 ปี โดยป๋าเต๋อ สมศรี แสงสุนี 

เจ้าของสวนแสงสุนี ผู้ให้บริการเรือรายเดียวในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน 

และเป็นผู้ตั้งชื่อว่า 9,000 โบก เล่าว่าโบกที่นี่มีการบอกเล่าต่อกัน

มา ป๋าเต๋อจึงมีความคิดที่จะหามุมถ่ายรูปสวยๆ ให้นักท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่นี่จะมีความแตกต่างจากสาม

พันโบกด้วยขนาดที่ใหญ่และโบกเยอะกว่า ซึ่งต้องนั่งเรือไปเพียง

อย่างเดียว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที แนะนำาให้มาในช่วงเดือน

พฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม ไปจนถึงพฤษภาคม เพราะหลัง

จากเดือนนี้ ไปแล้วน้ำาโขงจะท่วมโบก ถือว่าธรรมชาติได้รังสรรค์ 

เพราะโบกจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหินลูกกรวดและน้ำาจะกัด

จ.

(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 15 ก.พ. 

เวลา 08.00-20.00 น.

ปั่นน้อย 100 รูป 3 เส้นทางในเพชรบุรี

ททท. เพชรบุรี ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

ฟรี 3 เส้นทางสวยๆ ในกิจกรรม “Bike Riviera #ปั่นน้อย 100 

รูป @เพชรบุรี” เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวให้กับนักปั่นในเส้นทาง 

“เสือลุยแก่งแหล่ง OZONE” 

อ.แก่งกระจาน 54 กม. 

“ตะลุยสวนตาล Palm Street 

Art” อ.บ้านลาด 32 กม. และ

เส้นทาง “ชิลล์ริมเล Scenic 

Route” อ.ชะอำา 16 กม. 

กิจกรรมนี้มี 4 เดือน ตั้งแต่

วันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค.นี้ ทุก

เส้นทางลุ้นรางวัลพิเศษ รับ

เหรียญซีรีส์ Limited Edition 

3 แบบ ดูรายละเอียดได้ที่ 

Line@: @tat_phet และ 

Facebook: TAT Phetchaburi.

ปักหมุดจุดเช็กอินใหม่

‘Nature Walkway เขื่อนสิรินธร - 9,000 โบก โขงเจียม’

9,000 โบก ณ โขงเจียม

ป๋าเต๋อ กับโบก 3 แอ่งมรกต โบกแห่งความรัก รูปหัวใจ

เส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) ทางเดินด้านบน สู่จุดชมวิวสกายวอล์ก จุดชมวิวแผงโซลาร์เซลล์ ไฮบริด

ถ่ายรูปใต้รูโบกก็เก๋ไปอีกแบบ

วัดภูพร้าวยามเย็นแม่น้ำาวน ใจกลางโขง ล่องแพ พักผ่อนพร้อมทานข้าวเที่ยง
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9กีฬา

‘พลอย ขอนแก่น’ ผงาดแชมป์สนุกหญิงโลกสมัยที่ 2

อังกฤษ • หลังจากที่พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ หรือ “พลอย 

ขอนแก่น” นักสนุกเกอร์หญิงทีมชาติไทย ชุดที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาเอเชียน อินดอร์ แอนด์ มาเชียลอาร์ตเกมส์ ที่ประเทศไทย

ในเดือน พ.ย.2566 ได้เดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์หญิงที่ประเทศ

อังกฤษ โดยการเดินทางไปครั้งนี้ นายกิตติพงษ์ พรชัย หรือหน่อย 

ปากน้ำา ผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ทีมชาติไทยเป็นผู้ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 25 

มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อตระเวนแข่งขันหลายรายการตาม

โปรแกรม หวังหาประสบการณ์ก่อนจะกลับมาร่วมทีมชาติไทยในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ ล่าสุด “พลอย ขอนแก่น” นักสนุกเกอร์หญิง

ทีมชาติไทย วัย 18 ปี ได้ลงแข่งขันรายการ “สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์

โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ “ติง จุน ฮุย สนุกเกอร์ อคา

เดมี” เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ โดยรายการนี้นักสนุกเกอร์สาว

ไทยลงแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว และโชคดีที่จับสลากได้

บายเข้าไปยืนรอในรอบ 8 คนสุดท้ายทันที และสามารถเข้าสู่รอบชิง

ชนะเลิศได้อีกครั้ง โดยในรอบชิงชนะเลิศ “พลอย ขอนแก่น” พบกับ 

ลิลลี เมลดรัม นักสนุกเกอร์สาวชาวออสเตรเลีย วัย 13 ปี ปรากฏ

ว่านักสนุกเกอร์สาวไทยที่ประสบการณ์เหนือกว่าชนะขาดลอย 3-0 

เฟรม (63-41, 68-54 และ 57-38) ทำาให้ “พลอย ขอนแก่น” คว้า

แชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกได้สำาเร็จ และเป็นการรักษาแชมป์

เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยไม่เสียเฟรมให้กับคู่แข่งอีกด้วย

เต็ง 1 ไม่พลาด ‘กษิดิศ-พัชรินทร์’ เข้าตัดเชือก

เมืองทองฯ • เทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 

1” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 ก.พ.

2565 ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) “บูม” กษิดิศ                                                  

สำาเร็จ นักหวดหนุ่มกรุงเทพฯ ทีมชาติชุดเดวิสคัพ 2021 และเป็นมือ

วางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ “สอง” ยุทธนา เจริญผล หนุ่มอ่างทอง 

ทีมชาติชุดเดวิสคัพ 2021 และเป็นมือวางอันดับ 6 ของรายการ ได้ 

2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ทำาให้กษิดิศผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ 

“แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ มือวางอันดับ 3 จากลพบุรี ที่เข้ารอบด้วย

การชนะกิติรัตน์ เกิดลาภี มือวางอันดับ 7 (กทม.) 2-0 เซต 6-4 และ 

7-6 (5) ด้านหญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช สาวขอนแก่น 

เต็ง 1 ของรายการ ผ่านเข้ารอบได้หลังชนะ “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

มือวางอันดับ 8 (นนทบุรี) 6-1, 3-0 Retd. (สลักทิพย์ถอนตัวเพราะมี

อาการเวียนศีรษะ) โดยพัชรินทร์เข้ารอบรอง พบลีเดียร์ พอดโกริชานี 

(สุราษฎร์ธานี) ที่ชนะกมลวรรณ บัวแย้ม มือวางอันดับ 4 (ชลบุรี) 2-1 

เซต 3-6, 6-4 และ 7-6 (4) ส่วนผลคู่อื่น ชายเดี่ยวรอบก่อนรอง ธน

เพชร ฉันทะ (มือวาง 4-ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ พงศภัค เกิดลาภี (มือ

วาง 8-กทม.) 6-4, 7-6 (6) จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (มือวาง 5-กทม.) ชนะ 

ศรัญพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ (มือวาง 14-นนทบุรี) 3-6, 6-2 และ 6-0, หญิง

เดี่ยว รอบก่อนรอง วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) ชนะ สุนทรี 

อาภานุกูล (เพชรบุรี) 6-3, 6-4 ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต (มือวาง 2-นนทบุรี) 

ชนะ ธมจันทร์ มอมขุนทด (มือวาง 6-นครราชสีมา) 7-5, 6-3

‘ฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟคลินิก 2022’

กรุงเทพฯ • ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) ร่วมสานฝันนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ของไทยอีกครั้งกับ

กิจกรรม “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” 

เชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักในกีฬากอล์ฟที่มีอายุ 12-15 ปี เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาทักษะจากโปรกอล์ฟชื่อดังผ่านช่องทางออนไลน์ รวม

ทั้งฝึกฝนการตีกอล์ฟด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยกำาหนด

จัดกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ทรัสต์กอล์ฟ ศูนย์ฝึกซ้อม

และพัฒนาศักยภาพ อิมพีเรียลเวิลด์ สำาโรง จังหวัดสมุทรปราการ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://

hondalpgathailand.com/junior-golf-clinic/ น้องๆ เยาวชนจะได้มี

โอกาสในการร่วมพูดคุยและรับฟังเคล็ดลับการพัฒนาทักษะจากโปร

กอล์ฟชื่อดัง เพื่อการมุ่งสู่เส้นทางกอล์ฟอาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ 

พร้อมร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยใน

การฝึกวงสวิงจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง Full Swing Simulator สนาม

กอล์ฟจำาลองเสมือนจริงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Putt View ระบบ

แสดงผลเส้นทางการพัตต์เสมือนจริง รวมทั้ง Mini Golf Outdoor 

สนามมินิกอล์ฟกลางแจ้ง ณ ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพที่ทัน

สมัยที่สุดของทรัสต์กอล์ฟ เยาวชนที่สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ถึง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดเพิ่มเติม การประกาศราย

ชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://

hondalpgathailand.com/junior-golf-clinic/ เช่นเดียวกัน.

กรุงเทพฯ • “โค้ชแบน” ชม อิสสระ กุนซือคู่แข่งเป็นคนที่มีความ

สามารถอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่าเขาเปลี่ยนประจวบฯ ไปในทางที่ดี

ขึ้นเรื่อยๆ แต่แบงค็อกหวังสามแต้มเพื่อลุ้นแชมป์ลีกต่อ ขณะที่                    

“อิสสระ” หวังประจวบฯ ปลดล็อกในบ้านได้ครั้งแรกฤดูกาลนี้ ชม

แบงค็อกมีคุณภาพ และพี่แบนก็เป็นโค้ชระดับพระกาฬ 

การแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก นัดที่ 21 คู่ระหว่าง พีที ประ 

จวบ เอฟซี ทีมอันดับ 15 จะเปิดสามอ่าว สเตเดียม รับทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด รองจ่าฝูง วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. 

ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY โดยล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ 

ทั้งสองทีมเพิ่งคว้าชัยชนะผ่านเข้ารอบ 8 ทีมของรีโว่ ลีก คัพ

“โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทรู แบงค็อก 

กล่าวว่า “ที่ผ่านมาตัวผมก็ทำางานร่วมกับสตาฟฟ์โค้ชมาตลอดสาม

เกมที่ผ่านมา และพยายามวิเคราะห์ มองข้อผิดพลาด ในการปรับปรุง

ทีมให้ดีขึ้น แต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเสียดายที่เราไม่ได้คุมการ

ซ้อมด้วยตัวเอง เพราะติดโควิด แต่ก็พยายามให้

คำาแนะนำาในสิ่งที่เราทำามาตลอดเพื่อให้ทีมทำาให้

ดีขึ้น”

“ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าทีมมีความมุ่งมั่น

และกระหายในชัยชนะมากขึ้น ในจุดที่เราทำาได้

ไม่ค่อยดีในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างการจบสกอร์ 

เราก็สามารถทำาประตูได้มากขึ้นจากเกมล่าสุด”

“สำาหรับการเจอกับประจวบฯ พวกเขา

กำาลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีมาก หลังจาก

ที่เอาชนะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาเมื่อสุดสัปดาห์

ก่อน และการเสริมทัพในช่วงเลกสองก็ได้

นักเตะดีๆ เข้ามาเสริมเยอะมาก แต่

เกมนี้สิ่งสำาคัญคือเราต้องโฟกัส

ที่ตัวเอง และพยายามเก็บสาม

แต้มให้ได้ เพื่ออยู่ในเส้นทาง

ลุ้นแชมป์”

“สำาหรับตัวอิสสระ 

เขาเป็นคนที่มีความสามารถ

อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการ

จัดการเกม และเห็นได้ชัด

ว่าเขาเปลี่ยนประจวบฯ ไป

ในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และเห็น

ได้ชัดจากการที่พวกเขาเริ่มได้

ผลลัพธ์ที่ดีใน 2-3 เกมหลัง”

“การทำางานร่วมกันกับ

การต้องมาแข่งขันกัน มันเป็น

ความแตกต่างกัน มันก็ต้องสู้กันด้วยการวางแท็กติก และแน่นอนว่า

ตัวผมจะไม่ประมาทและมีสมาธิในเกมมากที่สุด”

“สำาหรับสถิติของประจวบฯ จริงอยู่ว่าพวกเขายังไม่ชนะใครใน

บ้านในลีกปีนี้เลย แต่ฟุตบอลเราต้องมองเกมต่อเกมมากกว่า เขาอาจ

จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลดล็อก และสร้างปัญหาให้กับเรา ตัวเราก็

ต้องพยายามทำางานหนัก และเอาชนะพวกเขาให้ได้เหมือนกัน แต่เท่า

ที่วิเคราะห์ที่ผ่านมา การเล่นในบ้านพวกเขาเองก็ทำาได้ดี เพียงแค่ไม่

ได้ผลการแข่งขันเท่านั้น”

“สุดท้ายก็ขอบคุณแฟนบอลแบงค็อกทุกคนที่ให้กำาลังใจตัวผม

และน้องๆ ในทีม เกมนี้เราก็จะพยายาม

ทำาเต็มที่เพื่อคว้าสามแต้มออกไปให้แฟน

บอลให้ได้ครับ”

ทางด้าน “โค้ชหระ” อิสสระ ศรีทะ

โร หัวหน้าผู้ฝึกสอนพีที ประจวบฯ กล่าว

ว่า “เราอาจจะต้องเช็กนักเตะบางรายที่

เล่นในเกมบอลถ้วยมาในวันพุธ แต่ ณ 

ตอนนี้เท่าที่เห็นคือทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ดี”

“แน่นอนว่าในเกมบอลถ้วย เรา

ได้ใช้เด็กไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นเพราะเรา

ต้องการให้เด็กทุกคนในทีมได้สัมผัส

เกม เพราะบางคนช่วงที่ผ่านมาไม่

ค่อยได้ โอกาสลงเล่น และบางคนเรา

ลอสแองเจลิส • แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอร์เตอร์แบ็กของกรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นเอฟแอลเอ็มวีพี

ประจำาปี 2021 ไปครอง นับเป็นการคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปี

ที่สองติดต่อกันและเป็นสมัยที่สี่ในการเล่นอาชีพ

แอรอน ร็อดเจอร์ส กลายเป็นผู้เล่นคนที่สองในประวัติศาสตร์

เอ็นเอฟแอลที่สามารถคว้ารางวัลเอ็มวีพีประจำาฤดูกาลได้ถึง 4 สมัย 

โดยเป็นรองเพียงเพย์ตัน 

แมนนิง ที่คว้าเอ็มวีพีไป

ทั้งหมด 5 สมัย

ในช่วงฤดูกาลปกติ

ของศึกอเมริกันฤดูกาล 2021 

ร็อดเจอร์สขว้างไปทั้งหมด 

37 ทัชดาวน์ จากระยะหลา

รวม 4,115 หลา และที่

สำาคัญตลอดทั้งฤดูกาลขว้าง

เสียอินเตอร์เซ็ปต์เพียง 4 

ครั้งเท่านั้น

ร็อดเจอร์สเข้าฤดูกาล

ที่ผ่านมาด้วยวัย 36 ปีพร้อม

กับรางวัลเอ็มวีพีสมัยท่ีสาม                                    

อย่างไรก็ตาม ฟรอนต์ออฟ 

ฟิศของกรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส 

เนื่องจากร็อดเจอร์สกล่าวว่า เขาเริ่มคิดถึงการอำาลาวงการหลังจบ

ฤดูกาล 2020

แต่ในที่สุดร็อดเจอร์สก็ไปรายงานตัวในเทรนนิงแคมป์ของทีม 

และเปิดฤดูกาลอย่างน่าผิดหวังด้วยการแพ้นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส แต่

สุดท้ายร็อดเจอร์สสามารถพาทีมคว้าทีมวางอันดับหนึ่งของสายเอ็น

เอฟซี ทั้งที่ยังเหลือเกมในฤดูกาลปกติอีก 1 เกม

ร็อดเจอร์สลงเล่นเป็นตัวจริงพากรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส คว้า

ชัยชนะ 13 เกม แพ้เพียง 3 เกม แต่เกมกับแคนซัส ซิตี ชีฟส์ ไม่ได้

ลงสนามเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19

“เป็นช่วงเวลา 17 ปีที่น่าทึ่งมาก” ร็อดเจอร์สกล่าวถึงการ

เล่นให้แพ็กเกอร์สระหว่างพิธีมอบรางวัลที่ลอสแองเจลิส “ผมต้อง

ขอขอบคุณมากสำาหรับความทรงจำาและช่วงเวลาตลอดหลายปีที่                                                         

ผ่านมา”

ส่วนรางวัลอื่นๆ ที่น่าสนใจ โจ เบอร์ โรว์ ควอร์เตอร์แบ็กของ

ซินซินเนติ เบงกอลส์ คว้า

รางวัลคัมแบ็กเพลเยอร์ออฟ

เดอะเยียร์ หลังพาเบงกอลส์

เข้าชิงซูเปอร์ โบว์ลสำาเร็จ ทั้งที่

ฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบาดเจ็บที่

เข่าซ้ายเอ็นฉีกขาดหลายเส้น

จากเกมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2020

จามาร์ เชส ปีกของ

เบงกอลส์ คว้ารางวัลรุกกี้

ออฟเดอะเยียร์ ในเกมบุกจาก

ผลงานการรับบอล 81 ครั้ง 

1,455 หลา 13 ทัชดาวน์ เฉลี่ย                                            

แล้วรับบอล 1 ครั้งได้ระยะ 

18 หลา

ที.เจ.วัตต์ส ไลน์แบ็ก   

เกอร์ของพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส คว้ารางวัลผู้เล่นทีมรับยอดเยี่ยม

แห่งปี ดีเฟนซีฟเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ จากผลงานการแซ็ก 22.5 

ครั้ง เทียบเท่าสถิติตลอดกาลของไมเคิล สตราแฮน

ไมกาห์ พาร์สัน ไลน์แบ็กเกอร์ของดัลลัส คาวบอยส์ คว้า

รางวัลรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ฝั่งทีมรับ ด้วยผลโหวตเอกฉันท์เป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์จากผลงาน 13 แซ็กจาก 16 เกม อัดควอร์เตอร์แบ็ก

ไป 30 ครั้ง และไมค์ วราเบล ของเทนเนสซี ไททันส์ รับรางวัลโค้ช

ยอดเยี่ยมแห่งปี. 

ต้องการให้พยายามรักษาฟอร์ม”

“แน่นอนว่าเกมกับแบงค็อกถือเป็นงานที่ยาก เพราะพวกเขา

คือทีมหัวตาราง แต่เราได้เล่นในบ้าน เราก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ การที่

เรายังไม่ชนะใครในบ้านในลีก มันถือเป็นความท้าทายของเรา ที่จะ

ทำาอย่างไรถึงจะปลดล็อกได้ ความกดดันมันมีแน่นอน แต่หากมองเนื้อ

งาน เราต้องแกะให้ออกว่าเราจะทำาอย่างไร ตอนนี้ขวัญกำาลังใจในทีม

ถือว่าดีมาก หลังจากที่ชนะมาสามเกมติดต่อกัน”

“ที่ผ่านมาในบ้านผมมองว่าเราทำาได้ดี แต่ฟุตบอลบางครั้งพอ

เราเล่นในบ้านตัวเอง เรามุ่งมั่นมากเกินไป และอาจจะลืมเรื่องความ

รัดกุม แต่เกมเยือนที่ผ่านมา ตอน

นี้เราได้สภาพจิตใจมาแล้ว เราต้อง

พยายามรักษามาตรฐานให้ได้ และ

ทำาผลงานให้ได้ดีอีกครั้งในเกมลีกนัด

ต่อไป”

“แบงค็อกมีคุณภาพ และพี่

แบน (ธชตวัน ศรีปาน) ก็เป็นโค้ช

ระดับพระกาฬ สำาหรับตัวผมเป็นเรื่อง

ดีที่ได้ทำางานร่วมกับคนเก่งๆ อย่างพี่

แบน เพราะพี่แบนก็ช่วยให้เราพัฒนา 

การมาสู้กันวันนี้ก็ถือเป็นโจทย์หนึ่งที่

ค่อนข้างท้าทาย”

“สุดท้ายก็ขอฝากแฟนบอลมา

เชียร์พวกเราในบ้านกันเยอะๆ มาให้

กำาลังใจกัน และเราจะอยู่ในไทยลีก

ต่อไปด้วยกันครับ”

สำาหรับการแข่งขันรีโว่ ไทย

ลีก 2021/22 แมตช์เดย์ที่ 20 มีดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. หนองบัว พิชญ เอฟ

ซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด ณ สนาม พิชญ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง 

AIS PLAY, เวลา 18.00 น. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ททบ.5-AIS PLAY), เวลา 

18.00 น. สมุทรปราการ ซิตี้ พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สมุทรปราการ                                                                                            

สเตเดียม (GMM 25-AIS PLAY), เวลา 19.00 น. ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ ลีโอ เชียงราย สเตเดียม (AIS PLAY)

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี พบ สุพรรณบุรี เอฟซี ณ มิตรผล สเตเดียม (GMM 

25-AIS PLAY), เวลา 18.30 น. ชลบุรี เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟ

ซี ณ ชลบุรี สเตเดียม (AIS PLAY) และเวลา 19.30 น. การท่าเรือ 

เอฟซี พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ณ สนามแพท สเตเดียม (PPTV HD                             

36-AIS PLAY).

ร็อดเจอร์สคว้าเอ็มวีพีสองสมัยซ้อน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกทรูวิชั่นส์ สร้างประวัติศาสตร์

ครั้งแรกกับการ ถ่ายถอดสดศึก “ซูเปอร์ โบว์ล ครั้งที่ 56” (Super 

Bowl 2022) ชวนแฟนกีฬามาร่วมลุ้นและเชียร์การแข่งขันสุด

ยิ่งใหญ่ของ อเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ เช้าวันจันทร์ที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. (เวลาไทย) ดู ลอสแอนเจ

ลิส แรมส์ ปะทะ ซินซินเนติ เบงกอลส์ ยิงสดจาก สนาม SoFi 

Stadium นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่จอยักษ์ในโรงวี

ไอพีให้คอกีฬาได้ชมฟรีกันสดๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ โรงภาพยนตร์ 

Honda Ultimate Screen 1 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สามารถลง

ทะเบียนร่วมเล่นเกมเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook Majorgroup 

และ Facebook TrueVisions รับจำานวนจำากัด 70 ที่นั่ง..••..

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับไอเอ็ม

จี ประกาศความพร้อมในจัดกอล์ฟอาชีพสตรี “ฮอนด้า แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด์ 2022” ครบรอบปีที่ 15 วันที่ 10-13 มีนาคม 2565 ณ 

สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี โดยจัดแถลงข่าววัน

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom พบกับนักกอล์ฟสาวชั้นนำาที่จะมา

ร่วมพูดคุย อาทิ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมือ 34 ของ

โลก แชมป์รายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 และ “โปร

พราว” ชเนตตี วรรณแสน แชมป์สองสมัยรอบคัดเลือก ฮอนด้า 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ยืนยันการเข้าร่วมงานแถลงข่าว

ได้ที่วิวาลดี้พีอาร์ คุณวีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ) โทร.09-2593-6944 

อีเมล veerawan.s@vivaldipr.com หรือคุณธันยาภรณ์ กาญจนะโหติ                                                         

(หญิง) โทร.08-4249-9236 อีเมล tanyaporn.k@vivaldipr.

com..••..“เสี่ยตังค์ “โปรโมเตอร์ปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ ร่วม

กับ เพชรยินดี บ๊อกซิ่ง โปรโมชั่นจำากัด ระเบิด ศึกยอดมวยโลก 

WBC ASIA วันอังคารที่ 15 ก.พ.65 ณ วิกรังสิต จ.ปทุมธานี คู่

เอก ก้องฟ้า ซีพีเอฟ ป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC รุ่นซู

เปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ กับ เพชรสยาม เพชร ปตอ. พร้อมคู่

มวยในรายการรวม 6 คู่ ยิงสดช่องทรูโฟร์ยู เวลา 18.00 น.เป็นต้น

ไป..••..ข้ามมาที่เย็นวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ.  เวลา 19.30 น. พีพี

ทีวี เอชดี ช่อง 36 เอาใจแฟนบอลไทยด้วยการถ่ายทอดสด ฟุต                                                                 

บอลไฮลักซ์ รี โว่ ไทยลีก ชม “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟ

ซี เปิดบ้านชน “ช้างเผือก” เชียงใหม่ ยูไนเต็ด โดยทั้งคู่เพิ่งเก็บ

ชัยชนะแรกในเลก 2 ได้มาหมาดๆ ต้องลุ้นกัน..••..ฝากถึงสมาชิก 

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน วันจันทร์

ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันแห่งความรัก “วาเลนไทน์เดย์” นาย

ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดงาน

มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ที่ห้อง 222 สนามราชมัง

คลาฯ หัวหมาก เริ่มเวลา 12.0 น. มีอาหารเลี้ยง รบกวนพาบุตร

สวมชุดนักเรียน นักศึกษามารับทุนด้วยครับ.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รวมตัวเพื่อเดินทางไปประเทศ

กัมพูชาเพื่อร่วมทำาการแข่งขัน หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดนี้ ได้เก็บตัว

ฝึกซ้อมตลอด 3 วันที่ผ่านมา ที่พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด

ชลบุรี

ซัลบาดอร์ บาเลโร กาเซียร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “การ

เก็บตัวที่ผ่านมาถือว่าสำาคัญมาก เพราะเราได้มีเวลาฝึกซ้อมร่วมกัน

หลายครั้ง และมีเกมอุ่นเครื่อง รวมถึงมีนักเตะใหม่หลายรายได้เข้า

มาอยู่กับทีมชาติ ทั้ง อนุศักดิ์ ใจเพชร และธีรศักดิ์ เผยพิมาย ได้เห็น

การปรับตัวของพวกเขา มาช่วยยกระดับทีมของเรา” 

“สิ่งที่เน้นย้ำากับนักเตะในการเดินทางไปกัมพูชา คือเราได้

ทราบข่าวเรื่องการถอนตัวของอินโดนีเซีย เพราะปัญหาเรื่องโควิด 

เราเองต้องปฏิบัติตามกฎ มาตรการ ในการอยู่บับเบิลทุกอย่าง เพื่อให้

ทุกคนปลอดภัย และพยายามช่วยเหลือ”

“สำาหรับเป้าหมายในครั้งนี้ เรารู้ว่าทีมเรามีอายุน้อยที่สุด แต่

มันเป็นโอกาสสำาหรับเรา เพื่ออนาคตของทีมรุ่นนี้ ในการพัฒนานัก

เตะในระดับให้สูงในอนาคต อย่างฟุตบอลเยาวชนโลก นี่คือก้าวแรก 

การเจอกับนักเตะอายุมากกว่าจะทำาให้ทีมพิสูจน์ตัวเองและยกระดับ

ขึ้นมา”

“ที่ผ่านมาเราสัมผัสได้ถึงกำาลังใจจากแฟนบอลทุกคน เพื่อ

ช่วยเหลือพวกเราในการไปกัมพูชา ทุกคนมีส่วนสำาคัญ นักเตะทุกคน 

สตาฟฟ์โค้ช จะพยายามตอบแทนแฟนบอลด้วยการทำาผลงานให้ดี

ที่สุด และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในสนาม”

สำาหรับในช่วงเช้าก่อนออกเดินทางนั้น เวลา 08.00 น. ณ พัฒนา 

กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก

ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทำาการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายใน

ประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศกัมพูชา การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้

เวลา 2 ชั่วโมง โดยเน้นย้ำาเรื่องของแท็กติกและวิธีการ ก่อนที่จะลงสนาม

เกมแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์

หลังการฝึกซ้อม สิทธา บุญหล้า กองกลางทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จากสโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ 

เอฟซี กล่าวว่า “สภาพร่างกายตอนนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ และรู้สึก

ดี การฝึกซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นและดีมากๆ” สิทธากล่าว

“การร่วมงานกับโค้ชซัลบา เราทำางานร่วมกันมานานแล้ว ไม่ต้อง

ปรับอะไรเยอะเท่าไหร่ เพราะเราเข้าใจว่าโค้ชต้องการอะไร ทุกคนในทีม

ก็ทำาได้ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเชื่อว่าจะทำาผลงานได้ดี”

“ผมจะคอยบอกเพื่อนว่าพยายามให้กล้าเล่นและไม่ต้องกลัว 

เพราะผมเชื่อว่าเรามีคุณภาพ เป้าหมายคือจะพยายามทำาให้ดีที่สุด ส่วน

ผลแพ้-ชนะก็ต้องมารอดูกันอีกที ฝากแฟนบอลให้กำาลังใจพวกเรา คอย

ติดตามทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับ”

โดยโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่น

ประจวบตั้งเป้าชนะในบ้านนัดแรก

นโยบายปี 2565 • มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร 

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด ถ่ายภาพ

ร่วมกันในงานแถลงนโยบายประจำาปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่ทัน

สมัยและปลอดภัยด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา.

อายุไม่เกิน 23 ปี มีดังนี้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022 พบกับ สิงคโปร์ เวลา 19.00 น. ที่

ปรินซ์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง True4U และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2022 พบกับเวียดนาม เวลา 19.00 น. ที่ปรินซ์ สเตเดียม ถ่ายทอด

สดทาง True4U

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยจะนำาทีมแชมป์กลุ่ม และอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 1 

จาก 3 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ.

สิทธา บุญหล้า กองกลางทีมชาติไทย

‘ช้างศึก’U23ยกทัพเข้ากัมพูชา

‘สิทธา’พร้อมล่าแชมป์อาเซียน 

อิสสระ ศรีทะโร

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบฯ

ขุนพล ทรู แบงค็อก หวังเก็บ 3 แต้มเพื่อไล่จ่าฝูง
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10 บันเทิงเทศ

ผมเช� อวานักชิมอาหารอีสานนอยคนนักท่ีจะไมรูจักช� อของ

รานไกยางเสือใหญ ซ่ึงเปนรานอาหารระดับตํานานของไกยางอันลือ

ช� อท่ีเปดบริการใหความอรอยแกนักชิมมานานกวา 35 ป

คุณวุฒิไกร เศรษฐี ท่ีเพ� อนๆ เรียกช� อเลนๆ วา กา ทายาท

รุนท่ี 2 ของราน เลาใหฟงถึงประวัติของรานไกยางเสือใหญวา เร่ิม

ต้ังแตคุณพอคือ คุณรักบีระซิงห เศรษฐี ซ่ึงเปนคนไทย เช้ือสาย

อินเดีย มีปูยาเปนชาวอินเดียแทๆ  และก็เปนแขกรุนแรกๆ ท่ีกิน

หมู สวนคุณแมคือ คุณสุพิศ เปนชาวจังหวัดอุบลราชธานีไดมา

ต้ังถ่ินฐานในซอยเสือใหญอุทิศใกลๆ  วิทยาลัยครูจันทรเกษม (ช� อ

เดิม) เปดรานขายขาวแกงและอาหารตามสั่งช� อ 

เจริญสุข เพราะคุณแมมีฝมือในการหมักไกหมัก

ปลา ซึ่งเปนสูตรเฉพาะของตัวเอง โดยเฉพาะปลา

ดุกนั้น ปรมาจารยทางดานอาหารของประเทศไทย 

คือ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน เจาของคอลัมน

เชลลชวนชิมที่โดงดัง เคยถึงกับมานั่งดูกรรมวิธี

การหมักปลาดุกของคุณสุพิศวาหมักอยางไรถึง

ทําใหปลาดุกที่เม� อนํามายางจึงมีรสชาติอรอยมาก 

ประทับใจในฝไมลายมือจึงใหปาย เชลลชวนชิม 

แกรานมาชิม คุณแมสุพิศจึงเลิกขายขาวแกง ขาย

แตอาหารตามสั่งเพียงอยางเดียว และเปลี่ยนช� อ

รานเปนช� อตามซอยที่ตั้งรานวา ไกยางเสือใหญ

อาหารตามสั่งโดยเฉพาะไกยาง ปลาดุกยาง 

ขายดี ลูกคาที่มารานตางก็สั่งมาชิม

รานไกยางเสือใหญขายดิบขายดีจนอยูตัวแลวคุณวุฒิไกร

ซึ่งคลุกคลีกับรานมาตั้งแตเด็กๆ มีความรู

เร� องอาหารเปนอยางดีจึงตอยอดของรานเพิ่ม

อีก โดยออกมาเปดสาขาที่พลัมคอนโด ถนน

แจงวัฒนะ ซึ่งมีพื้นที่กวางขวางลุกนั่งสบาย มี

ที่จอดรถมาก โดยนําเมนูเด็ดๆ ของรานไกยาง

เสือใหญมาอยางครบครันและยังไดเพิ่มเมนู

เด็ดๆ เปนสูตรเฉพาะของคุณวุฒิไกรที่หากิน

ยากอีกหลายอยางดวย

มาถึงรานแลวจะเลือกนั่งในหองสวนตัว

หรือนั่งหองรวมแอรเย็นฉ่ําดานริมถนนมอง

ดูรถราผานไปมาก็ไดตามใจชอบ สําหรับน้ํา

ด� มถาเปนคนรุนเกาแบบผมขอแนะนําใหสั่ง 

โอเลี้ยง มาจิบใหช� นใจกอน ซึ่งโอเลี้ยงของที่

นี่เปนสูตรพิเศษของคุณกาเอง จิบแลวช� นใจ

จริงๆ ทําใหหวลคิดถึงอดีต

เคยไดกินรสชาตินี้

สวนอาหารนั้นมา

รานไกยางแลวไมสั่งมาชิมก็

เห็นจะผิดไป ไกยางที่นี่จะเลือกสั่งทั้งตัวหรือครึ่งตัวก็ได ราคาตัว

ละ 240 บาท ครึ่งตัว 120 บาท ซึ่งกวาจะมาเปนไกยางที่มีรสชาติ

อรอยไดนั้น คุณกาจะตองเลือกไกสดสามสายพันธุมาหมักกับสาม

เกลอ เกลือ ซอสปรุงรส แลวนําไปยางบนเตาถานจนสุก หนัง

กรอบ ยกออกมาเสิรฟพรอมกับน้ําจิ้มเปนสูตรพิเศษที่ไมเหมือน

ใคร ใชไดสารพัดประโยชนจะใชจิ้มอะไรก็ได ซึ่งน้ําจิ้มนี้คุณกา

กําลังจะทําสงออกขายยังตางประเทศ แตถาชอบแบบน้ําจิ้มแจว

ก็มีใหเลือกตามใจชอบ เนื้อไกจะหอม นุม กําลังดี เคี้ยวสูฟน ผม

ชอบที่ตรงหนังไกยางไดกรอบอรอยดี

วิธีกินไกยางใหอรอยตองใชมือฉีก กินเปลาๆ แบบไมตองจ้ิม

อะไรก็จะไดรสชาติแทๆ  แตถาอยากใหมีรสชาติจัดจานมากข้ึนก็

จ้ิมนํ้าจ้ิมสูตรพิเศษของคุณกาท่ีทําจากพริกช้ีฟาแดง (ใสเยอะมาก) 

กระเทียม นํ้าสมสายชู นํ้าตาล เกลือ โดยไมมีแปงและนํ้าผสม

เมนูท่ีสมัยน้ีหากินยากทุกๆ ที แตอรอยมากเหลือเกิน คือ

ปลาเน้ือออนทอดกระเทียม คุณกาจะมีแหลงปลาสดๆ จาก

จังหวัดนครสวรรค ส่ังมาใหท่ีรานตลอด เน้ือของปลาเน้ือออนน้ันนัก

ชิมก็คงจะรูดีวามีความอรอยอยางไร เพราะเปนปลาท่ีมีเน้ือละเอียด 

นุม หวาน หอม ปลาบางตัวมีนํ้าหนักมากกวา 1 กิโลกรัม ท่ีน่ีพอ

ครัวจะนําปลามาทําความสะอาดแลวบ้ัง

ใหถึงกางกลางนําไปทอดจนกรอบ เน้ือ

ดานในนุม ราดดวยกระเทียมพริกไทยสูตร

เฉพาะของทางราน เพียงแคกินเฉพาะ

กระเทียมกับพริกไทยสดๆ ทอดกรอบก็

แทบจะคุมแลว ไมนับรวมความอรอย

หวานหอมมันของเน้ือปลา อยาไดพลาด

เปนอันขาด

ถาอยากกินกับขาวขอแนะนําใหส่ัง 

กุงหลนผักสด มาชิม ฝมือหลนกุงของราน

ไกยางเสือใหญ สาขาแจงวัฒนะไมเปน

สองรองใคร หอมกล่ินกะทิกินกับผักสดๆ 

และขาวสวยรอนๆ ก็จะอ่ิมจนแทบจะลุก

ไมข้ึนเชียว

ยังมีเมนูอรอยๆ อีกหลายอยาง 

สําหรับคอเน้ือขอแนะนําใหส่ัง เน้ือยางจ้ิม

แจว มาชิม ซ่ึงเน้ือของท่ีน่ีคุณกาจะใชเน้ือ

โคขุนอยางดี ยางจนพอสุกดี เค้ียวสนุก

สูฟนหรือสมตํา มีใหเลือกท้ัง สมตําไทย 

สมตําลาว สมตํากุงสด สมตําปูมากุงสด ฯลฯ

สําหรับของหวานตบทายท่ีพลาดไมไดอยางเด็ดขาด คือ 

ไอศกรีมมะพราวกะทิสด เพราะเปนของดีของอรอยคูกับรานมานาน

ถึง 35 ป ใครไปใครมาตองส่ังมาชิมจะช� นอกช� นใจมากครับ

สําหรับผูท่ีมารวมงานศพท่ีวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เม� อ

ฌาปนกิจศพหรือพระสงฆสวดพระอภิธรรมเสร็จส้ินแลว มองหาท่ี

กินม้ือเย็นท่ีใดจึงจะเหมาะ ขอแนะนําใหแวะท่ีรานไกยางเสือใหญ 

ถนนแจงวัฒนะ ซ่ึงเปนทางผานกลับพอดี จะไมผิดหวังครับ

สําหรับชาวสายไหม รานไกยางเสือใหญ ของคุณวุฒิไกร 

เศรษฐี จะมีกําหนดเปดใหบริการความอรอยแกลูกคา เร่ิมต้ังแตวัน

ท่ี 15 กุมภาพันธน้ี เชิญแวะชิมแวะอุดหนุนอาหารอีสานฝมือระดับ

ตํานานไดครับ

ชิมอาหารอรอยที่ราน

ไกยางเสือใหญ
ถนนแจงวัฒนะ

ช� อราน ไกยางเสือใหญ สาขาแจงวัฒนะ

เจาของ คุณวุฒิไกร (กา) เศรษฐี

สถานที่ ถนนแจงวัฒนะ จากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะผานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ขามสะพานชิดซายทันทีจะพบโครงการ (PLUM) พลัมคอนโด เลี้ยวซายเขาโครงการจะพบรานอยูดานซายมือ 

ขับรถผานปอมยาม มีที่จอดรถมากมาย รานเปดบริการ ตั้งแตเวลา 9.30-22.00 น. โทรศัพท 09-5896-0413, 09-

2486-6500 (ถาขับรถเลยทางเขา เขาทางซอยแจงวัฒนะ 1 ได)

คิรต ซูมา สตารลูกหนังของพรีเมียรลีก วัย 27 กะจะเรียกเรตติ้ง

เอาฮา โพสตวิดีโอขณะที่ตัวเองกําลังหัวเราะคิกคักไลกวด ไลเตะ

แมวในบาน ที่วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงอยางบาคลั่ง เหตุการณเกิด

ขึ้นหลังเกมเอฟเอคัพเม� อวันอาทิตยที่ผานมา แตปรากฏวาตัวเองงานเขา

ซะแลวจากคลิปวิดีโอนี้ ที่ ไมน�าจะเปนที่ถูกใจสําหรับคนรักสัตวและทาส

แมวทั้งหลาย และกองหลังผิวสีของเวสตแฮมจะยังหัวเราะออกอีกหรือ

เปลา เม� ออาดิดาสยกเลิกการเปนสปอนเซอรรองเทาฟุตบอลของนักเตะ

รายนี้ทันที ขณะที่ทาง RSPCA หรือสมาคมตอตานการทารุณกรรมสัตว 

เขาไปยึดบรรดาแมวเหมียวทั้งหมดไวในการดูแลแลว รวมถึงสโมสรตน

สังกัดสั่งปรับเงินเปนจํานวน 250,000 ปอนดอีกดวย

แมวทั้งหมดที่โดนเคิรต ซูมา นักฟุตบอลสโมสรเวสตแฮม ไลเตะ 

ไลขวางปาของใส โดนยึดไปคุมครองดูแลตอแลวโดย RSPCA สวนสโมสร

ตนสังกัดปรับเงินนักเตะเปนจํานวนเทากับคาเหน� อย 2 สัปดาหใหกับองคกร

กุศลเพ� อสัตว

เคราะหซ้ํากรรมซัด อาดิดาสยืนยันดวยเชนกันวา ซูมาตอนนี้โดนยก

เลิกสัญญาสปอนเซอรรองเทาฟุตบอลเรียบรอย โดยทางบริษัทกลาววา เขา

ในตอนนี้ ไมใชนักกีฬาที่มีสัญญาผูกพันกันอีกแลว

สวน Vitality UK สปอนเซอรของสโมสร เผยวา ไดระงับการสนับสนุน

นักเตะเรียบรอย โดยที่ Experience Kissimmee กับ Yield App กําลัง

พิจารณาอยูวาจะมีมาตรการอยางไรตามมา

ตอมาซูมาไดมีขอความเปนการแถลงออกมาวา “ผมตองการขอโทษ

สําหรับการกระทําของผม ไมมีขอแกตัวใดๆ สําหรับพฤติกรรมของตัวผมเอง 

ซึ่งผมเสียใจอยางสุดซึ้ง ผมตองการบอกดวยวาผมรูสึกเสียใจมากขนาดไหน

ที่สรางความตกใจใหกับใครที่ผิดหวังกับวิดีโอนั้น ผมอยากจะรับรองทุกคน

วา แมวของผม 2 ตัวยังสบายดีและมีสุขภาพดีแน�นอน พวกเขาเปนที่รัก

ของทุกคนในครอบครัว การกระทํานี้เปนเพียงเหตุการณเดียวที่เกิดขึ้น และ

มันจะไมเกิดขึ้นอีกแน�นอน”

ที่รายแรงกวาโทษปรับและการสูญเสียผลประโยชนทั้งหลายทั้งปวง

ขางตน คือขาวที่ออกมาวาเขาอาจโดนโทษจําคุกสูงสุดถึง 4 ปในฝรั่งเศส 

ประเทศบานเกิดของเขา เน� องจากการเตะและตบแมว

โชครายที่ตอนนี้มีคนย� นคํารองใหจัดการกับนักเตะวัย 27 ปรายนี้

อยางเด็ดขาดแลวที่กรุงปารีส หลังจากที่มีการเผยแพรวิดีโอขณะที่เขา

กําลังไลหวดสัตวเลี้ยงของเขาภายในบานมูลคา 2 ลานปอนดที่เอสเซ็กซ

นั่นทําใหนักกฎหมายที่ทําใหงานใหกับ La Fondation 30 Millions 

d’Amis กลุมสิทธิสัตวที่ใหญที่สุดในฝรั่งเศสปรึกษาเร� องนี้ตออัยการแลว

โฆษกของมูลนิธิกลาววา “เราขอประณามการกระทําที่โหดรายนี้ ขอ

ใหนักเตะรายนี้ถูกตัดช� อออกจากทีมชาติฝรั่งเศส และเราไดมีการย� นคํารอง

ทางกฎหมายกับเขาเปนที่เรียบรอย”

ตามมาตรา 113-6 แหงประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศส พลเมือง

ฝรั่งเศสสามารถถูกดําเนินคดีในขอหากระทําผิดทางอาญาในตางประเทศ

ได

และกฎหมายคุมครองสัตวฉบับใหมของฝรั่งเศสที่บทลงโทษหนัก ซึ่ง

‘เคิรต ซูมา’งานเขาเตะแมวจอคุก4ป

ปรับเงิน-สปอนเซอรถอน-ขับพนทีมชาติ

บังคับใชในป 2564 เทากับวา ความผิดในขอหา

ทารุณสัตวมีโทษจําคุกสูงสุด 4 ป และปรับเงินเปน

จํานวน 50,000 ปอนด

ทางดานเวสตแฮม หลังจากมีขาวเร� องคา

เหน� อยของเคิรต ซูมา ออกไป ก็ทําใหทางสโมสร

กําลังโดนนักเตะในทีมหลายคนกดดันเปนของ

แถม ไมใชเพราะลงโทษปรับเงินกองหลังผิวสีชาว

ฝรั่งเศส แตตองการใหทีมตนสังกัดเพิ่มคาเหน� อย

ของตัวเองใหมากกวาที่เปนอยู

ในตอนนี้ หลังรูวาซูมารับคา

เหน� อยถึง 125,000 ปอนด

ตอสัปดาห ซึ่งถือวาสูงสุด

ในทีม

อยาง มิคาอิล อัน

โตนิโอ ที่เพิ่งไดตอสัญญา

ใหมไมนาน กับอังเดร ยาร

มาเลนโก ไดคาเหน� อยอยู

ที่ราว 100,000 ปอนดตอ

สัปดาหเทานั้น รวมโบนัส

แลวอีกตางหาก ขณะที่นัก

เตะอีกจํานวนหนึ่งที่สําคัญ

ตอทีมไมแพซูมา ไมวาจะ 

เคแคลน ไรซ, โทมัส ซู

เซค, ปาโบล ฟอรนัลส 

และวลาดิเมียร คูฟาล 

ก็รับคาเหน� อยนอยกวา

อดีตกองหลังเชลซีรายนี้

อยูมาก.

‘เคิรต ซูมา’งานเขาเตะแมวจอคุก4ป

ปรับเงิน-สปอนเซอรถอน-ขับพนทีมชาติ
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11บันเทิงไทย

วันครบรอบ โดยเจ้าตัวได้ โพสต์คลิปโมเมนต์

เซอร์ไพรส์ พร้อมระบุข้อความว่า “Happy 

birthday and happy anniversary na kub. 

Well you Be my Love my wife? I love 

you my baby. เรายังไม่มีโอกาสได้ทำาพิธี

แต่งงานเลย แม่ผมก็ยังไม่ได้เจอหวาน

เลย แต่ความรักของพระเจ้าจะทำาให้เรา

รักกันตลอดไป

1 โครินธ์ 13:4-7 THSV11 ความ

รักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความ

ข้าพิธีวิวาห์เป็นที่

เรียบร้อยแล้วสำาหรับ

คู่ของแรปเปอร์หนุ่ม 

เดย์-จำารัส ทัศนละวาด หนึ่ง

ในสมาชิกวงไทเทเนียม และ

น้ำาหวาน-เขมจิรา กมุทชาติ 

ที่ล่าสุด (10 ก.พ.) ได้มีการ

จัดพิธีแต่งงานแบบคริสต์ใน

โบสถ์ ท่ามกลางความยินดีของ

ครอบครัวและเพื่อนๆ ทั้งใน-

นอกวงการ

ภายในงานมีการตรวจ

และทำาตามมาตรการป้องกันโค

วิดอย่างเคร่งครัด ฝ่ายเจ้าสาว 

น้ำาหวาน เขมจิรา ได้ โพสต์แจ้ง

แขกที่มาร่วมงานทุกท่าน (รวมถึงบุตรหลาน) ต้องทำาการตรวจ

วัดไข้, แสดงบัตรฉีดวัคซีน 2 เข็ม และบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน

ตัวตน หรือหากมีการตรวจ ATK มาก่อนภายใน 24 ชม. ให้ถ่าย

ภาพไว้เพื่อนำามายืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมพิธีเพื่อความปลอดภัย

ซึ่งทั้งคู่ได้ขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยข้อจำากัดหลาย

อย่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน พร้อมขอบคุณแขกผู้มี

เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน

สำาหรับเส้นทางความรักของเดย์ ไทเทเนียม และน้ำาหวาน 

เขมจิรา ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาหลายปี จนเมื่อต้นปี 2564 ฝ่าย

ชายได้คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานมอบเป็นของขวัญวันเกิดและ

เ

รักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบ

คาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำา

ความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่

ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุก

อย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความ

ทรหดอดทนอยู่เสมอ”  

หลังจากนั้นในช่วงปลายปี 2564 

ก็ได้เฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ขอประทานพร-รับประทานน้ำา

พระพุทธมนต์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา

รามราชวรวิหาร พร้อมถวายเครื่องสักการะ

และรับพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่ ภาย

ใต้บรรยากาศสุดชื่นมื่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของ

คู่บ่าวสาว ก่อนที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จะจูงมือ

กันเข้าสู่พิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นชีวิต

ครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ.

‘เอ๊ะ อิศริยา’คืนจอในรอบ10ปี

ดึง‘เคลลี่-หยาด’เวิร์กช็อป‘เลือดกากี’
เป็นตำานานของนักแสดงเจ้าบทบาทอีกคน สำาหรับ 

เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น หลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนาน

กว่า 10 ปี ล่าสุดกลับมารับละครอีกครั้งในเรื่อง เลือดกากี 

ทางช่อง 8 ละครพีเรียดสุดดรามา ที่เป็นเรื่องราวความเข้ม

ข้น เล่าผ่านตัวละครผู้หญิงสองคนว่าใครคือ เหยื่อ หรือ ผู้

กระทำา แถมงานนี้บทบาทที่สาวเอ๊ะรับก็ฉีกแนว ชนิดที่เรียก

ว่าแฟนละครต้องเซอร์ไพรส์ การันตีผลงานสุดพรีเมียม ทั้ง

จัดเองและเล่นเอง สร้างความฮือฮาให้กับแฟนละครไม่น้อย 

หลังจากที่รอคอยการกลับมาของนางเอกคนนี้ ล่าสุด

ละครเรื่อง เลือดกากี ได้มีการเวิร์กช็อปอ่านบทสุดเข้มข้น

และเผยโฉมหน้านักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำาโดย หยาด 

หยาดทิพย์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, เขตต์ ฐานทัพ, อินดี้ อินทัช, 

ซาร่า ชัชชญา, โบว์ลิ่ง ปริศนา, เบส เกริกชัย, เกด ธิญาดา 

ฯลฯ และนางเอกสาว นาตาลี ปณาลี ข้ามช่องเป็นครั้งแรก 

กำากับการแสดงโดย ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล ซึ่งการเวิร์กช็อป

ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและคัดกรองโควิด-

19 อย่างเคร่งครัด 

โดย เอ๊ะ อิศริยา ผู้จัดและนักแสดงละคร เลือดกากี 

เปิดใจถึงการกลับมารับเล่นละครในรอบ 10 ปีครั้งนี้ว่า “ก่อน

อื่นต้องขอบคุณช่อง 8 ที่ให้ โอกาสเอ๊ะ ต้องขอบคุณมากๆ 

ความท้าทายที่ทำาให้คนดูคิดว่า

สมการรอคอยอย่างแน่นอน 

เรื่องเลือดกากี อ่านบทแล้ว

มันคือจริตแฟนละครช่อง 8 

เพราะเรื่องนี้เราเริ่มต้นพล็อต

เรื่องเองกันตั้งแต่แรกกับพี่ก้อย 

เพ็ญศิริ เราซึมซับทุกตัวละคร 

สุดท้ายพอช่องบอกอยากให้

เราเล่น เราก็ตื่นเต้น 

เกณฑ์การรับงานของ

เรามีสองอย่างคือ บท และคิว 

ปกติมีหลายเรื่องติดต่อมาแล้ว

เราไม่เล่น แต่ครั้งนี้คุณแม่ของ

เอ๊ะบอกว่าอยากให้เล่น เพราะ

มีไม่กี่เรื่องที่คุณแม่บอก เรา

เลยคิดว่าเราต้องเล่นแล้ว ตื่น

เต้นจริงๆ อยากให้ทุกคนรอ

ชมเลย เรากลับมาทั้งทีมันต้อง

ไม่มีคำาว่าธรรมดา และเอ๊ะก็

พร้อมสู้สุดใจค่ะ”.   

แค่ให้เอ๊ะทำาละคร เอ๊ะก็ดีใจมากๆ แล้ว ก่อนหน้านั้นที่เราไม่รับ

เลยเพราะติดเรียน แต่ตอนนี้เราพร้อมแล้ว ยอมรับเลยว่าเอ๊ะตื่น

เต้นมากกับการกลับมาในรอบ 10 ปี บทนี้เป็นบทที่แหวกแนว ไม่

เหมือนที่เราเคยเล่น 

การที่เราจะกลับมาทั้งที ถ้าเรากลับมาเล่นบทเดิม คนดูก็

จะไม่เซอร์ไพรส์ ยอมรับว่าเรื่องนี้บทสนุกมาก มีตัวละครที่ห้ำา

หั่น เราได้เล่นเราก็รู้สึกตื่นเต้น และคิดว่าการกลับมาครั้งนี้มี

‘เดย์-น้ำ�หว�น’รักสุกงอม

ควงคู่เข้�พิธีวิว�ห์แบบคริสต์



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายนภดล แซอวง (เครือขายเว็บไซต http://www.facebook.com/interbet88) กับ

พวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมี

คําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล ทาพระ 

เลขท่ีบัญชี ๒๔๕-๐-๖๒๕๒๒-๙ ช� อบัญชี 

นายนพดล แซอวง

- นายนพดล 

แซอวง

๔๓,๘๔๑.๘๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล ทาพระ 

เลขท่ีบัญชี ๗๖๕-๒-๖๑๐๗๔-๓ ช� อบัญชี 

นายนพดล แซอวง

- นายนพดล 

แซอวง

๑๕๕,๑๗๔.๒๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๙๙,๐๑๖.๐๕ บาท 

(หน่ึงแสนเกาหม� นเกาพันสิบหกบาทหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายนพดล แซอวง กับพวก 

(เครือขายเว็บไซต https://www.facebook.com/interbet88) กับพวก

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)(นายนวพล เขียวสงา)

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๖๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๔๑๖๖ ตําบล

ปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส เน้ือท่ี ๙๑ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสรางเลขท่ี ๒๒/๑๘ หมู ๖ ตําบลปาเส

มัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

- นางเยาวภา 

เหลาพูนทรัพย

๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส.๓.ก.) เลขท่ี ๕๓๕๗ ตําบลสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

- นางสาวสุริสา 

สาฆอ 

๖๔๗,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔,๐๙๗,๕๐๐ บาท

(ส่ีลานเกาหม� นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

เมนูอรอย    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ วรลักษณ ตุลาภรณ แถลงขาวจัดงาน “เทศกาล

น้ํามันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน” น้ํามันมะกอกแหงเอเชียสูมหัศจรรยเมนูอรอย ระหวางวันที่ 

22 – 28 กุมภาพันธ ณ ควอเทียร แกลลอรี่ และ ควอเทียร อเวนิว, ดิ เอ็มควอเทียร โดยมี 

ดนุชา สินธวานนท,พลอยชมพู อัมพุช, สิริพร ใจสะอาด, วรนุช ศิรธรานนท, วิชิต มุกุระ, ปวีณสุดา 

ดรูอิ้น รวมงาน ที่ ดิ เอ็มควอเทียร

บริษัท ซันโทรี่ เปปซี่ โค เบเวอเรจ 

(ประเทศไทย) ผูผลิตและจัดจําหน�ายเคร� อง

ดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และ

เปปซ่ีโคในประเทศไทย สงตอความซาดับรอน 

ตอนรับซัมเมอร ดวยเคร� องด� มน้ําอัดลมไร

น้ําตาลและแคลอรี ใหมลาสุด กับ เปปซี่ 

ไมมีน้ําตาล กลิ่นไลม ที่สุดของการมิกซกัน

อยางลงตัวระหวางความอรอยซาในสไตล

เปปซี่ ไมมีน้ําตาล ผสานรสชาติเปรี้ยวนิดๆ 

พรอมกลิ่นหอมฟนแบบไลม เปนรสชาติใหม 

อรอยลงตัว ใหคุณไดลิ้มลอง มีใหเลือกทั้ง

แบบกระปอง ขนาด 325 มิลลิลิตร และแบบ

ขวด ขนาด 345 มิลลิลิตร และ 550 มิลลิลิตร 

ทยอยวางจําหน�ายแลวในรานสะดวกซ้ือ ราน

คาปลีก-สง ซูเปอรมารเก็ต และหางสรรพ

สินคาชั้นนําทั่วประเทศ เตรียมตัวสัมผัส

ความอรอยซาฟน ไปกับ เปปซี่ ไมมีน้ําตาล 

กลิ่นไลม ไดแลววันนี้ ติดตามขอมูลเพิ่มเติม

ไดทาง Facebook: PepsiThai  LINE Official 

Account: @PepsiThai Twitter: Pepsi-Cola 

และ Youtube: Pepsi Thailand

ศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญฟงการแสดง

ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “The Importance of 

Alliance of Civilizations" (ความสําคัญของ

พันธมิตรหลากอารยธรรม)  โดย  ดร.มูฮัมมัด บิน 

อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองคการ

สันนิบาตมุสลิมโลก สํานักงานใหญแหง

ซาอุดิอาระเบีย เน� องในโอกาสที่เดินทางมา

เยือนศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ  

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565 เวลา 

09.30 - 11.30 น. ติดตามรับชมการถายทอด

สดทางเพจของศูนยมุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และเพจ 151 yamaah ฅนสอง

โลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2218-7412 หรือที่ www.msc.ias.chula.

ac.th.

โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบสุขภาพ

ที่ดีเปนของขวัญที่ ใหคุณและคนที่คุณรัก 

สําหรับผูรับบริการชวงเวลา 17.00 – 20.00 น. 

ดวยโปรโมชั่น 1 แถม 1 จาก 8 ศูนยบริการ

ทางการแพทย การเพ่ิมเพ� อนใน Line Official 

โรงพยาบาลฯ เพ� อลุนรับบริการ และสวนลด 

10%  ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 

อีกทั้งโรงพยาบาลฯ ยังเนนในเร� องของการ

ดูแลดวยความใสใจ วางแผนการรักษา

ที่ตรงจุดและเทคโนโลยีที่เพียบพรอม โดย

ทีมแพทยผูชํานาญการ ทีมพยาบาล และ

บุคลากรที่พรอมใหบริการ นอกจากนี้ยังมี

อายุรแพทยและกุมารแพทย ท่ีคอยดูแลอาการ

เจ็บปวยของทานถึงเที่ยงคืน สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร.0-2223-1351 ตอ 3126

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

อิมแพ็ค เลคฟรอนท เมืองทองธานี 

ตอนรับวันวาเลนไทนที่จะถึงนี้ดวยความ

พิเศษจาก 4 รานอาหารชั้นนํา “บรีซ คาเฟ 

แอนด บาร” “อีสาน จิ้มจุม” “อุวะจิมะ” 

และ “แจ็คกี้ ซีฟูด” กับอาหารนานาชาติ 

รวมไปถึงเมนูของหวานหลากหลาย ทั้งเคก 

คุกกี้ และน้ําแข็งไส ในราคาเพียง 129 - 

149 บาท (เฉพาะวันท่ี 11 – 14 กุมภาพันธน้ี) 

และแพ็กเกจลองเรือชมวิวทะเลสาบสุดโร

แมนติกในราคาสุดคุม 2 ทาน เพียง 1,200 

บาท รับฟรีดอกไม 1 ชอ และเคร� องด� มทาน

ละ 1 รายการ (เฉพาะเมนูที่กําหนด) ตั้งแต

วันนี้ - 28 กุมภาพันธ ศกนี้

วาเลนไทนนี้มาพบกันที่ “อิมแพ็ค เลค

ฟรอนท” จุดนัดพบยอดฮิตใจกลางเมืองทองธานี

ที่ตอบโจทยลูกคาทุกเพศทุกวัย โดยสามารถ

สั่งอาหารจาก 4 รานนานาชาติมาลิ้มลอง

ไดพรอมกัน ทามกลางวิวทะเลสาบและ

บรรยากาศสบายๆ พรอมการบริการครบครัน 

กับเมนูแนะนําจากทั้ง 4 ราน พรอมดวย

เมนูของหวานที่เชฟจัดเตรียมเปนพิเศษ 

ในราคาเมนูละ 149 บาท ซึ่งมีเมนูเคก 

ไดแก “โรสสตรอวเบอรรี่มูส” “ราสพเบอรรี่ 

ไวทช็อกโกแลต ชีสเคก” “เรดเวลเวท ทีรามิสุ 

ชีสเคก” พรอมดวย “เคกช็อกโกแลต ทรัฟเฟล” 

เมนูไฮไลทสุดพรีเม่ียม เมนูคุกก้ี “คุกก้ี เรดเวลเวท 

คริงเกิ้ล สอดไสชีส” และปดทายดวยของ

หวานสไตลญี่ปุน “น้ําแข็งไสสตรอวเบอรรี่” 

ราคา 129 บาท โดยจะจําหน�ายระหวางวันที่ 

11 – 14 ก.พ. นี้ เทานั้น

สําหรับคู่รักที่ชื่นชอบการล่องเรือใน

บรรยากาศโรแมนติก หามพลาดกับแพ็กเกจ

ลองเรือสุดพิเศษ ที่จะพาคุณชมวิวทะเลสาบ

เมืองทองธานีในราคาเพียง 1,200 บาท (สําหรับ 

2 ทาน) โดยจะไดลองเรือ 20 นาที และพิเศษ

สุด! รับฟรีดอกไมคูละ 1  ชอ และเคร� องด� ม

ทานละ 1 รายการ (เฉพาะเมนูที่กําหนด) ให

บริการตั้งแตวันนี้ - 28 กุมภาพันธนี้ (สํารอง

ท่ีน่ังลวงหนาอยางนอย 2 วัน พรอมชําระเงิน

เต็มจํานวน) และยังมีกิจกรรม “แชะ & เช็ค” 

ใหรวมสนุก เพียงแคถายรูปหรือวิดีโอ พรอม

แชรในเฟซบุก เช็คอินที่ IMPACT Lakefront, 

Muang Thong Thani และต้ังคาเปนสาธารณะ 

รับฟรีทันที “คุกก้ี เรดเวลเวท คริงเก้ิล สอดไสชีส” 

1 ชิ้น มูลคา 149 บาท (1 คน / 1 เช็คอิน 

/ 1 ชิ้น) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสั่งจอง

ความอรอยไดที่ “อิมแพ็ค เลคฟรอนท” โทร.

0-2033-1851

อิมแพ็ค เลคฟรอนท ตอนรับวันวาเลนไทน 

ชวนคุณเติมความหวานกับเมนูอรอย พรอมแพ็กเกจลองเรือสุดโรแมนติก

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ 

กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย 

กลาววา จากสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 ระลอกใหมในชวงป 2564 รวม

ถึงสายพันธุ โอไมครอนที่กําลังแพรระบาด

อยูในขณะนี้ บริษัทฯยังคงยืนยันวาสามารถ

ควบคุมคาสินไหมจากกรมธรรมประกันภัยโค

วิด-19 ในปจจุบันได เน� องจากกรมธรรมที่

บริษัทฯ ขายอยูใหความคุมครองเฉพาะการ

เจ็บปวยดวยภาวะโคมาเทานั้น และบริษัทฯ

ไมเคยขายกรมธรรมประกันโควิดแบบเจอ

จายจบ อยางไรก็ดีในสวนของการใหบริการ

ลูกคานั้น บริษัทฯยังคงมุงมั่นที่จะใหบริการ

อยางสุดความสามารถ เพ� อบรรเทาผลกระทบ

ของลูกคาที่ ไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี้เพ� อเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา บริษัทฯยัง

ไดพัฒนาระบบการเคลมหรือติดตามสถานะ 

ผาน แอปพลิเคชัน TIP flash claim , Facebook,

Line OA ของทิพยประกันภัย ดังนั้นขอให

TIPH แข็งแกรง โอไมครอนไมกระทบ 
ยืนยันฐานะทางการเงินมั่นคงเดินหนาตามแผนสรางมิติใหมวงการประกันภัย

มั่นใจวาบริษัทฯพรอมใหการดูแลลูกคา

และประชาชนที่ถือกรมธรรมของบริษัทฯ 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์และ

สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติทางการแพทย

ในการดูแลผูปวยโควิด-19 รูปแบบผูปวยใน

ของกระทรวงสาธารณสุข ทุกกรมธรรม

ดร.สมพร กลาวตอวา ในสวนของฐานะ

ทางการเงิน อัตราสวนความเพียงพอของเงิน

กองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) 

ณ ไตรมาส 3/64 ของบริษัททิพยประกันภัย

อยูที่ 253 % ซึ่งสูงกวาที่กําหนดไวตามเกณฑ

ของ คปภ. ที่มาก ทําใหบริษัทฯยังคงสถานะ

ที่แข็งแกรง สามารถรับมือกับสถานการณที่

เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางแน�นอน  และเรา

ก็มีความมุงมั่นตั้งใจ ที่จะดูแลและบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับลูกคาที่ถือกรมธรรม

โควิด-19 ของบริษัทฯทุกทาน โดยไดมีการ

บริหารจัดการในทุกภาคสวน รวมถึงการ

พิจารณาสินไหมทดแทนอยางดีที่สุดขอให

ลูกคาและประชาชนมั่นใจไดวาจะไดรับ

ความคุ้มครองตามเงื่อนไขตลอดอายุของ

กรมธรรมที่ซื้อไวอยางแน�นอน

“ในสวนของภาพใหญภายใตแผนการ

ดําเนินธุรกิจของ บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส 

หรือ TIPH บริษัทฯ ยังคงเดินหนาตามแผนที่

ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนไว หลังจากที่ใน

เดือน ม.ค. 2565 ไดประกาศเขาซื้อกิจการ

รวดเดียวไปแลว 2 บริษัทในธุรกิจสนับสนุน

ประกันภัย (Insurance Supported Business) 

ไดแก บริษัท อะมิตี้ อินชัวรรันซ โบรคเกอร 

จํากัด หรือ Amity ซึ่ง

ประกอบธุรกิจตัวแทน

และนายหน าประกั น

วินาศภัยครบวงจร และ 

บริษัท ดีพี เซอรเวย แอนดลอว 

จํากัด หรือ DP Survey 

ซึ่งประกอบธุรกิจสํารวจ

อุบัติ เหตุและประเมิน

ความเสียหายในธุรกิจ

ประกันวินาศภัยครบวงจร 

ขณะท่ีกาวตอไปของ TIPH 

คือการเดินหนาการศึกษา

ความเปนไปได ในการเขาซื้อกิจการของ

บริษัทประกันภัย เพ� อรองรับการแยกหน�วย

ธุรกิจประกันภัยที่มีศักยภาพของบริษัทใน

กลุม ออกเปนบริษัทประกันภัยใหม (Spin-Off) 

อยางนอย 1 บริษัทในปนี้ ซึ่งผมเช� อมั่นวา

บริษัทประกันภัยใหมที่กําลังจะเกิดขึ้นภายใต

แผนของบริษัทฯ จะสรางมิติใหมใหกับวงการ

ประกันภัยในประเทศไทยไดอยางแน�นอน” 

ดร.สมพร กลาวทิ้งทาย

นายโจฮัน คลาสัน ผูอํานวยการฝายขาย

และการตลาด และหัวหนางานดานความ

ยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จํากัด เปด

เผยวา ในป 2565 สแกนเนียยังคงมุงมั่นใน

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ขนสงที่ยั ่งยืน พรอมกับการขับเคล� อนผล

กําไรใหกับลูกคาของเราดวย โดยภายในป 

2564 ที่ผานมา สแกนเนียเปนบริษัทผูผลิต

รถบรรทุกและรถโดยสารเพียงรายเดียวที่

เขารวมรับรองในบันทึกความเขาใจระดับ

โลกที่รวมกันใหคํามั่นสัญญาที่จะทําใหยาน

ยนตในประเทศของตนปลอดมลภาวะภายใน

ป 2583 เพ� อแสดงถึงความมุงมั่นและความ

เปนผูนําในอุตสาหกรรมรถเพ� อการพาณิชย

นอกจากน้ี สแกนเนีย ไดเตรียมผลิตภัณฑ

และบริการที่ตอบสนองทั้งการสรางระบบ

การขนสงที่ยั่งยืนพรอมสรางผลกําไรใหลูกคา

ไปพรอมกัน ดวยการนําหลักการขนสงที่

ยั่งยืน 3 ประการ ไดแก 1. ประสิทธิภาพการ

ใชพลังงาน (Fuel Efficiency) ซึ่งหมายถึงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานเชื้อเพลิง 

ชวยทําให ใชพลังงานน้ํามันสําหรับการเผา

ไหมนอยลง ปลอยมลพิษนอยลง และ

แน�นอนวาตนทุนขนสงก็ลดลงไปดวย เปนการ

ชวยเพ่ิมผลกําไรใหธุรกิจไปพรอมกัน  2. เช้ือเพลิง

ทางเลือกและพลังงานไฟฟา (Alternative 

Fuels and Electrification) สแกนเนียสงเสริม

การใชไบโอดีเซล โดยไมจําเปนตองทําการ

ปรับเปลี่ยนเคร� องยนต และสรางผลลัพธที่ดี

ในการลดการปลอยคารบอนโดยตรง และการ

นําพลังงานไฟฟามาใชในภาคธุรกิจการขนสง 

และ 3.การขนสงที่ชาญฉลาดและปลอดภัย 

(Smart and Safe Transport) ปจจุบันรถ

สแกนเนียมีการติดตั้งระบบที่จะชวยดูแล 

แจงสถานะการทํางาน และตําแหน�งของรถได

แบบเรียลไทม  เพ� อประเมินชวงเวลาในการ

บํารุงรักษารวมทั้งแจงเตือนความผิดปกติ

สแกนเนีย 2022 มุงมั่นขับเคล� อนความเปลี่ยนแปลงสูระบบการขนสงที่ยั่งยืน

ของรถกอนที่ขัดของ ทําใหลูกคาวางแผนการ

ทํางานไดดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิด

เหตุขัดของระหวางการทํางาน ซึ่งสงผลใหมี

ผลกําไรสูงข้ึนและมีปริมาณคารบอนฟุตพร้ินท

นอยลง

นายโจฮัน กลาววา “พลังงานไฟฟา 

และ eMobility จะเปนสวนหนึ่งในอนาคต

อยางแน�นอน สแกนเนียใหความสําคัญใน

การลงทุนและเปลี่ยนแปลงสูเทคโนโลยีใหม 

โดยในปท่ีผานมา เรามีการเปดตัวรถท้ังไฮบริด 

และปลั๊กอินไฮบริด ซึ่งเปนกาวสําคัญสูการ

ผลิตรถไฟฟาเต็มรูปแบบ และถือเปนแบรนด

แรกของรถบรรทุก โดยสแกนเนียไดทดสอบ

เปรียบเทียบรถยนต ไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่กับ

รถยนตที่มีเคร� องยนตสันดาปเพ� อดูถึงผลกระ

ทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงใหเห็นวารถยนต

ไฟฟาจากแบตเตอรี่มีผลดีตอโลกมากกวา 

นอกจากนั้นเรายังไดสงมอบรถบรรทุกไฟฟา

ที่ใชแบตเตอรี่ กับลูกคา เชน SCA, Jula 

Logistics และ Wibax ส่ิงน้ีแสดงใหท้ังลูกคา 

และเราเห็นวารถบรรทุกไฟฟาสามารถขนสง

ทางไกล และขนสงของที่หนักมาก เชน ไมซุง 

ไดเชนกัน สําหรับรถบรรทุกไฟฟาในประเทศไทย

ยังคงอยูในชวงเริ่มตน ซึ่งตองใชเวลาทํา

ความเขาใจกับขอกําหนดเบ้ืองตนของตลาด ความ

ตองการของลูกคา ตลอดจนรูปแบบธุรกิจเสียกอน”

“ไมตองสงสัยเลย

วาป 2565 จะเปนอีกปที่

ทาทาย แมวาเราเช� อวาจะ

มีการฟนตัวในตลาด แตก็

ยังอยูในระดับท่ีไมสูงมาก เรา

มุงเนนที่จะสนับสนุนลูกคา

ของเราใหมีการฟนตัวอยาง

รวดเร็วและรวมกันกําหนด

ทิศทางสําหรับอนาคต ดวย

โซลูช่ันท่ีขับเคล� อนผลกําไร

ของลูกคาของเราอยางแทจริง 

ทั้งความสามารถในการปรับแตงขอเสนอ

ผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา รวมถึง

บริการที่เปนเลิศ เชน การเงิน สัญญาบริการ 

และการฝกอบรมผูขับขี่ เราสรางทางเลือก

ที่งายสําหรับลูกคา และทําใหลูกคาเขาใจวา

เราสามารถสรางมูลคาใหกับธุรกิจของพวก

เขาไดอยางไร  โดยเปาหมายของเราในป 2565 

คือรักษาความเปนผูนํา และสรางความแขงแกรง 

ดวยการทํางานอยางใกลชิดกับลูกคา เพ� อปรับปรุง

และพัฒนา Solution Sales ของเราใหตอบสนอง

ทุกความตองการของลูกคา ”นายโจฮัน กลาวท้ิงทาย

นายสุรเชษฐ  เหลาพูลสุข 

ผู ว า ก า ร ก า ร ท า ง พิ เ ศ ษ แ ห ง

ประเทศไทย (กทพ.) พรอมดวย 

นายประมวลรัตน จินณรงค รอง

ผูวาการฝายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน นายพิศาล ไทยสม ผูอํานวยการ

ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายวรปรัชญ 

พองพงษศรี ผูอํานวยการกองพัฒนา

และรักษาเขตทาง 2 รวมถึงเจาหนาท่ี

ที่เกี่ยวของ ไดลงพื้นที่บริเวณทาง

แยกตางระดับฉลองรัช ตัดกับถนน

ประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐมนูธรรม 

ท้ัง 4 ทิศทาง ประกอบดวยบริเวณตลาดหัวมุม 

บริเวณลานจอดรถ The Walk บริเวณดานหนา

คอนโดนวธารา และบริเวณรานขาวตมสมพงษ 

เพ� อสํารวจพื้นที่ที่จะใชในการกอสรางทางดวน

ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N 2

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. 

เปดเผยวา โครงการทางทางดวนขั้นที่ 3 

สายเหนือ ตอน N 2 เปนทางพิเศษขนาด 4 

ชองจราจร ไป-กลับ เพ� อแกไขปญหาจราจร

บนถนนประเสริฐมนูกิจ รวมถึงบริเวณใกลเคียง

ตลอดแนวถนน โดยมีจุดเร่ิมตนโครงการบริเวณ 

กม.1+000 ของถนนประเสริฐมนูกิจ บนตอมอ

ท่ีมีอยูเดิม ผานแยกลาดปลาเคา แยกเสนานิคม 

แยกฉลองรัช  แยกนวมินทร ไปสิ้นสุดโดยเช� อม

ตอกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ดานตะวันตก มีระยะทางรวม 11.3 กิโลเมตร มีทางข้ึน

ลงจํานวน 5 แหง มูลคาโครงการ 16,960 ลานบาท 

ผวก. กทพ. ลงสํารวจพื้นที่กอสรางโครงการทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ

สวน ตอน N 1 นั้น กทพ. อาจจะมี

แนวคิดที่จะกอสรางในรูปแบบอุโมงค ลอด

ถนนงามวงศวานและถนนวิภาวดี-รังสิต เพ� อ

ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร แตทั้งนี้การกอสรางในรูปแบบ

อุโมงคจะมีคาใชจายในการกอสรางสูงกวาทาง

ยกระดับปกติหลายเทา ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น

มากกวา 20,000 ลานบาท ดังนั้นเพ� อให

โครงการมีผลตอบแทนที่สอดคลองกับตนทุนที่ 

กทพ.จะตองลงทุนเพิ่ม อาจทําใหอัตราคาผาน

ทางของ กทพ ในทางพิเศษสายนี้ ขยับสูงขึ้น 

สวนจะเปนเทาไหรนั้น กทพ. จะประเมินและ

นําเสนอใหสวนงานท่ีเก่ียวของรวมพิจารณาตอไป

อยางไรก็ตาม กทพ. จะยังคงมุงมั่น 

เดินหนา แกไขปญหาจราจรใหแกประชาชน 

โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนและ

ประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นตอประเทศ

เปนหลัก
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด จัดงานประชุมแกสมาชิกแฟรนไชส

ศูนยบริการรถยนตครบวงจรค็อกพิท (COCKPIT) 

จาก 187 สาขาทั่วประเทศ ผานชองทาง

ออนไลนตลอดเดือนมกราคม เพ� อแสดงความ

ขอบคุณและสรุปผลการดําเนินงานในดาน

ตางๆ สําหรับพลังขับเคล� อนความสําเร็จที่ดี

เสมอมาในป 2564 พรอมชี้แจงกลยุทธการ

บริหารงานประจําป 2565 เสริมศักยภาพใน

ทุกๆ ดาน เพ� อกาวสูการเปนผูนําดานศูนยบริการ

ฟาสตฟตแบบครบวงจร

ค็อกพิท (COCKPIT) ตอกย้ําการเปน

ศูนยบริการรถยนตครบวงจร โดยในปนี้ยังคง

เดินหนาบริหารงานอยางใกลชิดรวมกับสมา

ชิกแฟรนไชส พัฒนาตอยอดความสําเร็จของ

การดําเนินธุรกิจ ชูความแกรงอยางเขมขน

ดวยกลยุทธการสรางมาตรฐานสินคาหลักและ

กลุม Non-Tire ใหมากขึ้น ไดแก ยางรถยนต, 

เบรก, โชคอัพ, แบตเตอรี่ และน้ํามันเคร� อง 

ตอบโจทย ไดทุกกลุมความตองการของลูกคา 

พรอมเสริมทัพการสรางมาตรฐานการบริการ

ขั้นสูง โดยมีเปาหมาย 80% ของสาขาทั้งหมด 

รวมถึงการจัดฝกอบรมแกพนักงานและชาง

ผูชํานาญการอยางมืออาชีพ เพ� อสรางความ

พึงพอใจใหลูกคาไดรับสินคาและบริการที่มี

มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้

ยังใชกลยุทธการตลาดแบบออนไลนเพ� อตอบ

โจทยไลฟสไตลและเพิ่มฐานลูกคาใหมไดหลาย

เซกเมนตกวางข้ึน รุกการใชระบบดิจิตอลสงเสริม

การขาย (Digital Transformation) เพ� อให

เกิดความคลองตัวในการบริหารงานและดูแล

ค็อกพิท จัดประชุมสมาชิกแฟรนไชสค็อกพิท ทั่วประเทศรับป 2565

ลูกคาไดดียิ ่งขึ้น พรอมยังตั้งเปาภายในป

2567 ดวยการขยายเครือขายการใหบริการใน

รูปแบบโมเดลธุรกิจใหมรวมกวา 300 สาขา

ทั่วประเทศในทําเลพื้นที่กลยุทธ โดยรวมมือ

กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ� อรองรับ

การเขาถึงลูกคาในอนาคตไดใชบริการไดอยาง

สะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้น 

หลังการรีแบรนดอยางเปนทางการของ 

“เดมเลอร เอจี” สู “เมอรเซเดส-เบนซ กรุป 

เอจี” ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2565 บริษัท

เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด รายงาน

ผลการดําเนินงานป 2564 ตอกย้ําความเปน

ผูนําในตลาดยานยนตหรูดวยยอดขายมากกวา 

2 ลานคัน แมจะมีความทาทายอยางตอเน� อง

จากสถานการณ โควิด-19 และปญหาเซมิ

คอนดักเตอรที่ทําใหเกิดความลาชาในการสง

มอบรถยนต แตความตองการรถยนตเมอรเซ

เดส-เบนซยังคงแข็งแกรง เห็นไดจากรถยนต

จากแบรนด Mercedes-Maybach, Mercedes-

AMG และ G-Class มียอดขายที่สรางสถิติใหม

ในป 2564 ถือเปนการย้ําความแข็งแกรงของ

ความเปนแบรนดรถยนตหรูที่มีมูลคาสูงที่สุด

ในโลกของเมอรเซเดส-เบนซ สวนรถยนตปลั๊ก

อินไฮบริดและรถยนต ไฟฟาทําสถิติยอดขาย

สูงถึง 227,458 คัน หรือเพิ่มขึ้น 69.3% โดย 

48,936 คันในจํานวนนั้นเปนรถยนต ไฟฟา

แบตเตอรี่ (BEV) จากแบรนด Mercedes-EQ 

ที่ทํายอดขายเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณถึง 

154.8% และตั้งแตรถยนตรุ น EQS ออก

วางจําหน�ายในตลาดโลกในเดือนสิงหาคม 

2564 รถยนตไฟฟารุนแฟลกชิพคันนี้ ไดรับคํา

สั่งซื้อเขามามากถึง 16,370 คัน สําหรับใน

ประเทศไทย ยอดขายโดยรวมของเมอรเซเดส-

เบนซในป 2564 เพิ่มขึ้น 13% เม� อเทียบกับ

ปกอนหนา โดยเห็นไดชัดวาดีมานดของลูกคา

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน� อง โดยเฉพาะรุนปลั๊กอิน

ไฮบริด ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 14% ในปที่ผาน

มา ทั้งนี้เมอรเซเดส-เบนซมองวาป 2565 จะ

เปนปที่ดียิ่งขึ้นอีกสําหรับตลาดรถยนตหรู โดย

เมอรเซเดส-เบนซ พรอมเปดตัว “The new 

EQS” อยางเปนทางการในฐานะรถยนตไฟฟา 

100% คันแรกจาก Mercedes-EQ ที่จะไดรับ

การผลิตและจําหน�ายภายในประเทศไทย โดย

ฟอรดรูวาลูกคาตองการรถกระบะที่

ตอบโจทยท้ังการใชงาน มอบความสะดวกสบาย 

และมาพรอมความแข็งแกรงทนทาน ไมวา

จะใชเปนรถในการทํางาน เปนรถสําหรับครอบครัว 

หรือการเดินทางทองเที่ยวพักผอน ซึ่งฟอรด 

เรนเจอร เจเนอเรชันใหม พรอมตอบทุกความ

ตองการไดอยางครอบคลุม ดวยกระบะทาย

บรรทุกของที่กวางขึ้น พรอมดวยฟเจอรที่จะ

ชวยใหคุณจัดวางสัมภาระและสิ่งของตางๆ ได

อยางงายดาย หรือเปลี่ยนกระบะทายใหกลาย

เปนพื้นที่ทํางานไดอยางลงตัว

การออกแบบที่ใหความสําคัญกับความ

ตองการของลูกคาเปนหลักทําให ฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชันใหม มาพรอมฟเจอรท่ีเปนนวัตกรรม

ใหมๆ  ซ่ึงผานข้ันตอนการพัฒนาและการทดสอบ

สุดทรหดเพ� อใหมั่นใจวา รถกระบะคันนี้มี

ความอเนกประสงครอบดาน สมนิยาม ‘เกิด

มาแกรง’ อยางแทจริง นิยามใหมของความ

อเนกประสงค พื้นที่กระบะทายของ ฟอรด 

เรนเจอร เจเนอเรชันใหม จัดเก็บสิ่งของให

เป็นระเบียบได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรักษา

ความปลอดภัยของสิ่งของและสัมภาระ พรอม

รองรับอุปกรณเสริม สามารถปรับแตงพื้นที่จัด

เก็บสิ่งของในกระบะทายไดตามตองการ เชน 

แบงพื้นที่จัดเก็บสิ่งของดวยแผนไมบนพื้น

ปูกระบะใหเปนชองเล็กใหญไดตามตองการ 

หรือแมแตการติดตั้งอุปกรณอ� นๆ อยางแร็ค

จักรยาน

กระบะทายของฟอรด เรนเจอร เจ

เนอเรชันใหม ยังมีหวงยึดสัมภาระภายในกระบะ 

ทั้งห่วงยึดด้านในที่สามารถปรับเลื่อนได้ถึง 

9 ตําแหน�ง และตะขออเนกประสงคชวยยึด

สัมภาระขนาดใหญไดอยางแน�นหนาและ

งายดาย นอกจากนี้ ยังมีบันไดเหยียบขาง

กระบะทายที่ ไมเหมือนใคร ซึ่งเปนผลมาจาก

การสัมภาษณเจาของรถกระบะกวา 5,000 คน 

ถึงวิธีการที่พวกเขาใชงานรถกระบะรวมถึง

สิ่งที่พวกเขาตองการในรถกระบะคันตอไป 

สําหรับผูที่ใชรถในการเดินทางผจญภัย ตัวยึด

เสริมอีก 6 จุดบนขอบกระบะจะชวยใหการติด

ตั้งอุปกรณเสริมงายยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน กันสาด 

ครอสบาร หรือเต็นท เพ� อใหฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชันใหม เปนรถกระบะที่อเนกประสงค

ที่สุดในตระกูลเรนเจอร

ฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชันใหม ยังมี

พ้ืนท่ีจัดเก็บภายในรถเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนบริเวณ

ใตเบาะนั่ง ที่วางแกวในรถแบบพับเก็บได 

และชองเก็บของมากมายที่ซอนตัวอยูในหอง

โดยสาร และยังมีพื้นที่ใตฝากระโปรงหนารถ

สําหรับเก็บแบตเตอรี่สํารองอีกหนึ่งลูก พรอม

การติดตั้งชองตอ AUX ที่จะทําใหการติดตั้ง

อุปกรณเพิ่มเติม ไมวาจะเปนโคมไฟ หรือรอก 

สะดวกยิ่งขึ้น ทีมนักออกแบบของฟอรดได

ศึกษาวิธีการใชงานกระบะทายของลูกคาเรน

เจอร ทั้งกลุมพอคาแมคา นักผจญภัย หรือกลุม

ครอบครัวที่ตองการบรรทุกสัมภาระตางๆ โดย

ไดคิดคนและพัฒนาหลากหลายวิธีเพ� อชวยให

ลูกคาใชงานพื้นที่บรรทุกของในกระบะทายได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น บันไดเหยียบขาง

กระบะทาย ชวยใหการปนขึ้นไปบนกระบะ

ทายงายขึ้น โดยบันไดเหยียบนี้ติดตั้งเขากับ

ทายกระบะทั้งสองขางอยางกลมกลืน ดวยวัสดุ

ที่เปนเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน ทําใหไม

ตองปนลอรถเพ� อหยิบเคร� องมือหรืออุปกรณที่

ใสไวในกระบะทายของเรนเจอรอีกตอไป ฝาทาย

แบบผอนแรง สามารถเปด-ปดไดดวยมือเดียว 

และทําหน้าที่เป็นโต๊ะทํางานเคลื่อนที่ ได้ด้วย 

พื้นผิวของฝาทายกระบะไดรับการออกแบบ

ใหเหมาะกับการใชงาน ทั้งงานระดับมืออาชีพ

และใชงานทั่วไป นอกจากนี้ บริเวณฝาทายยัง

มีจุดยึดอุปกรณชาง 2 จุด ที่มีฝาปดแบบสปริง 

ชวยยึดไม และวัสดุงานชางอ� นๆ ใหมั่นคง 

พรอมไมบรรทัดวัดขนาดแบบบิลทอิน (ในรุน

ที่ไมติดตั้งพื้นปูกระบะเสริม) เพ� อการวัดขนาด

ไดสะดวกงายดาย ชองจายไฟในกระบะทาย 

มาพรอมชองตอไฟ ทั้งแบบ 400 วัตต และ 

12 โวลต หรือแบบใดแบบหนึ่ง ใหลูกคาตอ

อุปกรณ ไฟฟาที่หลากหลาย

ได โดยตรงจากรถ โดยชอง

ตอไฟ 400 วัตตนั้นรองรับ

การใชงานไดทั้งเตาอบขนาด

เล็ก โทรศัพทมือถือ แล็บท็อป 

หมอหุงขาว หรือแมแตโทรทัศน

ขนาด 24 นิ้วพรอมเคร� อง

เลนดีวีดี และอุปกรณอ� นๆ 

กระบะทายของฟอรด 

เรนเจอร เจเนอเรชันใหม มา

พรอมนวัตกรรมใหมมากมาย

ที่ตอบโจทยทุกการใชงาน

และการบรรทุกสิ่ งของได

ตามที่ลูกคาตองการ พื้นปู

ก ร ะ บ ะช ว ย จั ด ร ะ เ บี ย บ

สิ่งของ ดวยการแบงพื้นที่กระบะทายสําหรับ

การบรรทุกสัมภาระและอุปกรณตางๆ ลูกคา

สามารถทําฉากกั้นแบงพื้นที่เองโดยใชแผน

ไมอัด และยังดตั้งหรือถอดฉากหรือแผนไมได

ตามตองการ นอกจากนี้ ลอนของพื้นปูกระบะ

ยังออกแบบใหกวางขึ้นเพ� เพิ่มผิวสัมผัส ลด

โอกาสที่สัมภาระจะเคล� อนยายไปมา และยัง

ปกปองเขาของเจาของรถระหวางจัดของ รวม

ทั้งยังทําความสะอาดไดงายขึ้นอีกดวย ฟอรด 

เรนเจอร เจเนอเรชันใหม มาพรอมความสามารถ

ในการบรรทุกสัมภาระมากกวาเคย ดวยกระบะ

ทายที่มีขนาดความจุถึง 1,233 ลิตร ซึ่งถือวามี

ความจุไดมากท่ีสุดในเซกเมนต*  ดวยความกวาง

ที่เพิ่มขึ้น 55 มิลลิเมตร ทําใหบรรทุกแทนวาง

สินคาขนาดมาตรฐานยุโรประหวางซุมลอได 

(กวางสูงสุด 1,224 มิลลิเมตร) ในขณะที่ความ

ยาวมีตั้งแต 1,544 – 2,305 มิลลิเมตร ขึ้นอยู

กับขนาดของแตละรุน หวงยึดสัมภาระบนขอบ

กระบะ ฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชันใหม 

ออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกสัมภาระได้หลาก

หลายรูปแบบอยางเหนือชั้น มีขนาดพอดีกับ

สายรัดและเชือก ในขณะที่รุนไวลดแทรคมา

พรอมกับหวงยึดสัมภาระบนขอบกระบะที่มี

ความยาวตลอดกระบะทาย ขอบกระบะและ

ฝาปดกระบะทายครอบดวยพลาสติกแข็งแรง

ทนทาน ชวยปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

ตามขอบกระบะทายและฝาทาย ลดความกังวล

เรื่องการเกิดความเสียหายต่อสีบนพื้นผิวฝา

ทายและกระบะทายขณะบรรทุกส่ิงของ ฝาครอบ

กระบะทาย ผลิตจากพลาสติกที่ถอดออกได 

เพ� อเผยจุดยึดสําหรับอุปกรณเสริม เชน กระโจม

และครอสบารสําหรับการต้ังแคมป และอุปกรณ

ผจญภัยตางๆ จุดยึดบนหลังคา ชวยใหการติด

ตั้งอุปกรณเสริมบนหลังคาสะดวกยิ่งขึ้น ไมวา

ฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชันใหม ตอบทุกโจทยของการใชงานรถกระบะที่หลากหลาย

จะเปนแร็คหรือแพลตฟอรม โดยหลังคาของ

ฟอรด เรนจอร เจเนอเรชันใหม รับน้ําหนักได

มากถึง 350 กิโลกรัม เม� อจอดอยูกับที่ และ 

85 กิโลกรัม ขณะเคล� อนที่ ฝาปดกระบะทาย

ควบคุมดวยไฟฟา อุปกรณเสริมที่ชวยให

เจาของรถฟอรด เรนจอร ควบคุมการเปด-ปด

ฝากระบะทายดวยการกดปุมบนกุญแจรถ 

ปุมดานในกระบะทาย หรือบนแผงหนาปด 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งอุปกรณเสริมพิเศษ

ดานขางของฝาปดกระบะทาย ทําใหการ

ติดตั้งอุปกรณเสริมสําหรับการบรรทุกอุปกรณ

สํ าหรับการผจญภัยและการ

กีฬาเปนไปอยางงายดาย เชน 

จักรยาน สโนวบอรด สกี คายัค 

หรืออุปกรณต้ังแคมป ย่ิงไปกวาน้ัน 

ฝาปดกระบะทายควบคุมดวย

ไฟฟายังมาพรอมฟเจอรตางๆ 

เชน ระบบปองกันการหนีบที่จะ

หยุดฝาปดโดยอัตโนมัติทันทีที่

ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง ลูกคา

สามารถปรับแตงฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชันใหม ไดตามตองการ 

ดวยอุปกรณเสริมจากโรงงานถึง 

380 ชิ้น ตอบโจทยการทํางาน 

ไลฟสไตลคนเมือง และการเดิน

ทางไปผจญภัย ในจํานวนนี้รวม

ถึงอุปกรณเสริมที่ฟอรดรวมมือกับแบรนดออฟ

โรดระดับโลกอยาง ARB 4x4 Accessories 

ซึ่งในเบื้องตนจะมีการจําหน�ายในบางประเทศ 

นอกจากนี้ ลูกคายังควบคุมการทํางานของ

อุปกรณเสริมไฟฟาจากภายในตัวรถไดอยาง

งายดายดวยสวิทชแบงค พรอมชองตอ AUX  

ซึ่งเปนอุปกรณเสริมในฟอรด เรนเจอร เจเนอ

เรชันใหม ที่ทําใหการเช� อมและติดตั้งอุปกรณ

เสริมตางๆ อาทิ ชุดไฟ ไฟสปอตไลท สัญญาณ

ไฟเตือน และลําโพง เปนไปอยางปลอดภัยและ

งายดาย

ฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชันใหม ยัง

พรอมเปนเพ� อนคูใจทุกการผจญภัย โดยทีมนัก

ออกแบบไดออกแบบพื้นที่ในหองเคร� องสําหรับ

การติดตั้งแบตเตอรีลูกที่ 2 เพ� อจายไฟใหกับ

ตูเย็น โคมไฟ และอุปกรณ ไฟฟาตางๆ โดย

ไมตองใชพลังงานจากแบตเตอรี่หลัก

 

เมอรเซเดส-เบนซ เผยผลประกอบการป 64 ยอดขายรวมโต 13% รถปลั๊กอินไฮบริดเติบโตขึ้น 14%

เมอรเซเดส-เบนซยังเตรียมรถยนตรุนใหม ๆ 

จากแบรนด Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, 

Mercedes-Maybach และ Mercedes-AMG 

พรอมแคมเปญการตลาดที่จะมีออกมาตลอด

ทั้งป

โรลันด โฟลเกอร ประธานบริหาร 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดเผยวา ในป 2564 แมจะมีความทาทาย

หลายประการจากสถานการณ โควิด-19 

แตผลการดําเนินงานทั่วโลกของเมอรเซเดส-

เบนซ ยังคงแข็งแกรงดวยยอดขายที่มากกวา 

2 ลานคัน โดยรถยนตระดับไฮเอนด ไมวาจะ

เปน Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG 

และ G-Class ไดสรางสถิติใหมในเร� องยอดขาย 

สวนรุนยนตรุ น EQS ซึ่งเปนรถยนต ไฟฟา 

100% ท่ีว่ิงไดระยะทางไกลท่ีสุดในตลาดปจจุบัน

ก็ทํายอดขายไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งดีมานดจาก

ผูบริโภคทั่วโลกทําใหเมอรเซเดส-เบนซพรอม

ที่จะกาวสูยุคใหมของการนําเสนอยานยนต

ไฟฟาไดอยางแข็งแกรง เห็นไดจากยอดขาย

ของรถยนตรุน S-Class ที่เพิ่มขึ้น 40% เปน 

87,064 คัน โดยยอดขายในประเทศจีนคิด

เปน 35.5% ของความตองการรถยนตรุนนี้จาก

ทั่วโลก ในขณะที่ยอดขาย G-Class ก็เพิ่มขึ้น

แบบสรางสถิติใหมที่ 41,174 คัน สวนยอดขาย 

Mercedes-AMG ทําได 145,979 คัน เพิ่มขึ้น 

16.7% เม� อเทียบกับปกอนหนา สําหรับยอด

ขาย Mercedes-Maybach อยูที่ 15,730 คัน 

หรือเพิ่มขึ้น 50.7% ดวยแรงหนุนจากประเทศ

จีนซึ่งรถยนต Mercedes-Maybach สามารถ

ทํายอดขายไดในอัตราที่มากกวา 900 คันใน

แตละเดือน ในประเทศไทย ความตองการ

ในตลาดรถยนตระดับลักชัวรีเพิ่มขึ้นอยางตอ

เน� องแมจะมีความทาทายจากสถานการณ โควิด 

สวนหนึ่งเปนผลลัพธมาจากการที่เราใหความ

สําคัญกับลูกคาและนําเสนอสิ่งที่พวกเขา

ตองการไดอยางตรงใจ ตลอดป 2564 เมอร

เซเดส-เบนซและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะ

นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเสมอใหกับลูกคา นอกจาก

แคมเปญการตลาดที่น่าตื่นเต้นมากมายที่เรา

นําเสนอออกมาตลอดทั้งป เรายังไดเปดตัว

รถยนตรุนใหม ๆ อยางตอเน� อง ไมวาจะเปน

รถยนตรุน GLS และรุน S-Class ใหม ซึ่งได

รับการตอบรับเปนอยางดี และในชวงสิ้นปที่

ผานมา เรายังไดประกาศเปดตัว The new 

EQS ซึ่งจะเปนรถยนตไฟฟา 100% รุนแรก

ที่เมอรเซเดส-เบนซจะผลิตและจําหน�ายใน

ประเทศไทยอยางเปนทางการในปนี้ ถือวา

เปนการเริ่มตนยุคใหมอยางเปนทางการของ

การนําเสนอยานยนต ไฟฟาสําหรับเมอรเซ

เดส-เบนซ ในประเทศไทย นอกจากนี้ อีกหนึ่ง

ความพิเศษของป 2564 คือการที่เราไดรับ

รางวัล “บริษัทที่น�าทํางานมากที่สุดในเอเชีย

ป 2021” จาก HR Asia สะทอนถึงการทํางาน

ดวยความมุงมั่นของพวกเราทุกคนที่เมอรเซ

เดส-เบนซ ประเทศไทยเพ� อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาชาวไทยอยางดีที่สุด

บีเยิรน กุซเทรา รองประธานบริหาร

ฝายขายและการตลาด บริษัท เมอรเซเดส-

เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ป 

2564 เปนปท่ียอดเย่ียมสําหรับเมอรเซเดส-เบนซ 

ประเทศไทย เรามองเห็นอยางชัดเจนวาความ

ตองการของผูบริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งป 

ในชวงครึ่งปแรก ยอดขายรถยนตคอมแพ็ค

ของเราเพิ่มขึ้น 58% หลังการเปดตัวรถยนต

รุน A-Class ใหมและรุน GLA ใหม ในขณะ

ที่ในกลุมรถยนต Luxury และกลุม SUV มี

ยอดขายเพิ่มขึ้น 27% และ 29% ตามลําดับ 

ในกลุมรถยนตคอมแพ็คนั้น หากรวมกับยอด

ขายในชวงครึ่งปหลัง ยอดขายของรถยนต

กลุมนี้นับวาเติบโตขึ้นถึง 113% เม� อเทียบกับ

ปกอนหนา สะทอนใหเห็นวารถยนตรุนนี้เปน

ที่นิยมสําหรับผูบริโภคชาวไทย สวนภาพรวม

ของไตรมาสที่ 4 ยอดขายของเมอรเซเดส-

เบนซเพิ่มขึ้น 28.1% นอกจากนี้ ยอดขายของ

รถยนตรุนปลั๊กอินไฮบริดยังมีการเติบโตขึ้นถึง 

14% เม� อเทียบกับปกอนหนา สะทอนใหเห็นวา 

เมอรเซเดส-เบนซเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม

ใ น ก า ร นํ า เ ส น อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ล า ก

หลายที่ สุ ด ในตลาด 

PHEV ระดับลักชัวรี 

และในขณะเดียวกัน 

เรายั งสามารถตอบ

สนองความตองการ

ของลูกคาไดดี โดย

เฉพาะอยางยิ่งในปที่

ลูกคาตองปรับตัวใน

สถานการณ โควิ ด

ต่อ เนื่องเป็นปีที่สอง 

เมอรเซเดส-เบนซปดป 2564 ดวยยอดขาย

รวมที่เพิ่มขึ้น 13% เม� อเทียบกับปกอนหนา 

แมวาตลาดรถยนตลักชัวรี โดยรวมในป 2564 

จะหดตัวลง 9% ก็ตาม สําหรับปนี้ นอกจาก

แคมเปญการตลาดที่เมอรเซเดส-เบนซพรอม

นํามาสรางความต� นเตนใหกับตลาดแลว 

เรายังไดเตรียมรถยนตรุนใหมทั้งจากแบรนด 

Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-

Maybach และ Mercedes-AMG โดยมี 

“The new EQS” เปนไฮไลตในฐานะรถยนต

ไฟฟารุนแรกที่จะผลิตและวางจําหน�ายใน

ประเทศไทย ซึ่งในตอนนี้ มีลูกคาแสดงความ

สนใจผานชองทางดิจิทัลมามากกวา 500 ราย

ทั้งที่งานมหกรรมยานยนตและการจัดงานเปด

ตัวพิเศษที่เซ็นทรัลเวิลดและเอ็มโพเรียมใน

ชวงปลายปที่ผานมา

ดาน พุทธิ ตุลยธัญ รองประธานบริหาร 

ฝายบริการหลังการขาย บริษัท เมอรเซเดส-

เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ป 2564 

เปนปที่เมอรเซเดส-เบนซ ใหความสําคัญตอ

การมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา 

ทุกกิจกรรมที่เรานําเสนอออกมา เปนไปเพ� อ

มอบประโยชนสูงสุดใหกับลูกคาของเรา ไมวา

จะเปน ขอเสนอสวนลดพิเศษผานแคมเปญ 

Back in Shape แคมเปญสวนลดคาแรง 50% 

รวมถึงแคมเปญสวนลดน้ําทวมและอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรีแบรนด โปรแกรม “MBSP” 

เพ� อนําเสนอแพ็กเกจที่เขาถึงงายขึ้นและแผน

นําเสนอสิทธิพิเศษที่ดียิ ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 

เรายังยกระดับบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งในสวนของการมอบขอเสนอแบบเฉพาะ

บุคคลใหลูกคาไดรับขอเสนอที่เหมาะสมใน

เวลาที่เหมาะสม โดยลูกคาจะไดรับการแจง

เตือนบริการและขอเสนอผานทางไดเรกเมล

หรือขอความที่ประสานเขากับการจองนัด

หมายออนไลน ไดทุกที่ทุกเวลาเพ� อใหแน�ใจวา

ลูกคาไดรับความสะดวกสบายสูงสุด ที่สําคัญ 

เรายังพรอมนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีที่สุดเสมอ 

ทั้งในสวนของการนําเสนออะไหล Star Parts 

และการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูอยางตอเน� อง 

ไมวาจะเปนอะไหล REMAN น้ํามันเคร� อง MB 

Oil ยางรถยนต MB Tyres รวมถึงผลิตภัณฑ

ในสวนของ Accessories และ Collections 

สําหรับเมอรเซเดส-เบนซทุกรุนเพ� อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางตรงใจ ยิ่งไป

กวานั้น เรายังพรอมนําเสนอบริการที่ดีที่สุด

จากพนักงานของเรา ผานการฝกอบรมเพ� อ

พัฒนาบุคลากรและทีมปฏิบัติการดานลอ

จิสติกสที่พรอมใหบริการดวยการวัดผลเชิง

ปองกันสูงสุด พรอมขยายระยะเวลาการ

รับประกันใหกับลูกคาที่ ไมสะดวกเขามารับ

บริการในสถานการณโควิด-19 ท้ังน้ี ในป 2565 

เราจะยังคงโฟกัสไปที่ภารกิจในการมอบ

ประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ทั้งในเร� อง

ผลิตภัณฑและบริการผานชองทางดิจิทัล ดวย

ขอเสนอแบบเฉพาะบุคคล ความชวยเหลือ

สวนบุคคล และการติดตอลูกคาผานชองทาง

ออนไลน โดยเรายังนําเสนอ Mercedes me Store 

เพ� อมอบแพ็คเกจเสริมดิจิทัลที่อัปเดตทั้งหมด

เพ� อประโยชนสูงสุดของลูกคา พรอมทั้งพัฒนา

ขอเสนอสุดพิเศษของ MBSP อยางตอเน� อง

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์จะได้

รับประสบการณที่ดียิ่งขึ้นตลอดทั้งป

ศุภวุฒิ จีรมนัสนาคร กรรมการผูจัดการ

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาววา เพ� อตอกย้ําความเปนผูนําดาน

ธุรกิจสินเช� อรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ บริษัท 

เมอรเซเดส-เบนซ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

มุงมั่นที่จะมอบการใหบริการที่ดีที่สุด รวมถึง

สิทธิประโยชน และขอเสนอที่หลากหลาย

ไปยังผูจําหน�ายและลูกคารายยอย ถึงแมวา

ในป 2564 ที่ผานมา จะเปนปที่ ทาทายของ

บริษัท แตยอดสินเช� อใหมยังคงมีอัตราการ

เติบโตที่ 12% หรือคิดเปนมูลคากวา 14,000 

ลานบาท ซึ่งหากประเมินจากอัตราการทําสิน

เช� อใหมในไตรมาสที่ 4 จะเห็นไดวามีอัตรา

การเติบโตมากขึ้นถึง 41% เม� อเทียบกับชวง

เวลาเดียวกันในป 2563 สงผลใหเมอรเซเดส-

เบนซ ลีสซิ่ง ประเทศไทย มียอดธุรกิจรวม

มูลคากวา 42,000 ลานบาท โดยเราตองขอ

ขอบคุณในความไววางใจของลูกคาที่ทําใหเรา

ยังคงเปนทางเลือกแรกของลูกคาในการทําสิน

เช� อรถยนต (First choice provider) โดยทุกๆ 

1 ใน 2 ของลูกคาท่ีซ้ือรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ 

จะเขามาทําสินเช� อกับเรา ซึ่งในป 2565 เรา

มีกลยุทธที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ

ธุรกิจของเรา โดยมุงเนน

ไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ

ทางการเงินที่ตอบโจทย

กลุ่มลูกค้าเพื่อการครอบ

ครองรถยนตเมอรเซเดส-

เบนซ ไดงายขึ้น รวมไปถึง

ข อ เ สนอสุ ดพิ เ ศษที่ ถู ก

ออกแบบมาเฉพาะสําหรับ

ลูกคาปจจุบัน หรือลูกคา

กลุมที่เคยทําสัญญากับเรา 

โดยอีกหนึ่งธุรกิจที่สําคัญ

ของเราอยางธุรกิจประกัน

ภ ัย Mercedes-Benz 

Protection ซ่ึงครองอันดับหน่ึงมาอยางตอเน� อง

ในดานธุรกิจประกันภัยของลูกคาเมอรเซเดส-

เบนซ ดวยสวนแบงทางการตลาดถึง 60% 

โดยในปนี้เราไดผลักดันและขยายชองทางการ

เขาถึง เพ� อใหลูกคาซื้อประกันภัยไดสะดวกและ

งายยิ่งขึ้นผานชองทางออนไลน ทั้งนี้เราก็ยัง

ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบริการด้านอื่นๆ 

ของบริษัท โดยเรามุงมั่นที่จะเพิ่มชองทางการ

ใหบริการแบบออนไลน เพ� อใหเรามั่นใจวา

ลูกคาของเราจะไดรับประสบการณในการใช

งานที่ดีที่สุด
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เผย ‘มาครง’ ไม่ตรวจโควิดทำาให้นั่งห่าง ‘ปูติน’

มอสโก • เอเอฟพีรายงานการเผยของดมิทรี เพสคอฟ 

โฆษกของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงสาเหตุการหารือระหว่างประธา 

นาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส กับประธานาธิบดี

ปูตินที่ทำาเนียบเครมลินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในเรื่องวิกฤต

ยูเครน ผู้นำาทั้ง 2 ชาตินั่งหารือที่โต๊ะซึ่งมีขนาดยาวมาก 

เนื่องจากผู้นำาฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะตรวจโควิด-19 จากทีม

แพทย์ของทำาเนียบเครมลินก่อนเข้าพบปูติน ทำาให้มาครง

และปูตินต้องนั่งหารือกันที่โต๊ะซึ่งมีระยะห่างจากหัวโต๊ะ 2 

ฝั่งราว 6 เมตร เมื่อประธานาธิบดีมาครงปฏิเสธที่จะตรวจ

โควิด ทำาเนียบเครมลินจำาเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบด้าน

สุขอนามัยเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพของประธานาธิบดี

ของเราและแขกของประธานาธิบดี ยืนยันว่าการตัดสินใจ

ใช้ โต๊ะยาวในการหารือไม่ใช่เรื่องการเมือง ส่วนสำานักข่าว

รอยเตอร์รายงานการเผยของคณะผู้ติดตามมาครงไปเยือน

รัสเซียว่า มาครงไม่ยอมตรวจโควิดเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซีย

ได้ข้อมูลดีเอ็นเอของตน

ออสเตรเลียข้ึนบัญชี ‘โคอาลา’ สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลออสเตรเลียข้ึนบัญชี 

“โคอาลา” เป็น “ส่ิงมีชีวิตใกล้สูญพันธ์ุ” บริเวณชายฝ่ังตะวัน

ออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เนื่องจาก

ประชากรโคอาลาลดลงไปมากจากไฟป่า, การหักร้างถาง

ป่า, ภัยแล้งและโรค ซัสซาน เลย์ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่ง

แวดล้อมออสเตรเลีย แถลงว่า จำาเป็นต้องปกป้องโคอาลา

ระดับสูงในรัฐนิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลียน-แคพิทอลเทอร์

ริทอรีและรัฐควีนส์แลนด์ เราจะลงมือปกป้องโคอาลาอย่าง

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลให้สัญญาว่าจะ

ให้เงิน 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อปกป้องและฟื้นฟู

ถิ่นที่อยู่ของโคอาลา จากการประเมินของ Threatened 

Species Scientific Committee คณะกรรมการอิสระที่

ให้คำาปรึกษารัฐบาลออสเตรเลีย เผยว่า โคอาลาเคยมีอยู่

ถึง 185,000 ตัว ในปี 2544 แต่ในปี 2564 เหลืออยู่เพียง 

92,000 ตัว 

พี่จะยิงหมีปืนลั่นน้องชายดับในรัฐออริกอน

ลอสแองเจลิส • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานการแถลงของ

สำานักนายอำาเภอโจเซฟินเคาน์ตี รัฐออริกอน สหรัฐ เมื่อ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า เช้าวันอังคารที่ผ่านมาชายคน

หนึ่งโทรศัพท์เบอร์ 911 แจ้งว่าระหว่างที่เขานำาปืนมาจะ

ยิงหมีดำาท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ีบริเวณบ้าน แต่ระหว่างใส่กระสุน

ปืน ปืนล่ันไปโดนน้องชายเสียชีวิต เมื่อตำารวจไปถึงบ้านท่ี

เกิดเหตุ พบศพชายคนหน่ึงท่ีเสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิง ระ 

หว่างตรวจค้นพบศพชายคนท่ี 2 ท่ีเสียชีวิตจากบาดแผล

ยิงตัวเองเสียชีวิต จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุไม่พบบุคคล

อื่นเก่ียวข้องกับการเสียชีวิตของชายท้ัง 2 คน เชื่อว่าชายท่ี

โทรศัพท์แจ้งตำารวจ หลังจากวางสายเขาตัดสินใจยิงตัวตาย. 

โจทย์หิน : ปฏิรูปครั้งใหญ่

ภาคการเงินไทย (2)

มื่อวานผมเขียนถึงคำาประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยที่จะขอความเห็นและคำาแนะนำาจาก

สาธารณชนว่าด้วยก้าวต่อไปของการปฏิรูปภาคการ

เงินของประเทศครั้งใหญ่

โดยที่แบงก์ชาติได้ร่างเอกสารที่เรียกว่า consultation 

paper เพื่อปูพื้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่สำาคัญ

อย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศ

นั่นคือ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจ

ดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน” จะขอความเห็นจากคน

ทั่วไปในช่วง 1-28 ก.พ.2565 นี้

เมื่อวานได้อ่านชุดคำาถามจากผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ 

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ วันนี้มาฟังผู้บริหารอาวุโสที่

ทำาเรื่องนี้ว่าสาระหลักๆ ของนโยบายที่ว่านี้คืออะไร

คุณรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย

สถาบันการเงิน ธปท. เล่าว่า ภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์

ใหม่ภาคการเงินไทย ธปท.ต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีตามแนวคิด 3 Open ได้แก่ 

1.เปิดให้มีการแข่งขัน (Open Competition) เพื่อนำา

เสนอสิ่งที่ดีกว่าให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น การเปิด

ให้มีผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามา เช่น Virtual bank ที่ให้บริการ

ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาให้บริการใน

ประเทศไทย

แต่ไม่ใช่ว่าจะทำาได้ทันที เพราะ ธปท.ต้องปรับปรุง

กติกาเพื่อทำาผู้เล่นรายเดิมปรับตัวและแข่งขันกับผู้เล่นราย

ใหม่ได้ 

เช่น การยกเลิกเพดานของธนาคารพาณิชย์ในการ

ลงทุนใน FinTech และให้ Non-bank ทำา

ธุรกิจได้กว้างขึ้น เป็นต้น

2.เปิดให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 

(Open Infrastructure) 

ธปท.อยากเห็นการเปิดกว้างให้ผู้

เล่นรายต่างๆ สามารถเข้าถึงโครงสร้าง

พื้นฐานไม่ให้เกิดการผูกขาด แต่ต้อง

มีความยุติธรรมกับผู้มีส่วนร่วมลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ 

3.เปิดให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อ 

มูล (Open Data) โดยเปิดให้มีการแบ่งปัน

ข้อมูลระหว่างกันมากขึ้น 

แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเจ้าของ

ข้อมูลต้องยินยอม และเคารพสิทธิข้อมูล

ส่วนบุคคล

ธปท.ระบุว่า ภายใต้แนวนโยบาย

การปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย ธปท.มุ่ง

หวังให้ภาคการเงิน

(1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง

ทั่วถึงและเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่าง

เท่าเทียม

(2) สนับสนุนให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวเข้า

สู่เศรษฐกิจการเงินดิจิทัล และรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่ง

แวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

(3) สามารถรับมือกับความเสี่ยงสำาคัญและความเสี่ยง

รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างเท่าทัน ไม่ส่งผลกระทบต่อไปยังระบบ

เศรษฐกิจการเงินและผู้บริโภคในวงกว้าง ภายใต้การกำากับดูแล

ของ ธปท.ที่ยืดหยุ่นขึ้นและไม่สร้างภาระแก่ผู้ให้บริการทางการ

เงินมากเกินจำาเป็น โดยมีทิศทางสำาคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.การเปิดโอกาสให้ภาคการเงินใช้ประโยชน์จากเทคโนโล

ยีและข้อมูล ภายใต้หลักการ 3 Open ได้แก่

(1) เปิดให้แข่งขัน (Open Competition) โดยเปิดให้มี

ธนาคารที่ให้บริการในรูปแบบใหม่บนช่องทางดิจิทัล (virtual 

bank) และขยายขอบเขตหรือเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้เล่นเดิม

(2) เปิดให้ผู้เล่นต่างๆ เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน (Open 

Infrastructure) ได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น เช่น ระบบการชำาระ

เงิน การใช้สกุลเงินดิจิทัลสำาหรับประชาชนที่ออกโดยธนาคาร

กลาง (Retail CBDC) 

และกลไกการค้ำาประกันความเสี่ยงที่รองรับความต้องการ

เงินทุนหลากหลายรูปแบบ และ 

(3) เปิดให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) โดย

จะผลักดันให้มีกลไกที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลของตนที่อยู่

กับผู้ให้บริการแต่ละแห่งไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้สะดวกมาก

ขึ้นเป็นลำาดับ ภายใต้นโยบาย open banking 

และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของภาคการเงินกับแหล่ง

อื่นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาบริการทางการ

เงิน

2.การเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดย 

(1) ให้ภาคการเงินประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างจริงจัง และสนับสนุนการปรับตัว

ของภาคธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบเชิง

ลบในวงกว้าง 

(2) ช่วยให้ภาคครัวเรือนสามารถอยู่รอดและปรับตัว

ในโลกใหม่ได้ ด้วยการยกระดับการส่งเสริมทักษะด้านการ

เงินดิจิทัล ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

เช่น กำากับดูแลการปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้เหมาะกับ

ความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อป้องกันการก่อ

หนี้เกินตัว และผลักดันกลไกแก้หนี้อย่างครบวงจรสำาหรับคน

ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.การกำากับดูแลอย่างยืดหยุ่นและเท่าทันความเสี่ยง 

รูปแบบใหม่ โดยคำานึงถึงสมดุลระหว่างบทบาทของ ธปท. 

ในการส่งเสริมนวัตกรรมและการกำากับดูแลความเสี่ยงที่จะ

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินผ่าน 

(1) การกำากับดูแลผู้ให้บริการตามลักษณะความเสี่ยง

และความซับซ้อนของบริการทางการเงิน

(2) การทบทวนเกณฑ์ไม่ให้เป็นอุปสรรคและสร้าง

ภาระต้นทุนที่เกินจำาเป็นแก่ผู้ให้บริการ และ

(3) การกำากับดูแลผู้ให้บริการให้เท่าทันความเสี่ยงใหม่

ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงจากการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในภาค

การเงิน และการกำากับดูแล non-bank ที่มีบทบาทมากขึ้น

คุณรุ่งบอกว่า “ธปท.หวังว่าการปรับภูมิทัศน์ภาคการ

เงินตามทิศทางข้างต้น จะทำาให้ภาคการเงินสามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาบริการทางการเงิน 

บริหารความเสี่ยงได้อย่างเท่าทัน และรับมือกับสิ่งไม่คาดคิด 

รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถ

ได้รับบริการที่ตอบโจทย์ และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็น

ธรรม

ภาคครัวเรือนมีความรู้และพร้อมปรับตัวเข้าสู่โลก

ดิจิทัล เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อหนี้

เกินตัว 

ขณะที่กลุ่มที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้รับการแก้ไขปัญหา

และไปต่อได้ ส่วนภาคธุรกิจมีแรงจูงใจและได้รับเงินทุน

เพียงพอเพื่อปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น

นี่คือการตั้ง “เป้าหมาย” และ “ภารกิจ” ของธนาคาร

กลาง ที่ยากที่สุดคือจะทำาอย่างไรจึงจะลงรายละเอียดพร้อม

กับแผนงานที่ปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

และเปลี่ยน “วิธีคิด” หรือ mindset ของคนที่อยู่ใน

รัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศ.

เ

แนะอเมริกันเผ่นจากยูเครนทันที
วอชิงตัน • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ขอให้พลเมืองอเมริกันเดินทางออก

จากยูเครนทันที ขณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยตีปี๊บสงคราม 

อ้างรัสเซียบุกยูเครนได้ตลอดเวลา รวมถึงระหว่างโอลิมปิกฤดูหนาวที่

ปิดฉากวันที่ 20 กุมภาพันธ์

รายงานเอเอฟพีเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าว

ว่า คำาเตือนของผู้นำาสหรัฐเมื่อวัน

พฤหัสบดี มีออกมาในช่วงยามท่ี

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับ

รัสเซียอยู่ในระดับสูงสุดนับแต่

สงครามเย็น โดยสหรัฐประเมิน

ว่ารัสเซียวางกำาลังทหารประมาณ 

130,000 นาย ไว้ไกลชาย แดน

รัสเซีย 

ในคำาให้สัมภาษณ์กับเอ็น                                       

บีซีนิวส์ท่ีบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า 

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าพล                       

เมืองอเมริกันควรออกจากยูเครน

เดี๋ยวนี้ เรากำาลังรับมือกับหน่ึง                                      

ในกองทัพขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก                               

มันเป็นสถานการณ์ท่ีแตกต่าง                                

อย่างมาก และส่ิงต่างๆ อาจบ้า

คล่ังไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่

ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร เขา

จะไม่ส่งทหารอเมริกันเข้าไปใน

ยูเครน แม้แต่เพื่อช่วยคนอเมริ 

กันในกรณีที่รัสเซียรุกราน 

“นั่นจะเป็นสงครามโลก 

เมื่อคนอเมริกันและคนรัสเซีย

เริ่มยิงใส่กัน เราอยู่ในโลกที่แตก

ต่างกันมาก” ไบเดนกล่าว 

ไม่ก่ีช่ัวโมงก่อนหน้าน้ัน รถ

ถังของรัสเซียได้เคลื่อนขบวน

ข้ามพรมแดนเบลารุสเพื่อเริ่ม

การซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ซึ่ง

จะใช้เวลานาน 10 วัน โดยสหรัฐ

ประเมินว่ามีทหารรัสเซียถูกส่ง

เข้าเบลารุสประมาณ 30,000 

นาย รวมถึงหน่วยรบพิเศษสเปตส์       

แนซจากสถานท่ีต่างๆ รวมถึง

จากเขตตะวันออกไกลของรัสเซีย 

การซ้อมรบร่วมท่ีรวมถึงการวาง

กำาลังมิสไซล์และยานเกราะหนัก 

ทำาให้นาโตกล่าวเตือนว่าเป็นความ

เคลื่อนไหวท่ีอันตรายต่อยุโรป 

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

ยืนกรานว่า การซ้อมรบร่วมกับ

เบลารุสมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ฝึก “การปราบปรามและขับไล่

การรุกรานจากภายนอก” และ

ทำาเนียบเครมลินให้คำามั่นด้วย

ว่า ทหารรัสเซียจะกลับประเทศ

ทันทีเมื่อจบการฝึก

ท่ีกรุงเมลเบิร์นของออส 

เตรเลียเมื่อวันศุกร์ แอนโทนี บลิง                    

เคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

ไปเยือนเพื่อประชุมกลุ่มความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงจตุภาคี

กับออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และอิน 

เดีย และเขาได้กล่าวเตือนว่า

รัสเซียยังคงระดมกำาลังพลมายัง

ชายแดนยูเครนเพิ่มเติม และ

รัสเซียสามารถเปิดฉากรุกราน

ยูเครนได้ทุกเมื่อ รวมถึงระหว่าง

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่

จีนเป็นเจ้าภาพจัดถึงวันที่ 20 

กุมภาพันธ์นี้

บลิงเคนยืนกรานว่า สหรัฐ

ยังต้องการแก้ไขความแตกต่างกับ

รัสเซีย “ผ่านการทูต” มากกว่า 

เราดำาเนินความพยายามทุกทาง

เพื่อเก่ียวพันกับรัสเซีย แต่ในเว 

ลาเดียวกัน เราก็ชัดเจนในการ

สร้างการป้องปรามและการป้อง                                

กัน และทำาให้รัสเซียรับรู้อย่าง

ชัดเจนว่า หากเลือกเส้นทางการ

รุกรานครั้งใหม่อีก ก็จะเผชิญ

กับผลลัพธ์รุนแรง

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

เผยเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่า รัฐมน                                                   

ตรีกลาโหมของสหรัฐและเบลา

รุสในการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ 

ซ่ึงเคยเกิดข้ึนน้อยคร้ัง ด้วยความ

พยายาม “ลดโอกาสของการคำา 

นวณที่ผิดพลาด”

ขณะเดียวกัน รัสเซียยัง

ได้ส่งเรือรบ 6 ลำาแล่นผ่านช่อง                                             

แคบบอสฟอรัส เพื่อฝึกทางทะ                        

เลในทะเลดำาและทะเลอะซอฟ

ท่ีอยู่ติดกัน และทำาให้รัฐบาลยู 

เครนประณามการแสดงตนของ                                                 

เรือรบรัสเซียว่าเป็นความพยายาม

ตัดทางออกของยูเครนสู่ทะเลท้ัง

สองน้ีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน.

ชาวออสซี่ต้องฉีดวัคซีนเข็ม3จึงครบโดส

ซิดนีย์ • ชาวออสเตรเลียและผู้

พักอาศัยในออสเตรเลีย จะต้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม

กระตุ้นหรือเข็ม 3 จึงถือว่าได้

รับวัคซีนครบโดสแล้ว แต่สำา   

หรับนักเดินทางต่างชาติเข้าประ 

เทศได้แม้ฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็ม

รอยเตอร์รายงานว่า คณะ

รัฐมนตรีออสเตรเลียท่ีประชุม

เมื่อค่ำาวันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภา 

พันธ์ รับรองคำาแนะนำาท่ีมีการ

ปรับปรุงแก้ไขจากกลุ่มท่ีปรึกษา

ด้านวัคซีน ท่ีมีการจัดประเภทการ

ฉีดวัคซีนให้เป็นปัจจุบันท่ีสุด รวม

ถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ 

มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย กล่าว

ว่า สถานะการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 ของแต่ละบุคคล จะ

ได้รับการพิจารณาว่า “เกินกำา 

หนด” ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เข้ารับ

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายใน 6 

เดือนหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2  

ทางการออสเตรเลียบัง                                                   

คับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำา    

หรับผู้ท่ีทำางานด่านหน้าเท่าน้ัน 

แต่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่รวม

ถึงบริษัทขนาดใหญ่, ร้านอาหาร

และร้านค้าปลีก มีข้อกำาหนดว่า

ผู้ที่จะเข้าสำานักงานหรือเข้าใช้

บริการในร้านต้องฉีดวัคซีนแล้ว

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ประชากรฉีดวัคซีน

โควิด-19 มากที่สุดในโลก ชาว

ออสเตรเลียที่อายุมากกว่า 16 

ปี ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วถึง 94% 

และขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ไปแล้วเกือบ 10 ล้านเข็ม

การตัดสินใจของรัฐบาล

ออสเตรเลียท่ียังคงกำาหนดระ 

เบียบให้ชาวต่างชาติท่ีจะเดินทาง

เข้าประเทศฉีดวัคซีนแค่ 2 เข็ม

เน่ืองจากออสเตรเลียกำาลังเปิด                                     

พรมแดนเต็มรูปแบบหลังจาก

ปิดพรมแดนมาเกือบ 2 ปี เพื่อ

ชะลอการระบาดของไวรัสโคโรนา 

เช่นเดียวกับหลายประเทศ

ทั่วโลก ขณะนี้ออสเตรเลียกำาลัง

รับมือกับการระบาดของไวรัสโค 

โรนาสายพันธุโอมิครอนท่ีแพร่ระ 

บาดอย่างรวดเร็ว 

ออสเตรเลียรายงานผู้ติด

เช้ือโควิด-19 รายใหม่เมื่อเวลา

เท่ียงวันของวันศุกร์ มีผู้ติดเช้ือ

ไม่ถึง 26,000 ราย ลดลงจาก

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีมีผู้ติดเช้ือราย 

ใหม่ราว 30,000 ราย และมีผู้

ป่วยจากติดเช้ือโควิด-19 เสียชี 

วิตเพ่ิม 48 ราย ขณะท่ีผู้ป่วยท่ี

ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ยังคงมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วย

ท่ีต้องเข้าโรงพยาบาลเพ่ิมเกือบ 

3,300 ราย เป็นจำานวนต่ำาท่ีสุด

ในรอบมากกว่า 1 เดือน.

ปิดถนน • เกษตรกรแคนาดานำารถไถมาปิดทางหลวงสาย 402 เพื่อต่อต้านคำาสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เมืองซาร์เนีย รัฐออนแทรีโอ 

ใกล้พรมแดนสหรัฐ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์



0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

สาวงามแฝดชิงมงกุฎ นางสาวเชียงใหม 

เชียงใหม • เม� อคืนวันที่ 10 ก.พ. นายประจญ ปรัชญสกุล 

ผวจ.เชียงใหม เปนประธานพิธีเปดการประกวดนางสาวเชียง

ใหมประจําป 2565 และในวันที่ 12 ก.พ.จะเปนการคัดเลือก

รอบที่ 2 ใหเหลือ 20 คนเขาสูรอบชิงชนะเลิศ สวนในวันที่ 

13 ก.พ.จะเปนรอบตัดสินและประกาศผูที่ ไดรับตําแหน�ง

นางสาวเชียงใหมประจําป 2565 สามารถรับชมผานทางเฟซ 

บุกแฟนเพจนางสาวเชียงใหม และรับชมเทปบันทึกภาพ

การประกวดทางชอง PPTV 36 เวลา 22.00 น. เดิมการ

ประกวดจะจัดพรอมกับงานกาชาดและงานฤดูหนาว ของดี

เชียงใหม ทุกๆ ป  แตปนี้งดจัดเน� องจากการ ระบาด ของ

  โค วิด-19  จึงมาจัดพรอมงานมนตร เสน�ห สินคา  OTOP และ

ผลิตภัณฑ ชุมชน จังหวัดเชียงใหม ประจําป  2565  ระหวาง  

7-13  ก.พ. ที่ลานกิจกรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ  82 พรรษา 

และการประกวดครั้งนี้เปนครั้งแรกที่มีสาวงาม “คูแฝด” 

เขารวมประกวด คือหมายเลข 12 นองหมิว-น.ส.สุภาวดี 

จอมเล็ก ชาว ต.แมแฝก อ.สันทราย เชียงใหม และหมายเลข 

15 นองมิ้งค-น.ส.สุดามาศ จอมเล็ก คูแฝดที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขา

พัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ สรางสีสันใหเวที

ประกวดไมนอย และยังเปนอีกปที่เปดรับสาวงามจากทั่ว

ประเทศ ไมเฉพาะเชียงใหม หรือภาคเหนือ

เปดหุบปาตาดจดทะเบียนสมรสยอนยุค

อุทัยธานี • วันที่ 11 ก.พ.65 ผศ.(พิเศษ) ดร.อลงกต 

วรกี รอง ผวจ.อุทัยธานี เปนประธานเปดโครงการรักกัน

พันป ที่ อบต.ทุงนางาม อ.ลานสัก รวมกับเขตหามลาสัตว

ปาถ้ําประทุน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

อุทัยธานี เพ� อตอนรับเดือนแหงความรัก ณ แหลงทองเที่ยว

หุบปาตาด ระหวางวันที่ 11-13 ก.พ.นี้ ซึ่งทั้งประธานในพิธี

และเจาหนาที่ที่มารวมงานตางแตงตัวธีมมนุษยยุคหินเพ� อ

สรางสีสันใหเขากับบรรยากาศ พรอมจัดพิธีมอบทะเบียน

สมรสในหุบปาตาดแบบยอนยุคดึกดําบรรพ และมอบของ

ที่ระลึกเพื่อเป็นการสื่อถึงความรักที่หวานฉ่ําและคงทน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมออกบูธสงเสริมการทองเที่ยว 

และรานคาชุมชนในเขตพื้นที่ ต.ทุงนางามและใกลเคียง 

เพ� อสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวสรางรายไดใหคนใน

ชุมชนในชวงเทศกาลวาเลนไทนปนี้ และหากอยากสัมผัส

บรรยากาศยอนยุคดึกดําบรรพแบบสมจริง ก็มีบริการชุด

มนุษยยุคหินใหไดสวมใสในงานอีกดวย.

ย้ํา ‘สายสีเขียว’

(ดีอีเอส) ยืนอยูดานหลังนายกฯ ดวย 

 เม� อถามวา วันนี้มีนายอนุทินและนาย

ศักดิ์สยามมายืนรวมแถลงดวย ตองการจะ

เคลียรอะไรหรือไม ซึ่งทันทีที่ถามจบ นาย

อนุทินและนายศักดิ์สยามหัวเราะออกมา 

กอนที่ พล.อ.ประยุทธจะตอบวา “จะตอง

เคลียรอะไรกับเขาละ มีอะไรตองเคลียร” 

เม� อผูส� อขาวถามตอวาเร� องการขยายสัมปทาน

รถไฟฟาสายสีเขียว พล.อ.ประยุทธกลาววา 

เปนเร� องของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตอง

พิจารณา ก็วากันไป กฎหมายทําไดก็ทําได 

ก็แคนั้น 

ผูส� อขาวถามวา มีรายงานขาววาบรรยา 

กาศในที่ประชุม ศบค.เปนไปอยางอึมครึม 

พล.อ.ประยุทธยอนวา “เหรอ คุณเขาไปอยู

ในหองนั้นเหรอ คุณรูเหรอวามันอึมครึม ไม

เห็นอึมครึมเลย ผมก็พูดเสียงดังฟงชัดของ

ผมตลอดเวลา และฟงขอมูล เห็นใจเจา

หนาที่เขาทํามาแทบตาย ฟงเขาซะบางสิ 

โอเคนะ ผมตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง 

พอละ” กอนที่นายกฯ จะเดินออกจากโพเดียม

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม 

ศบค.ครั้งนี้ เปนการพบหนากันครั้งแรกของ 

พล.อ.ประยุทธ, นายอนุทิน, นายศักดิ์สยาม 

และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

ภายหลังเกิดเหตุรัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ไมเขารวมประชุม ครม.เม� อ

วันอังคารที่ผานมา เพ� อแสดงจุดยืนคัดคาน

การตอสัญญาสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว 

มีรายงานวา บรรยากาศในการประชุม 

ศบค.เปนไปอยางอึมครึม โดย พล.อ.ประยุทธ

นั่งหัวโตะเปนประธาน ขณะที่นายอนุทินนั่ง

ขวามือนายกฯ และอยูตรงกลางระหวางนา

ยกฯ กับ พล.อ.อนุพงษ มีรายงานดวยวา 

พล.อ.ประยุทธ ไมไดมองหนาตรงๆ กับนาย

อนุทิน แตหันเอียงไปทาง พล.อ.อนุพงษเสีย

เปนสวนใหญ 

 ดานนายอนุทินกลาวถึงกระแสขาว

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ศบค.ชุดใหญ  

พล.อ.ประยุทธพรอมดวย พล.อ.อนุพงษ

เชิญนายอนุทินและนายศักดิ์สยามไปหารือ

ที่หองสีเหลือง ภายในตึกสันติไมตรี เพ� อพูด

คุยทําความเขาใจเร� องรถไฟฟาสายสีเขียว

วา ไมมีๆ เพราะไมมีอะไรผิดใจกัน ทุกอยาง

เปนตามขั้นตอน หลังเสร็จการประชุม ศบค. 

นายกฯ ก็พัก 5-10 นาที แลวก็เดินกลับตึก

ไทยคูฟา พวกเราเดินตามไปสงนายกฯ  

เม� อถามวามีกระแสขาวดวยวาการ

ประชุม ศบค.บรรยากาศอึมครึม  นายอนุทิน

ยอนวา “คุณรูไดอยางไร นายกฯ นั่งหัวโตะ 

และผมนั่งถัดมาติดกับทานนายกฯ พล.อ.อนุ

พงษนั่งฝงขวามือของผม ทานก็ถามผม ผม

ไปหาคําตอบใหทาน ยืนยันวาไมมีอะไร นี่

เปนการทํางาน เปนเร� องปกติ”

 เม� อถามวา ในการหารือดังกลาวได

พูดคุยกันถึงเร� องรถไฟฟาสายสีเขียวหรือไม  

นายอนุทินกลาววา ไมไดคุยเร� องนี้ แตเร� อง

รถไฟฟาสายสีเขียว นายกรัฐมนตรีบอกวา

ทุกอยางใหเปนไปตามกฎหมาย

 เม� อถามอีกวา ในความเห็นตางในการ

ทํางานของพรรคภูมิใจไทย นายกฯ ยอมรับ

ไดหรือไม นายอนุทินกลาววา นายกฯ บอก

ใหทุกอยางเปนไปตามกฎหมาย ทําตามความ

ถูกตอง นี่คือขอสั่งการของนายกฯ

 สวนนายศักดิ์สยามกลาวถึงเร� องนี้

วา  ยังรอคําตอบจากกระทรวงมหาดไทย

อยู หากยังไมไดรับคําตอบกอนนําเร� องเขาสู

ที่ประชุม ครม. กระทรวงคมนาคมยังยืนยัน

เหมือนเดิม สวนกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร บอกวาใหคํา

ตอบไปแลว 8 รอบนั้น ที่ตอบ 8 รอบนั้นตอบ

อะไร การตอบ 8 รอบตองตอบใหเคลียร ได

ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายหรือไม 

 เม� อถามวา หาก ครม.ยืนยันโหวตและ

ยืนยันตามเสียงสวนใหญ พรรค ภท.มีปญหา

อะไรหรือไม นายศักดิ์สยามกลาววา เราก็

ใชเอกสิทธิ์แคนั้นเอง เปนเร� องปกติ เวลา

ประชุมไมไดหมายความวาความเห็นตอง

เหมือนกันหมดอยูแลว เราก็พิจารณาจาก

ขอเท็จจริงตามขอกฎหมายที่เราเห็น หาก

เห็นวาเร� องนี้ยังมีความไมเรียบรอยเราก็ตอง

สงวนความเห็นแคนั้น  

ถามวาถึงขั้นถอนตัวออกจากการเปน

พรรครวมรัฐบาลหรือไม นายศักดิ์สยามกลาว

วา ไมเกี่ยว คนละเร� อง เพราะในการประชุม 

ครม.หลายครั้งมีเร� องที่เห็นไมตรงกัน ปกติ

นายกฯ จะบอกใหกลับไปหารือกันมีแคนั้น

 เม� อถามวา จุดยืนของกระทรวง

คมนาคมคืออะไร นายศักดิ์สยามกลาววา  

ทุกเร� องตองทําตามระเบียบกฎหมายและ

มติ ครม. ตองเอาขอเท็จจริงมาดูวาไดทํา

ตามนั้นหรือไม ประเด็นที่อยากใหดูคือเร� อง

หนี้ที่นํามาใชในเร� องนี้วามีระเบียบกฎหมาย

รองรับหรือไม ถาอธิบายไดวาหนี้เกิดขึ้นโดย

การดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย ก็ไมมี

ปญหาอะไร แตถาอธิบายไมไดแลวเอาหนี้

ที่ไมมีระเบียบกฎหมายรองรับมาดําเนินการ

ขยายสัญญาตรงนี้  เปนอะไรที่อันตราย 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลาว

ถึงกรณี 7 รัฐมนตรีของพรรค ภท.ไมรวม

โหวต หรือโหวตโน ในเรื่องรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว เพราะอาจเกี่ยวโยงมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือ

ไมวา ปกติแลวการไมเขารวมประชุม ครม. 

หรือเขาประชุมแลวไมรวมโหวต หรือโหวต

ไมเห็นดวย ทั้งหมดจะตั้งตนดวยสมมติฐาน

วาผิด และถามันผิดก็ไมตองรับผิดตาม

มาตรา 157 แตรับผิดทางการเมือง ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 164 ซึ่งบัญญัติวา 

ครม.ตองรับผิดชอบรวมกันในการกําหนด

นโยบายและการบริหารราชการแผนดิน 

แตความรับผิดเปนรายๆ ก็จะเหมือนกับคดี

หวย 2-3 ตัว ที่รัฐมนตรีคนใดไมเขาประชุมก็

ถือวาไมเกี่ยว ตองรับผิดตามมาตรา 157 แต

ทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานวาผิด แตถาไม

ผิดขึ้นมาก็อีกเร� องหนึ่ง 

เม� อถามวา หากเกิดกรณีดังกลาวจะมี

ผลตอมติ ครม.นั้นหรือไม นายวิษณุ กลาววา 

ไมมี ดังนั้นจึงถือวามติ ครม.สมบูรณ

 เม� อถามวา พล.ต.อ.อัศวินระบุวาได

ตอบขอชี้แจง 4 ขอของกระทรวงคมนาคม 

และส ง ไปที่ ก ระทรวงมหาดไทยแล ว 

นายวิษณุตอบวา ยังไมเห็นในสวนนี้ หาก

ตอบมาใหม ก็ตองมาชี้แจงใน ครม.ใหม 

ถามอีกวา หากรัฐมนตรีของพรรค ภท. 

ยังไมเห็นดวยกับขอชี้แจง โครงการรถไฟฟา

สายสีเขียวยังจะเดินหนาตอไปไดหรือไม นาย

วิษณุกลาววา ในทางกฎหมายเดินหนาตอไป

ได แตในทางการเมืองจะสามารถเดินหนา

ไดหรือไม อยูที่ พล.อ.ประยุทธ เพราะปกติ

มติ ครม.ไมจําเปนวาจะตองมีความเห็นชอบ

รวมกันหมด เร� องการโหวตและการไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียงมีหลายครั้ง แตไมเคย

ทําเปนพักๆ แบบนี้ สวนมากรัฐมนตรีก็นั่ง

อยูในหองประชุม ครม. และอภิปรายวาไม

เห็นดวย ซึ่งในการโหวตของ ครม. เคยมีการ

โหวตอยูเหมือนกันประมาณ 1-2 ครั้งในกรณี

จําเปน เชนในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทร

เวช ที่ทาให โหวตบอย

เม� อถามวา เปนหวงวาเร� องนี้จะมีผล

กระทบตอรัฐบาลหรือไม นายวิษณุกลาววา 

ไมหวงๆ แตถาพยายามทําใหเรียบรอยไดก็

จะเปนเร� องดี ที่บอกวาไมหวง ไมใชวาไมแคร 

หรือไมสนใจ ครม. เปนรัฐบาลผสม ก็ตอง

แครกัน และพยายามที่จะประคับประคอง 

ซึ่งการที่ ครม.ไมไดพิจารณาใหเสร็จในครั้ง

ที่แลว และรอให โอกาสกระทรวงมหาดไทย

จะชี้แจงตอไป ก็ถือวาไดดีในระดับหนึ่งแลว 

ถือเปนการประนีประนอม“

 เมื่อถามว่า นายวิษณุมีทางออกใน

เร� องนี้แลวหรือไม นายวิษณุกลาววา “ไมมี

หรอก”

สวน พล.ต.อ.อัศวิน กลาวในเร� องนี้

วา ตองถาม พล.อ.อนุพงษ เพราะเราไดตอบ

เร� องที่พรรคภูมิใจไทยสอบถามมา 4 ประเด็น

ไปแลวหลายครั้ง จึงหมดหนาที่เร� องนี้แลว 

สวนการพิจารณาแลวแตผูใหญ

 ผูส� อขาวถามวา ปญหาจะจบในสมัย

ของผูวาฯ อัศวินหรือไม พล.ต.อ.อัศวิน กลาว

วา เร� องนี้เกิดมานานแลวตั้ง 20-30 ป ไม

ไดเกิดในสมัยตนเอง ฉะนั้นอยางไรก็ได 

เพราะมีหนาที่เพียงสานตอและไดหารือกับ

ทุกภาคสวน ทําใหถูกตองตามกระบวนการ

และกฎหมายแลว ผลออกมาจะเปนอยางไร

ก็แลวแตผูใหญ ทําตามคําสั่งอยางเดียว 

 เม� อถามย้ําวา ไดตอบคําถามที่ถามมา

กลับไปหรือยัง ผูวาฯ กทม.กลาววา ไดตอบ

กระทรวงมหาดไทย ตอบแบบนี้ 8 รอบแลว.

อัศวิน

ไดออกมาใหขอมูลกลาวอางวามีผูรองเรียน

ซึ่งเปนบุคคลที่ไมสามารถระบุช� อได มารอง

เรียนวาในสมัยที่ดํารงตําแหน�งอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) มีพฤติกรรมที่สอไปในทาง

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พรอมกับออกมา

ใหขอมูลชี้นําวามีความร่ํารวยผิดปกติ จาก

ขอมูลการย� นทรัพยสินและหนี้สินตอ ป.ป.ช. 

รูสึกไดวาไมไดรับความเปนธรรม และรูสึก

วาถูกรังแก ถูกกลั่นแกลงทางการเมือง และมี

กระบวนการตองการบั่นทอนความน�าเช� อถือ 

และความตั้งใจในการออกมาทํางาน

 “ผมไมเคยคิดวาตองมาเจอเร� องความ

ไมเปนธรรมแบบนี้ ผมกลาอาสาออกมาทํา 

งานเพ� อประชาชน ไมปฏิเสธการตรวจสอบ 

และพรอมใหตรวจสอบ ผมจึงมาที่ ป.ป.ช. 

ซึ่งเปนองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญที่มี

อํานาจหนาที่ โดยตรงใหตรวจสอบบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สินของผมและภรรยา 

เพราะผมมั่นใจวา ป.ป.ช.มีกระบวนการ

ตรวจสอบและใหความเปนธรรมกับผมและ

ครอบครัวได” นายสุชัชวีรกลาว

 นายสุชัชวีรย้ําวา ขอยืนยันวาขณะที่

ปฏิบัติหนาที่อธิการบดี สจล. ไดปฏิบัติหนาที่

ดวยความซ� อสัตยสุจริต และไมทุจริต ทั้งบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สินที่ย� นตอ ป.ป.ช.นั้น ไดทํา

ตามความจริง และไมมีการร่ํารวยผิดปกติแต

อยางใด เพราะกาวเดินถึงวันนี้ ไมปฏิเสธการ

ตรวจสอบ และยอมรับการตรวจสอบ แตตอง

เปนการตรวจสอบโดย ป.ป.ช. ที่เปนองคกร

อิสระที่มีอํานาจและหนาที่โดยตรง 

 “ผมอยากกราบขอบคุณประชาชนไม

เฉพาะที่เปนคนกรุงเทพฯ เทานั้น แตเปน

ประชาชนจากทั่วประเทศที่สงกําลังใจใหผม

และครอบครัวผานทุกชองทางจริงๆ และ

อยากจะบอกวาผมไมทอ แตอยากขอความ

เปนธรรม และขอกําลังใจ และกําลังใจนี้

ไมไดใหเฉพาะผม แตเปนกําลังใจใหคนรุน

ผม รุนนองผมที่มีความพรอม มีความรู มี

ความสามารถ ไมใหเขาถูกสกัดกั้นทางการ

เมืองในการออกมารับใชบานเมือง ผมรูสึก

วาถูกรังแก ถูกกลั่นแกลง และมีกระบวนการ

ในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือ บั่นทอน

ความตั้งใจของผม จึงตองมาย� นหนังสือตอ 

ป.ป.ช.ที่มีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และ

ก็มั่นใจวาจะไดรับการตรวจสอบดวยความ

เปนธรรม” นายสุชัชวีรกลาว

 เม� อถามวา มองวา กมธ.ป.ป.ช.มีการ

ถูกแทรกแซงโดยบุคคลบางคนหรือไม นาย

สุชัชวีรกลาววา ไมสามารถตอบคําถามนี้

ได แตอยากตั้งคําถามกับผูที่ออกมาใหขาว

มากกวา เพราะทําใหประชาชนเกิดความ

เคลือบแคลงสงสัย และมีผลกระทบกับตน

และครอบครัว และกระทบตอความน�าเช� อ

ถือและความตั้งใจที่กําลังเดินออกมาอาสา

เปนผูวาฯ กทม.

 ถามอีกวา หากทายสุด ป.ป.ช.บอกวา

ไมไดทําผิดจริง จะดําเนินการอยางไรบาง  

นายสุชัชวีรกลาววา ตอนนี้ยังไมคิดถึงขั้น

นั้น วันนี้ก็มาดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ มา

ย� นหนังสืออยากให ป.ป.ช.ตรวจสอบ และ

เห็นวาระบบของ ป.ป.ช.มีกระบวนการใน

การสืบสวนหาขอเท็จจริง ใหความเปนธรรม

กับทุกฝายได

ดานนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย 

รองโฆษกพรรค ปชป. และเลขาฯ คณะกรรม 

การขับเคล� อนยุทธศาสตร กทม. ชี้แจงกรณี

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผูอํานวยการสํานักการ

ศึกษา กทม. ตอบโตนายสุชัชวีรวาเขาใจเร� อง

งบประมาณอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียน

สังกัด กทม.คลาดเคล� อนวา ขอขอบคุณ และ

ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้สังคมได้รับ

ความกระจางและลดความคลางแคลงสงสัย 

แตอยากสอบถามเพิ่มเติมวาเด็กที่มาเรียนที่

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนจะใชเกณฑไหน

ในการจัดสรรงบประมาณคาอาหารกลางวัน

ตอวัน เพราะขอมูลที่ ไดรับจากครูผูดูแล ไม

สอดคลองกับขอมูลที่ กทม.ชี้แจง.

สัมพันธวงศ • วันที่ 11 ก.พ.

65 นายภูริพัฒน ธีระกุลพิศุทธิ์ 

รองอธิบดีกรมเจาทา (จท.) เปด

เผยถึงกรณีน้ํามันดิบคางทอรั่ว

ไหลออกสูทะเล จ.ระยอง เม� อ

วันที่ 10 ก.พ.ที่ผานมา หลังจาก

ที่ ไดรับแจงจากบริษัท สตาร 

ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด  

(มหาชน) หรือ SPRC ที่ ได

ดําเนินการขยับทอเพ� อตรวจ

สอบทอบริ เวณจุดรั่ วทุนผูก

จอดเรือ SPM (Single Point 

Mooring) ทําใหเกิดเหตุน้ํามัน

ดิบที่ค างทอเดิมไหลออกสู

ทะเลเพิ่มเติม ซึ่งจากการ

ประมาณการมีปริมาณน้ํามัน 

5,000 ลิตร บริษัท SPRC ได

ดําเนินการเขาลอมบูมและ

ดําเนินการเรงจัดเก็บคราบ

น้ํามันดังกลาวเรียบรอยแลว

ทั้งนี้ ไดสั่งการใหสํานัก

งานเจาทาภูมิภาค สาขาระยอง  

ออกประกาศกรมเจาทาให

ระมัดระวังการเดินเรือและ

ระมัดระวังความปลอดภัย หลีก

เลี่ยงการเดินเรือผานบริเวณ

ดังกลาว ทั้งนี้สํานักงานเจาทา

ภูมิภาค สาขาระยอง ไดเขา

แจงความรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวนสถานีตํารวจภูธร

มาบตาพุด ในการกระทําดัง

กลาวที่ฝาฝนคําสั่งระงับใช

ทาเรือ และกอใหเกิดมลพิษ

ทางทะเล 4 ฐานความผิด

นายภูริพัฒนกลาววา 

กรมเจาทามีหนังสือแจงให

บริษัทดําเนินการปฏิบัติตาม

แผนเผชิญเหตุในระดับ Tier 1 

ที่มีระดับปริมาณรั่วไหลไม

เกิน 20 ตัน สวนใหญเกิดขึ้น

ระหวางขนถายน้ํามัน ผูที่ทําให

เกิดน้ํามันรั่วไหลตองเปนผูรับ

ผิดชอบในการขจัดคราบน้ํามัน 

หรือขอรับความชวยเหลือจาก

หน�วยงานที่ เกี่ยวของ โดย

บริษัทไดทําการแจงใหกรมเจา

ทาทราบแลว พรอมแจงผูวา

ราชการจังหวัดระยองรับทราบ

เหตุการณดังกลาว เพ� อเตรียม

รองรับเหตุการณที่เกิดขึ้นกรณี

หากคราบน้ํามันขยายวงกวาง

สําหรับการดําเนินการ

ตามแผนขจัดคราบน้ํามัน กรม

เจาทาไดใหบริษัทเขาระงับเหตุ

ดังกลาว อาทิ การลอมบูม จัด

เรือสนับสนุน และรายงาน

ผลการทํางานใหกรมเจาทา

ทราบทันที  ในสวนของกรม

เจาทาไดจัดเรือตรวจการณเขา

สนับสนุน พรอมตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุ ปจจุบันบริษัทสามารถ

ระงับเหตุการณไดแลว และจะ

ดําเนินการฟนฟูตามมาตรการ 

พรอมประเมินคาความเสียหาย

ตอสภาพแวดลอมตอไป.

แจง4ขอหาSPRCทําน้ํามันรั่วทะเลระยอง

บุรีรัมย • แกง 18 มงกุฎระบาด 

หลอกซื้อทองรานดังในบุรีรัมย

หนัก 200 บาท  มูลคา 5.8 ลาน

บาท  อางเถาแกใหมาซื้อไปแจก

ลูกนองทําที โอนเงินเขาบัญชี 

ขณะที่เจาของรานไหวทันตรวจ

เช็กกับธนาคาร พบมียอดโอน

แคตัวเลขแตถอนไมไดเพราะ

ถูกดึงกลับ แจง ตร.แตคนราย

รูตัวเผนหนี สุดทายเจอกอเหตุ

ที่หนองคายไดทองไป 100  บาท    

เมื่อวันที่  11 ก.พ.65 

ตํารวจ สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

ลงพื้นที่ตรวจสอบรานทองเยาว 

ราชหลานแมกิมกี่  บริเวณตลาด

คิวรถเล็กในเขตเทศบาลเมือง

นางรอง หลังจาก น.ส.เปรม

ยุดา กําเพ็ชรภักจิรวานิชย หรือ

เจออ อายุ 45 ป เจาของราน

ทองดังกลาวไดเขาแจงความกับ  

ร.ต.อ.เฉลิมชัย เณรธรณี รอง

สารวัตร (สอบสวน) สภ.นางรอง 

วา มีคนรายสวมเสื้อแขนยาว

สีดํา เกงเกงขายาวสีดํา อายุ

ประมาณ 20-25 ป ใสแมสก

โจรแสบหลอกซื้อทองหนัก200บาท

สีดําและสวมวิกผมปลอมเพื่อ

ปดบังอําพรางตัวตน ทําทีเขา

มาหลอกซื้อทองคําที่รานน้ําหนัก 

200 บาท โดยอางเถาแกใหมา

ซื้อเพ� อนําไปแจกลูกนองในชวง

เทศกาล 

จากนั้นทําที โอนเงินเขา

บัญชีของราน จํานวน 5.8 ลาน

บาท แตเจาของรานไหวพริบ

ดีโทร.ไปตรวจสอบกับธนาคาร

วามีเงินเขาบัญชีจริงหรือไม ซึ่ง

ธนาคารแจงวามียอดเงิน 5.8 

ลานบาทโอนเขาจริง จึงสงลูก

นองไปที่ธนาคารเพ� อจะทําการ

เบิกถอนเงินจํานวนดังกลาว แต

ธนาคารบอกวาไมสามารถเบิก

ถอนไดเน� องจากเงินที่โอนเขามา

ถูกดึงกลับไปแลว จึงเริ่มเอะใจ

วาชายคนดังกลาวน�าจะเปนแกง 

18 มงกุฎมาหลอกซื้อทองตาม

ราน จึงไดแจงกับคนรายไปวารอ

ใหลูกนองถอนเงินเรียบรอยกอน

แลวจะมอบทองให แตคนราย

เอะใจวาเจาของรานรูแลว จึง

รีบเดินออกจากรานไปขึ้นรถเกง

ที่จอดไวแถวสนามเด็กเลนใกล

กับคิวรถ  

 จากการตรวจสอบพบวา 

คนรายใชรถยนตยี่หอฮอนดา สี

ขาว รุน HRV ทะเบียน ฌย-391 

กรุงเทพมหานคร แตเม� อตรวจ

สอบพบวาเปนทะเบียนของ

รถคันอ� น ซึ่งคนรายนํารถคัน

เดียวกันนี้ ไปใชกอเหตุหลอกซื้อ

ทองคําที่  จ.หนองคายไดสําเร็จ 

โดยไดทองคําไป 100 บาท  และ

หลบหนีไปอยางลอยนวล ซึ่ง

ขณะนี้อยูระหวางการติดตาม

ตัวของเจาหนาที่ตํารวจ  

น.ส.เปรมยุดาบอกวา ถึง

แมคนรายจะกอเหตุที่รานตน

ไมสําเร็จ แตถือวามีเจตนาจะ

ฉอโกงทางรานดวยการหลอกซื้อ

ทอง อางวาจะโอนเงินเขาบัญชี

แตไมสามารถเบิกถอนได จึงได

แจงความเพ� อใหตํารวจติดตาม

ตัวคนรายมาดําเนินคดี จะได

ไมไปกอเหตุกับรานอ� นอีก เช� อ

วาน�าจะทําเปนแกงเพราะกอน

หนานี้มีผูชายอีกคน ที่อางวาเปน

เถาแกเปนคนโทร.มาติดตอซื้อ

ทอง กอนที่ชายคนดังกลาวจะมา

ซื้อทองที่ราน ซึ่งหากใครพบเห็น

ชายคนดังกลาวใหแจงตํารวจได

ทุกทองที่.

ขอนแกน • เม� อเวลา 11.30 น. วัน

ที่ 11 ก.พ.65 ที่บริเวณลานจอดรถ

ริมบึงแกนนคร ตรงขามวัดกลาง 

เขตเทศบาลนครขอนแกน ได

มีกลุมพนักงานขับรถสงอาหาร 

หรือไรเดอรกวา 100 คัน รวมตัว

กันเพ� อเรียกรองใหบริษัททบทวน

นโยบายการปรับลดคาแรง จาก

เดิมเคยไดรับคาแรงรับและสง

สินคาอยูที่ 45 บาทตอรายการ 

แตก็ลดลงมาเร� อย จนวันนี้เหลือ 

28 บาทตอรายการ และเม� อหัก

ภาษีรอยละ 3 จะทําใหกลุมไร

เดอรไดรับเงินสุทธิอยูที่ 27.60 บาท

ตอรายการเทานั้น

นายโดม (นามสมมุติ ) 

กลาววา ปจจุบันมีผูประกอบ

อาชีพขับรถสงอาหารหรือไร

เดอรประมาณ 2,000 คน การ

รวมตัวกันเพ� อประทวงการปรับ

ลดคาแรงครั้งนี้เปนการแจงกัน

เฉพาะกลุม เน� องจากขณะนี้ทุก

คนไดรับผลกระทบอยางมาก 

จากการที่บริษัทสีเขียวปรับลด

คาแรงของไรเดอรทุกคนเหลือ

เพียง 28 บาทตอรายการ สวน

กระแสกับภาวะเศรษฐกิจใน

ภาพรวมที่กําลังเกิดขึ้นอยางมาก 

โดยเฉพาะราคาน้ํามันที่ปรับขึ้น

และลงอยูตลอดเวลา

“เรามารวมตัวกันเพื่อ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ เพ� อแจง

ไปยังบริษัทใหรับทราบถึงปญหา

จากการปรับลดคาแรงดังกลาว 

จากเคยไดรับที่ 45 บาทตอรายการ 

แตมีการปรับลดลงมาอยางตอ

เน� อง การรวมตัวกันวันนี้ ไรเดอร

ทุกคนเขาใจในปญหา อยากเรียก

รองใหบริษัทจายคาแรงที่ 32 บาท

ตอรายการ ซึ่งเปนราคาที่ทุกคน

พอใจและรับได และอยากใหมี

สวัสดิการคุมครองไรเดอรทุกคน

ดวย เพราะทุกคนตองลงทุนเอง”.

ไรเดอรขอนแกน

รวมตัวประทวง

โดนลดคาจัดสง

กรุงเทพฯ • เม� อวันศุกร ที่พรรคไทยสราง

ไทย คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธาน

พรรค แถลงหลักแนวทางนโยบายดูแล

ประชาชนตั้งแตเกิดจนแก ใหไดมีชีวิตที่มี

คุณภาพอยางมีศักดิ์ศรี โดยคุณหญิงสุดา

รัตนระบุวา ทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา

ตองไดรับการดูแลอยางดีที่สุดในระหวางตั้ง

ครรภจนคลอด และทุกคนตองจบปริญญา

ตรี ในขณะที่การเขาถึงแหลงทุนและเสริม

สภาพคลองทางการเงิน เพ� อเสริมสรางพลัง

แกประชาชนคนตัวเล็ก ผานกองทุนเอส

เอ็มอี กองทุนสตารทอัพ กองทุนธุรกิจทอง

เที่ยว กองทุนวิสาหกิจชุมชน และกองทุน

เครดิตประชาชน (กองทุนคนตัวเล็ก) เพ� อ

เสริมสรางกําลังผลิตและกําลังซื้อของ

ประชาชน และเม� อเขาสูวัยเกษียณ ก็จะได

รับนโยบายบํานาญประชาชนเดือนละ 3,000 

บาท เพ� อเปนการตอบแทนผูสูงอายุที่ ได

สรางคุณูปการใหกับประเทศชาติมาทั้งชีวิต 

ตามหลักแนวนโยบายพรรคตั้งแตเกิดจนแก 

ขณะที่นายวรนัยน วาณิชกะ หัวหนา

พรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสตเฟซบุกสวนตัว

เร� อง “นี่คือพลิกโฉมประเทศไทย” วา  นักการ

เมืองรุนใหมและรุนเกา (ที่ตองการทางเลือก

ใหม) ตองจับมือกัน สูรบกับเสือ สิงห กระทิง แรด

ในสภา และแตละหน�วยงานตองอาศัยชั้นเชิง

และความช่ําชองที่มาจากประสบการณ โดย

เรามีขอเสนอ 5 นโยบายที่ไมใหม 1.กาสิโนเสรี 

ไมใชเพราะบาการพนัน แตมันคือยุทธศาสตร

ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อม 

ลํ้า 2.คลองไทย เพราะจุดประสงคและสิ่งที่

ประเทศจะไดรับคือการเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค 3.รัฐบาลดิจิทัล 4.เลือกตั้ง 

ผูวาฯ ทั่วประเทศ พลิกโฉมโครงสรางประเทศ 

5.เอาแรงงานนอกระบบเขาระบบ รวมถึง

โสเภณีถูกกฎหมาย.

พรรคการเมืองโหมนโยบายขายฝน
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

วันที่ 11 ก.พ.2565 เป็นต้นไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นาย

สุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจที่ผู้บริหาร

พรรคเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 3 คน ทั้ง

ที่เขตเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเขตเดิมของตน อีก

ทั้งยังเคยยื่นความจำานงว่าจะขอลงเลือกตั้ง 

ส.ส.ไว้แล้ว แต่ไม่เคยได้รับการติดต่อจากผู้

บริหารพรรคแต่อย่างใด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงว่า หลังแพ้เลือกตั้ง

ที่นครศรีธรรมราช นายสุรเชษฐ์ได้แจ้งว่าจะ

ไม่ขอลงสมัครแล้ว พรรคจึงต้องหาผู้สมัคร

คนใหม่และได้ลงเดินในพื้นที่ไปนานแล้ว แต่

หลังการแก้รัฐธรรมนูญนายสุรเชษฐ์ก็กลับ

แจ้งว่าจะขอลงสมัครอีก ก็เลยเป็นปัญหา 

ซึ่งพรรคกำาลังหาทางออกให้นายสุรเชษฐ์อยู่ 

ไม่ได้ปิดกั้นนายสุรเชษฐ์และไม่ได้ทอดทิ้ง 

เพราะเห็นว่านายสุรเชษฐ์เป็นผู้อาวุโส และ

พรรคให้ความสำาคัญ แต่เมื่อนายสุรเชษฐ์ได้

ยื่นลาออกก็ต้องเคารพการตัดสินใจ

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมา 

ธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิ

มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำาร้องต่อ 

ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำาของ 

ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมสภาแต่ไม่แสดงตน ว่า

เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ผิดข้อบังคับว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 และผิด

กฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และการที่ นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่าได้

กลิ่นรัฐประหาร ขณะนี้ 17 ครั้งแล้วที่สภา

ล่ม ถ้ายังเป็นอย่างนี้อีก 10 ครั้ง เชื่อว่าจะมี

การรัฐประหารแน่.

ศบค.เมิน

 

คือตัวเลขจะสูงขึ้นๆ อันนี้ก็เป็นไปตาม

มาตรการ ตามหลักการของทางการแพทย์

ต่างๆ เขาประเมินไว้อยู่แล้ว วันนี้ก็มีเน้นใน

เรื่องของโรงเรียน การท่องเที่ยว การเปิด

ประเทศ ซึ่งหลายๆ ประเทศก็นำาแนวทาง

ของเราไปเป็นแนวปฏิบัติอยู่เหมือนกัน และ

จากการที่พบปะพูดคุยกับทูตหลายประเทศ 

เขาบอกว่ารับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สหภาพยุโรป (อียู) ที่รับรองเรื่องเอกสาร

รับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ของประเทศไทย 

หรือ Thailand Digital Health Pass ให้มีความ

เท่าเทียมกับเอกสารรับรองของสหภาพยุโรป 

(EU DCC) เขารับหลักการของเราเป็นสิ่งที่

น่าภูมิใจแทนบุคลากรของเราที่ ได้ช่วยกัน

ทำางานตรงนี้ออกมา” นายกฯ กล่าว

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่า 

ปลัด สธ.ได้รายงานตัวเลขสถานการณ์ใน

ปัจจุบันต่อที่ประชุมไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

15,242 ราย ติดเชื้อในประเทศ 14,925 

ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

14,885 ราย ค้นหาเชิงรุก 40 ราย เรือน

จำา 135 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 

182 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,955 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 111,393 ราย อาการหนัก 

569 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 113 ราย 

ตรงนี้คือตัวเลขสำาคัญหากทรัพยากรของโรง

พยาบาลยังสามารถดูแลได้อยู่ ตรงนี้จะไม่

เป็นประเด็น จะเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่

ทั้งหลายที่มีความต้องการเตียง แต่เราไม่ไป

ดูจำานวนผู้ติดเชื้อ 

ส่วนยอดเสียชีวิตเพ่ิม 23 ราย เป็น

ชาย 10 ราย หญิง 13 ราย อายุ 60 ปีข้ึน

ไป 18 ราย มีโรคเร้ือรัง 4 ราย มีเด็กอายุ 

8 เดือน 1 ราย ทำาให้ขณะน้ีมียอดผู้ติดเช้ือ

สะสม 2,561,115 ราย ยอดหายป่วยสะสม 

2,427,335 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,387 

ราย ยอดฉีดวัคซีนวันท่ี 10 ก.พ. 514,227 โดส 

ยอดฉีดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.64 จำานวน 

119,011,647 โดส ขณะท่ีสถานการณ์โลก

มีผู้ติดเช้ือสะสม 406,270,115 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 5,808,584 ราย ซ่ึงท่ีประชุมต้ังข้อ

สังเกตเก่ียวกับสถานการณ์โลกว่า แม้ตัวเลข

ยังเป็นหลักล้าน แต่การติดเช้ือเป็นขาลง ขณะ

ท่ีการเสียชีวิตไม่ได้มากข้ึน

เข้ม 10 จว.สูงสุดลดติดเชื้อ

 สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,019 ราย, สมุทรปราการ 

979 ราย, ชลบุรี 785 ราย,  นนทบุรี 615 

ราย, ภูเก็ต 412 ราย,  สมุทรสาคร 374 

ราย, นครปฐม 318 ราย,  ราชบุรี 314 ราย, 

ปทุมธานี 302 ราย และ นครศรีธรรมราช 

297 ราย ทั้งนี้ ผอ.ศบค.ขอให้ผู้มีส่วนรับผิด

ชอบ 10 จังหวัดนี้ หากคุมตัวเลขได้จะทำาให้

ตัวเลขของประเทศลดลงไปด้วย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำาหรับการให้

วัคซีนตอนนี้เราจะเน้นไปที่วัยเด็ก เพราะ

จากข้อมูลการติดเชื้อของเด็กอายุ 5-11 

ปี ค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขเป็นเช่นนี้

ความต้องการวัคซีนจึงสูงขึ้น แต่กรณีที่

มีผู้ปกครองบางส่วนไม่สบายใจกับการให้

บุตรหลานใช้วัคซีนกลุ่ม mRNA แต่ขอรับ

วัคซีนเชื้อตายในกลุ่มซิโนแวค ที่ประชุมจึง

เห็นชอบสูตรให้ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 เป็นซิ

โนแวคได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงสูตรไฟเซอร์

ฝาสีม่วงของกลุ่มเด็กที่ ให้กันในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการรับ

บริจาควัคซีนจากต่างประเทศเป็นวัคซีนซิ

โนแวค 500,000 โดสจากจีน และวัคซีน

ไฟเซอร์ 400,140 โดสจากฝรั่งเศส รวมถึง

ส่งวัคซีนคืนให้กับสิงคโปร์และภูฏาน รวม

ทั้งแผนบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่ม

ทวีปแอฟริกา 

นอกจากน้ียังพิจารณาเก่ียวกับการเข้า

ถึงชุดตรวจ ATK ซ่ึงเลขาธิการสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รายงาน

ว่า จากเดิมท่ี สปสช.สนับสนุนการคัดกรองโค

วิดด้วย ATK และ RT-PCR มาน้ัน ในเดือน 

มี.ค. คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีมาได้ โดย

คาดการณ์ว่าต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค.เป็นต้นไป จะ

มีประชาชนท่ี สปสช.สนับสนุนชุดตรวจ ATK 

ให้ไปตรวจด้วยตัวเองวันละประมาณ 56,000 

รายต่อวัน คาดการณ์ว่าจะลดงบประมาณต่อ

ช้ินลงมาได้ จาก 80 บาทต่อช้ิน เหลือ 55 บาท

ต่อช้ิน   สำาหรับการตรวจ ATK โดยหน่วย

บริการท่ีคาดว่าจะอยู่ท่ี 50,000 รายต่อวัน 

จะลดค่าใช้จ่ายจาก 300 บาทต่อคน ไม่เกิน 

250 บาท เนื่องจากในส่วนน้ีจะมีค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของการออกพ้ืนท่ีเป็นทีมด้วย  และหาก

เป็นการตรวจ RT-PCR ท่ีจะมี 23,000 ราย

ต่อวัน จะลดค่าใช้จ่ายจาก 1,200 บาท เหลือ

ไม่เกิน 900 บาท เป็นส่ิงท่ีเราจะพยายามลด

ค่าใช้จ่าย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในเรื่องการเปิดรับ

นักท่องเท่ียวแบบเทสต์แอนด์โก ซ่ึงรายงาน

โดย ศปก.การท่องเท่ียว พบว่าตอนน้ีมีตัวเลขท่ี

เกิดข้ึน 4 เดือนของปี 64 มีคนเข้ามารวมแล้ว 

65,000 คน 2 เดือนช่วงปลายปีท่ีเราเปิดเทสต์

แอนด์โกคนมา 320,000 คน เท่ากับว่าเพ่ิม

ข้ึน 5 เท่า และเดือน ก.พ.65 น้ี ไม่ถึง 10 วัน 

ตัวเลขประมาณ 32,000 คน ดังน้ันท่ีประชุม 

โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข มี

ความม่ันใจในระบบน้ีพอสมควร ทางทีม ศปก.

การท่องเท่ียวได้แจ้งท่ีประชุมว่ามีการอนุมัติ

ระบบการเข้าประเทศอีกระบบหน่ึง ซ่ึงผูกโยง

กับไทยแลนด์พลัส น่ันคือการตรวจสอบเรื่อง

การตรวจสารคัดหล่ัง ท่ีเรียกว่า ไทยแลนด์

พลัส โฮเทลแอนด์สวอบซิสเต็ม จะทำาให้เรา

ม่ันใจได้ดีมากข้ึนว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทย ได้รับการติดตาม ได้รับทราบผล

การตรวจ โดยท่ีไม่ต้องรอนาน คนท่ีทำางาน

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวหรือนักท่องเท่ียวจะ

ได้เกิดความม่ันใจย่ิงข้ึน 

ในส่วนแรงงานต่างด้าว ผอ.ศบค.

เน้นย้ำาตอนนี้ทำาไมยังเห็นตัวเลขการจับกุมผู้

ที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ่อยๆ 

ให้แต่ละหน่วยงานไปประสานกันโดยดูความ

ต้องการ ดูปัญหา และดูปัจจัยต่างๆว่าจะให้

เข้ามาในระบบที่ถูกต้องได้อย่างไร เพื่อความ

สบายใจของทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เพราะการที่

ได้กักตัวก่อนนั้น ย่อมต้องดีปลอดภัย

“สำาหรับการเปิดการเรียนการสอน

ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 โดยนโยบาย

ของ ศบค. ต้องการให้เด็กเรียนแบบ Onsite 

มากที่สุด โดยบุคลากรการศึกษาที่ประชุม

สนับสนุนให้เร่งฉีดให้ถึงเข็มที่ 3” โฆษก 

ศบค.กล่าว 

ขอ ปชช.อย่าการ์ดตก

วันเดียวกัน นพ.อุดม คชินทร ที่

ปรึกษา ศบค. กล่าวถึงสถานการณ์ โควิดว่า 

ขณะนี้ติดอยู่ประมาณ 15,000 คน คาดว่า

ปลายเดือนนี้น่าจะขึ้นไปถึง 17,000-18,000 

คน และหวังว่าจะไม่ 20,000 คน ดังนั้น

ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกัน 

แต่ก็ต้องบอกกันตรงๆ ว่าทุกคนอึดอัดมา 

2 ปี ก็อยากผ่อนคลายและต้องการให้เรื่อง

เศรษฐกิจเดินไปได้ จึงคิดว่ามีปัจจัยที่จะเอื้อ 

และดูแล้วก็พอไหว เพราะดูจากตัวเลขผู้เจ็บ

ป่วยรุนแรงน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนใน

ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.

“ตอนนี้ความเป็นห่วงคือไม่อยากให้

ตัวเลขเยอะเกินไป เพราะถ้าตัวเลขเยอะ

มาก สัดส่วนของผู้ป่วยหนักที่ตอนนี้น้อย

กว่าเดิม 10 เท่า มันก็จะสูงขึ้นเป็นไปตาม

อัตราส่วน ซึ่งขณะนี้เราสูงไหว สบายๆ

กำาลังด้านสาธารณสุขเราเพียงพอ มีกำาลัง 

ระบบทุกอย่าเซตไว้ดีหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

HI หรือ CI หรือผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องเข้าโรง

พยาบาล ตอนนี้เตียงเราเพียงพอเรามีระบบ

พร้อม เรามีบทเรียน ฉะนั้นตรงนี้ ไม่ต้อง

กังวล” ที่ปรึกษา ศบค.กล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า ระบบ

สาธารณสุขยังรับมือสถานการณ์ โควิดได้ 

แม้จะมีจำานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่จำานวน

ที่มีอาการหนักและเสียชีวิตยังคงเดิมอยู่ การ

ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง

กรมควบคุมโรคมอนิเตอร์สถานการณ์ตลอด 

พบแต่เพียงว่าจำานวนที่เพิ่มขึ้นคือผู้ติดเชื้อ

รายวัน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว 

“เชื้อโอมิครอนแพร่เชื้อเร็ว แต่โชค

ดีที่ ไม่รุนแรง นอกจากนี้ฉีดวัคซีนได้มาก

แล้วทำาให้มีภูมิต้านทานเพียงพอที่จะรับมือ

เชื้อโรค การจะไปบอกว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่

กว่า 15,000 ราย ถือว่าพีกสุดแล้วหรือ

ไม่  ยังพูดแบบนั้นไม่ได้ เพราะโควิดมาจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน ตอนนี้ ไม่ได้

ล็อกดาวน์ และห้ามอยู่อย่างเดียวคือผับบาร์

คาราโอเกะ” นายอนุทินกล่าว

ถามว่าผับบาร์คาราโอเกะจะมีโอกาส

ได้กลับมาเปิดให้บริการหรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า เราพยายามจะเปลี่ยนให้มาเป็นร้าน

อาหารแทน ให้ผ่านช่วงนี้ ไปก่อน ซึ่งชัดเจน

เลยว่าหากผับบาร์คาราโอเกะเปิดให้บริการ 

ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ ต้องประเมิน

สถานการณ์ด้วย ซึ่งวัคซีนที่เราใช้ฉีดตอน

นี้เป็นวัคซีนฉุกเฉิน ไม่ใช่วัคซีนถาวรที่ใช้

กับไข้หวัดทั่วไป จึงต้องติดตามตลอดเวลา 

คาดหวังว่าในโอกาสต่อไปเราจะมีวัคซีนที่

มีประสิทธิภาพ ตอนนี้จึงต้องใช้ชีวิตตาม 

COVID-Free Setting 

“เราลำาบากใจที่จะพูดว่าผู้เสียชีวิต

ขณะนี้กว่า 90% เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้

รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจากบันทึกพบว่าผู้ป่วย

โควิด-19 ที่เสียชีวิตมีโรคประจำาตัวหนักอยู่

ด้วย หากเป็นคนปกติทั่วไปและได้รับวัคซีน

จะไม่เจอปัญหานี้แน่ เราอย่าไปบอกว่าอะไร

เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต” นายอนุทินกล่าว

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

แสดงความเป็นห่วงหากเป็นกิจกรรมที่คนมา

เจอกัน ทั้งวาเลนไทน์และเทศกาลสงกรานต์ 

ข้อมูล สธ.ชี้ว่าตัวเลขจะมีอัตราสูงขึ้นติดต่อ

กัน เราต้องระมัดระวังให้ดี โดยให้ประชาชน

ดูแลตัวเองตามมาตรการสาธารณสุข.

คลังโยน

ของรัฐบาลคือการตรึงราคาขายปลีกน้ำามัน

ดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ส่วนราย

ละเอียดคงต้องรอกระทรวงพลังงานก่อน

“แพ็กเกจดูแลค่าครองชีพในหมวด

พลังงานนั้น เพื่อจะไปดูแลช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ซึ่ง

มาตรการทางภาษีก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะ

พิจารณาพร้อมกับกลไกของกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง ซึ่งแพ็กเกจจะพิจารณาในภาพ

รวมทั้งหมดทุกด้าน โดยเฉพาะขีดความ

สามารถของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ที่ก่อน

หน้านี้ ได้ขยายเพดานการกู้เงินเพิ่มอีก 2 

หมื่นล้านบาท ของเดิมอีก 1 หมื่นล้านบาท 

รวมเป็น 3 หมื่นล้านบาท รวมถึงต้องติดตาม

สถานการณ์ราคาน้ำามันอย่างใกล้ชิดด้วย 

เพราะราคาน้ำามันบางช่วงมีขึ้น บางช่วงมีลง 

และการตรึงราคาน้ำามันตรงนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่อง

ภาษี แต่กองทุนก็ยังมีเงินนำาส่งเข้ามาอยู่ ทั้ง

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง และกองทุนอนุรักษ์

พลังงาน โดยรายละเอียดท้ังหมดอยาก

ให้รอฟังกระทรวงพลังงาน” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีเม็ด

เงินจากหลายส่วนที่คาดว่านำามาใช้ในการ

ดูแลราคาพลังงานได้ อาทิ เงินงบประมาณ 

และเงินกู้จากพระราชกำาหนดกู้เงินโควิด-19 

เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท ที่ยังมีวงเงิน

เหลืออยู่ โดยเม็ดเงินในส่วนนี้จะใช้ได้หรือไม่

ได้นั้น ต้องไปดูวัตถุประสงค์ ถ้าใช้ได้ก็ใช้ ใช้

ไม่ได้ก็คือไม่ได้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง

แจ้งว่า การลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซล

นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ครม. โดยการ

ประชุมในวันที่ 15 ก.พ. กรมสรรพสามิตได้

ทำาทางเลือกเกี่ยวกับการลดภาษีสรรพสามิต

น้ำามันดีเซลแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 50 สตางค์ 

จนถึง 5 บาทให้ ครม.พิจารณาเพื่อให้เห็น

ภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะผลกระทบว่า

จะทำาภาษีหายไปเท่าไร  โดยยอมรับว่าจะ

กระทบกับการจัดเก็บรายได้ โดยรวมของ

ประเทศ ทำาให้ปีงบประมาณ 2565 มีปัญหา

รายได้ไม่พอกับรายจ่ายได้.

ประยุทธ์

ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ตนคุยกับหัวหน้า

พรรคต่างๆ โดยเฉพาะพรรคร่วม ก็ไม่มี

ปัญหาอะไรกันทั้งสิ้น ดังนั้นอย่าทำาอะไร

ให้สับสนอลหม่าน เพราะไม่มีอะไรดีกับ

ประเทศทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกว่า ช่วงนี้มี

ใครบีบหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ถามกลับว่า 

“ใครจะบีบล่ะ” เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำาว่า นาย

เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

นายกรัฐมนตรี ออกมาใช้คำาว่า นายกฯ ถูก

กดดัน หรือภาษาชาวบ้านๆ ว่าจะมาบีบไข่นา

ยกฯ แบบนี้ตลอดไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า “หู้ว เลอะเทอะ ชอบจังปัญหาคนอื่น”

ด้านนายอนุทินเผยว่า คุยเรื่องความ

มั่นคงของจำานวน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งนา

ยกฯ ไม่ได้กังวล และได้ยืนยันว่ามีความ

พร้อมที่จะตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านหรือผู้

อภิปรายคนใดก็ตามที่มีข้อสงสัย โดยนายกฯ 

จะตอบในภาพรวม และถ้ามีรัฐมนตรีคนใด

ถูกพาดพิงถึง ให้รัฐมนตรีคนนั้นไปเตรียม

คำาตอบมาให้ดี และให้เช็กซึ่งกันและกัน อีก

ทั้งให้เตรียมความพร้อมว่าเมื่อถึงวันที่มีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แบบที่จะมีการ

ลงมติ ในดือน พ.ค.นี้ ซึ่งเราก็ต้องเช็กความ

พร้อม ขณะที่รัฐบาลยังมีเสถียรภาพสูงมาก

เมื่อถามว่า จะมีอะไรที่ทำาให้เสถียร 

ภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงได้หรือไม่ รองนา

ยกฯ ปฏิเสธว่า ไม่มี อย่างที่ตนบอกว่าเวลา

ทำางาน เราไม่ได้เกลียดกันหรือโกรธกัน หรือ

ไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัว

“แต่นี่มันมีเรื่องงานเข้ามา เพราะถ้า

ทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมด ก็ยุ่ง

สิโลกนี้ ต้องเห็นต่างกัน อย่างเช่นเวลาไป

พร้อมกัน 3 คน เพื่อจีบผู้หญิงคนเดียวกัน 

ถ้าชอบสไตล์เดียวกันหมด ก็ชกกันตาย ดัง

นั้นเรื่องการทำางานก็ต้องทำาความเข้าใจกัน”

นายอนุทินยังกล่าวกรณี ส.ส.พรรค

ภูมิใจไทยชูมือทำาสัญลักษณ์ไอเลิฟยูหลังสภา

ล่ม ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าในฐานะพรรค

ร่วมรัฐบาลเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม ว่า ยัง

ไม่เห็น เพราะมีภารกิจเยอะมาก แต่ก็ต้อง

เข้าใจ ทุกคนมีความเครียด บางครั้งเมื่ออยู่

กับพรรคพวก เลยแสดงตามๆ กัน  

“กำาชับตลอด ซึ่งสมาชิกพรรคขาด

ประชุมไม่เยอะ เวลานับองค์ประชุมก็อยู่ใน

ห้องประชุมประมาณ 30-40 คนตลอด ภูมิใจ

ไทยไม่มีเกมการเมือง ตรงไปตรงมา ไม่เล่น

เกมใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างที่ทำามีเหตุผล” 

ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

เมื่อถามว่า สภาควรจะมีมาตรการเด็ด

ขาดกับบรรดา ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่

แสดงตนหรือไม่ รองนายกฯ ตอบว่า ของ

แบบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนั้นจึง

ต้องไปถามผู้บริหารพรรคแต่ละพรรคว่าจะ

เอาอย่างไร และเหตุใดจึงเกิดขึ้น อย่างไร

ก็ตาม สภามีระเบียบข้อบังคับอยู่ แต่ตน

ไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับจะ

เหมือนกับการเปลี่ยนข้อกฎหมายหรือไม่ 

ยืนยันว่าในส่วนของพรรค ภท. ไม่มีกรณีที่

อยู่ในห้องประชุมแล้วไม่แสดงตน เพราะ

คิดเสมอว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และ

มี ส.ส.อยู่ประจำาสภาตลอด ถ้ารัฐมนตรีของ

พรรคไม่ติดธุระก็จะไปร่วมประชุม 

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือเป็นบทเรียน

ของพรรคด้วยเช่นกันว่า ครั้งหน้าผู้ที่เป็น

รัฐมนตรีจะต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าจะ

ต้องเป็น ส.ส.ด้วย แต่ละพรรคจะพิจารณา 

การที่เป็นทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส. อาจจะทำาให้

ลำาบากในการบริหารเวลา ทั้งนี้ยังดีที่เป็น

ปลายสมัยการประชุมสภา  ถ้าเป็นต้นสมัย

ประชุม อาจจะต้องพิจารณาว่าจะเอาอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

เมื่อถามว่า ขณะมีปัญหาที่รุมเร้ารัฐ 

บาล และหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภา 

พรรค ภท.พร้อมเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปคิดถึงจุดนั้นเลย ทุกคน

ทำางาน ไม่มีเกมการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ต่าง

คนต่างทำางานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

และประเทศ ไม่ได้อยู่ดีๆ แล้วออกมาตีรวน 

ยืนยันว่าพรรคเราไม่มีการตีรวน อ่านง่าย คิด

อย่างไรก็พูดอย่างนั้น และทำาอย่างนั้น

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ใน

ฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                                             

ให้สัมภาษณ์ว่า นายกฯ ได้พูดคุยเรื่องการ

ทำางานในสภา รวมถึงเสียงองค์ประชุมสภา 

โดยให้ทุกคนมาช่วยกันและขอให้พรรคร่วม

รัฐบาลขับเคลื่อนงานสภาให้เรียบร้อยและ

ผ่านไปให้ได้ และเมื่อเช็กเสียงรัฐบาล มั่นใจ

ว่ายังมั่นคง เข้มแข็ง ไม่มีปัญหา ทุกคนยืนยัน

ว่าทำางานกันได้ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลที่

คุยกันวันนี้ ทุกคนยืนยันกับนายกฯ ว่าจะ

ช่วยทำางานให้ครบเทอม และมั่นใจว่าเสียง

ที่มีอยู่จะเพียงพอขับเคลื่อนงานของสภา 

และรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายอนุทินรับปาก

ประเด็นที่นายกฯ ขอเรื่องในสภาหรือไม่ นาย

ชัยวุฒิกล่าวว่า เรานั่งคุยกันและนายกฯ บอก

ว่าให้ช่วยทำางานในสภาให้เรียบร้อย และ

ขับเคลื่อนการทำางานของรัฐบาลให้อยู่ครบ

เทอม ต้องช่วยกัน ไม่มีปัญหา ส่วนปัญหา

เรื่องสภาล่ม ตนมองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ 

เพราะเป็นการพิจารณาวาระรับทราบ และ

ในอดีตการประชุมแบบนี้จะไม่มีการนับองค์

ประชุม ไม่มีเกมการเมืองแบบนี้ เพราะไม่ใช่

เรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่วาระสำาคัญที่ต้องลง

มติ ขณะที่ ส.ส.อาจจะติดภารกิจอื่น เช่น 

การประชุมกรรมาธิการ มาไม่ทัน จึงอยาก

ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย

เมื่อถามย้ำาว่า มั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติ 

เหตุการเมืองจนต้องยุบสภาใช่หรือไม่ นาย

ชัยวุฒิกล่าวว่า ตอบไม่ได้ แต่เท่าที่คุยกัน 

และเช็กเสียงในสภา ยังมั่นใจ ส.ส.ทุกคน

ทุกพรรคยังเชื่อมั่นและจะจับมือสนับสนุน

รัฐบาล เรื่องเสียงมีพอ ไม่ต้องห่วง และนา

ยกฯ ก็มั่นใจว่าอยู่ได้ ไม่ต้องกลัว 

ไปต่อไม่ไหวแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ ยืนยันว่าจะยัง

อยู่กับพรรค พปชร. โดยให้เสนอชื่อเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ อยู่ใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าว

ว่า เด๋ียวค่อยคุยอีกที วันน้ีไม่ได้คุยกันเรื่อง

น้ี ยังไม่ถึงเวลาเลือกต้ัง บอกแล้วว่าอีกปีหน่ึง 

รอให้ครบวาระ วันน้ีคุยให้ช่วยกันเพื่อจะอยู่

ครบเทอม ท้ังภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ และ

พรรคอื่น ยืนยันว่าจะช่วย เมื่อนับเสียงแล้ว

ก็ยังเพียงพอ อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีปัญหา 

เสียงพอแน่นอน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แต่ไป

รับน่ังเป็นหัวหน้ากลุ่ม 16 ของนายมงคลกิตต์ิ 

สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ว่า 

เขาอยากจะเป็น แต่คนอื่นเขาไม่เอา

เมื่อถามว่า ก่อนหน้าน้ีนายพิเชษฐแจ้ง

ให้ทราบหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็น

เรื่องส่วนตัวของนายพิเชษฐ ส่วนสภาล่มเป็น

เรื่องท่ี ส.ส.ไม่รู้และไม่คิดว่าจะลงคะแนน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

ถึงประเด็นในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลง

มติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ในวันที่ 17-

18 ก.พ. ว่ามีความพร้อมเตรียมผู้อภิปราย 

เตรียมประเด็น และประสานงานกับพรรค

ร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายไว้เรียบร้อย

แล้ว การอภิปรายครั้งนี้จะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ไปต่อไม่ไหวแล้ว ถ้ายังบริหาร

ประเทศอยู่ มันเดินหน้าไม่ได้แล้ว เช่น ใน

เรื่องเศรษฐกิจ ถ้าเรายังปล่อยให้บริหาร

ประเทศต่อก็แก้ไขไม่ได้ จะเกิดความเสีย

หายกับประชาชน แม้ไม่มีการโหวตแบบลง

คะแนนเสียง แต่เมื่อประชาชนได้รับฟังแล้ว

จะเห็นพ้องกับสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายที่ตรง

กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

ในสัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

หารือกันอีกครั้งเพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาและ

ซักซ้อมทำาความเข้าใจร่วมกันการจะแบ่ง

เวลาในการอภิปรายระหว่างพรรคร่วมฝ่าย

ค้านก็ไม่ได้มีปัญหาการอภิปรายครั้งนี้ให้น้ำา

หนักใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ                                                                             

ปากท้องประชาชน 2.โรคระบาด ท้ังเช้ือไวรัส

โควิด-19 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรค

ลัมปีสกินในโคกระบือ 3.การทุจริตคอร์รัปชัน 

และ 4.การบริหารราชการแผ่นดิน และการ

ปฏิรูปด้านต่างๆ ท่ีล้มเหลวทุกเรื่อง ซ่ึงรัฐบาล

ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีพอ และล้มเหลว อยู่

ไม่ถึงการเป็นเจ้าภาพประชุมกรอบความร่วม

มือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(APEC 2022)  เดือน พ.ย.

“คาดว่าเดือนพฤษภาคมน้ี จะถึงในช่วง

จุดอ่ิมตัวของรัฐบาลน้ี หมายถึงเมื่อกฎหมาย

ลูกแล้วเสร็จ ก่อนช่วงท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย

บุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เป็นอีก

ช่วงท่ีต้องจับตาดู เพราะอะไรต่างๆ จะมีความ

ชัดเจนข้ึน เนื่องจากหากยื่นญัตติดังกล่าวไป

แล้ว นายกฯ ไม่สามารถยุบสภาได้ นายกฯ 

ต้องลาออกอย่างเดียว” นายประเสริฐกล่าว

นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหาร

และ ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ  กล่าว

ถึงเหตุการณ์สภาล่ม ที่จะเป็นผลกระทบกับ

การทำางานของรัฐบาลหรือไม่ ว่า ไม่ลำาบาก 

เพราะเหตุการณ์ที่สภาล่มเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 

ไม่ใช่เป็นวาระสำาคัญ หรือมีประเด็นอะไร

ขออภัยประชาชน 

“ต้องขออภัยประชาชน เพราะมี ส.ส. 

ไม่แสดงตน แต่ตนก็ขอยอมรับว่าจริงๆ แล้ว

ไม่มี ส.ส.คนอยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะ

นี้” นายอนุชากล่าว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า พรรคเพื่อ

ไทยขอให้นับองค์ประชุม ถือว่าจงใจต้องการ

ใช้สภาเป็นเกมทางการเมือง เพื่อให้สภาล่ม

ต่อเนื่อง ในญัตติที่เป็นเรื่องรับทราบรายงาน

ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จ

แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นญัตติร่วมกันของ ส.ส. ตน

ขอประณามการดำาเนินการเพื่อต้องการหวัง

ผลให้สภาเป็นตัวประกันทางการเมือง 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าและ

ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 

ยอมรับว่าห่วงภาพลักษณ์สภา แต่ก็ต้องรับ

ผิดชอบซึ่งกันและกัน เพราะสภาเป็นรูป

แบบหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย และ

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของ

ระบอบ ซึ่งเราต้องช่วยกันจรรโลงหลักการ

เพื่อไม่ให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา 

“เหตุการณ์สภาล่มกระทบต่อการ

บริหารราชการแผ่นดิน ทำาให้ไม่มีความ

แน่นอน ทำาให้ความเชื่อมั่นลดลง ให้การ

ทำางานต่างๆ จากเดิมทำาได้ 80% เหลือ 

60-70% เพราะค่าเบี่ยงเบนของการจัดการ

ลดลงอยู่แล้ว ฉะนั้นนายกรัฐมนตรี ต้องมี

ท่าทีที่ชัดเจน เป้าหมายสูงสุดคืออะไร ซึ่ง

ต้องปรับใหม่ในช่วงเวลานี้ ไปถึงจนถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน” นายสาธิตกล่าว

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เกิดปัญหา

สมองไหลอีกครั้ง นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้ยื่นหนังสือลา

ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ต่อนายวิรัช 

ร่มเย็น นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ โดย

ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ขอลาออกตั้งแต่


